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ตัวอยางคําถามที่ใชเปนแนวทางในการสัมภาษณ 
กลุมผูเกี่ยวของโดยตรงกับการผลิตผาไหม 
(เจาของกิจการ, ผูรวมกระบวนการผลิต) 

 
1. วิถีชีวิตโดยรวมของชาวชุมชนบานครัวเหนือเปนอยางไร (สภาพความเปนอยู, อาชีพและ

รายได, ศาสนา ฯลฯ) 
2. ปฏิสัมพันธของชาวชุมชนบานครัวเหนือเปนอยางไร (ระดับบุคคล, ระดับกลุม, ระดับ

ชุมชน) 
- การดําเนินชีวิตประจําวันเปนอยางไร 
- มีการพบปะพูดคุยกันในโอกาสใด บอยแคไหน เรื่องอะไรบาง 
- บริบทแวดลอมภายในชุมชนเปนอยางไร 
- กิจกรรมที่ทํามีอะไรบาง ชวงเวลาใด 
- สนใจเรื่องอะไรบาง 
- ความรูสึกนึกคิด ทัศนคติที่มีตอชุมชน 
- ลักษณะ/รูปแบบ ของการเขารวมกิจกรรมของชุมชน 

3. กระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนฯ ในอดีตและปจจุบัน 
- ขั้นตอนการผลิตโดยละเอยีดเปนอยางไร 
- แหลงของวัตถุดิบมีอยูที่ใดบาง 
- จิม ทอมปสัน เขามาเกี่ยวของกับกระบวนการผลิตอยางไรบาง 
- การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการผลิตในอดีตและปจจุบันมีอะไรบาง 
- ปจจัยใดที่ทําใหผาไหมบานครัวแพรหลาย มีช่ือเสียง และเปนอาชีพสําคญัของ

ชุมชน 
- ปจจัยใดที่ทําใหการผลิตผาไหมของชุมชนลดนอยลง 

4. รูปแบบการสื่อสาร (ระหวางชาวชุมชนดวยกันและระหวางชุมชนกับภายนอก) 
- ชาวชุมชนผูรวมกระบวนการผลิตมีบทบาทและหนาที่อยางไรเกี่ยวกับ

กระบวนการผลิตผาไหม ติดตอสื่อสารกันอยางไร ใชสื่ออะไร 
- การสื่อสารระหวางชาวชุมชนกลุมตางๆ (ชาวมุสลิม, ชาวพุทธ, ไทย, จีน, อีสาน) 

เปนลักษณะใด ใชสื่ออะไร 
- กลยุทธการกระจายขาวสารภายในชุมชนเปนอยางไร 
- โครงสรางเครือขายของผูผลิตผาไหมมีการจัดแบงอยางไร 
- มีการวางแผนและกระจายงานไปยังสมาชิกอยางไร 
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- เจาของกิจการทอผาไหมติดตอสื่อสารกับแหลงวัตถุดิบอยางไร ใชสื่ออะไร 
- เจาของกิจการและผูรวมกระบวนการผลิตผาไหมติดตอสื่อสารกับจิม ทอมปสัน 

อยางไร ใชสื่ออะไร 
- การสื่อสารเพื่อจัดการภายในเกี่ยวกับกระบวนการผลิตของเจาของกิจการเปน

อยางไร 
- เจาของกิจการมีกลยุทธการใชสื่อมวลชนเผยแพรผลิตภัณฑของชุมชนอยางไร 
- องคกรของรัฐมีสวนรวมสนับสนุนการผลิตผาไหมไทยอยางไรบาง  อยากให

ภาครัฐ, นักวิชาการ และสื่อมวลชนชวยสงเสริมในภาคการผลิตและจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑผาไหมของชุมชนบานครัวเหนือหรือไม อยางไร 
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ตัวอยางคําถามที่ใชเปนแนวทางในการสัมภาษณกลุมผูเกี่ยวของโดยออมกับการผลิตผาไหม 
(ผูนําชุมชน, ผูอาวุโสที่เกี่ยวของ) 

 
- วิถีชีวิตโดยรวมของชาวชุมชนบานครัวเหนือเปนอยางไร 
- ปฏิสัมพันธของชาวชุมชนบานครัวเหนือเปนอยางไร 
- ทัศนคติของผูนําชุมชนตอผาไหมไทยบานครัวเปนอยางไร 
- ขอคิดเห็นของผูอาวุโสที่เกี่ยวของกับการทอผาไหมเรื่องการเปลี่ยนแปลงของ

การผลิตผาไหมในอดีตและปจจุบันเปนอยางไร 
- การสื่อสารระหวางผูนําชุมชนกับชาวชุมชนมีรูปแบบใด มีลักษณะอยางไร และ

ใชสื่ออะไร 
- มีโครงเครือขายการสื่อสารและการกระจายงานไปยังสมาชิกในชุมชนอยางไร 
- ปญหาของการผลิตผาไหมของชุมชนมีอะไรบาง มีการแกไขอยางไร 
- ผูอาวุโสฯ มีการติดตอสื่อสารกับเจาของกิจการและผูรวมกระบวนการผลิต

หรือไม อยางไร 
- ผูนําชุมชนมีบทบาทและสวนรวมตอการผลิตผาไหมหรือไม อยางไร และมีการ

สื่อสารกับเจาของกิจการและผูรวมกระบวนการผลิตหรือไม อยางไร 
- ผูนําชุมชนมีบทบาทในการเผยแพรผลิตภัณฑผาไหมหรือไม อยางไร มีการสื่อสาร

กับผูบริโภค สื่อมวลชน และนักวิชาการหรือไม อยางไร 
- องคกรของรัฐมีสวนรวมสนับสนุนการผลิตผาไหมไทยอยางไรบาง 
- อยากใหภาครัฐ, นักวิชาการ และสื่อมวลชนชวยสงเสริมในภาคการผลิตและจัด

จําหนายผลิตภัณฑผาไหมของชุมชนบานครัวเหนือหรือไม อยางไร 
- ผูนําชุมชนและผูอาวุโสฯ มีขอคิดเห็นตอการเปลี่ยนแปลงของการที่ผาไหมมี

บทบาทสําคัญตอชาวชุมชนบานครัวในอดีตและปจจุบันอยางไร 
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ตัวอยางคําถามที่ใชเปนแนวทางในการสัมภาษณ 
    กลุมผูเกี่ยวของโดยตรงกับการผลิตผาไหม 

                                         (ผูซื้อ-คนกลาง) 
 
- ผูซื้อและคนกลางที่ซื้อผาไหมรูจักผลิตภัณฑผาไหมบานครัวไดอยางไร  
- ซื้อผลิตภัณฑผาไหมบานครัวมานานแคไหนและซื้อจากที่ใด 
- ผลิตภัณฑผาไหมบานครัวมีคุณสมบัติขอใดที่ทําใหซื้อ 
-  ผลิตภัณฑผาไหมบานครัวที่ซื้อนําไปใชประโยชนอยางไร 
- ติดตอซื้อผลิตภัณฑผาไหมบานครัวหรือสื่อสารกับทางเจาของกิจการ, ผูรวม

กระบวนการผลิตอยางไร 
- การบริการลูกคาของทางเจาของกิจการเปนอยางไร 
- ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑผาไหมของชุมชนบานครัวรับทราบจากที่ไหน

และอยางไร 
- เคยเขารวมดูงานการผลิตผาไหมของชุมชนบานครัวหรือไม ถาเคยมีความ

คิดเห็นตอการทํางานอยางไร 
 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเดนของผลิตภัณฑผาไหมของชุมชนบานครัวในดาน 
- สินคา เชน  รูปแบบหีบหอ ตัวสินคา วัตถุดิบ คุณภาพ ความหลากหลายของ

สินคา 
- ราคา เชนราคาเหมาะสมหรือไม 
- ชองทางการจําหนาย คือ ขายเฉพาะในชุมชนบานครัวเหนือ นอยไปหรือทําให

ลําบากในการมาซื้อไม อยากใหเพิ่มชองทางการจัดจําหนายหรือไม 
- อยากใหมีการการสงเสริมการขาย เชน การโฆษณา การขายโดยบุคคล การ

ประชาสัมพันธ การตลาดหรือไม และทานรับทราบสิ่งเหลานี้อยางไร 
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ตัวอยางคําถามที่ใชเปนแนวทางในการสัมภาษณกลุมผูเกี่ยวของโดนออมกับการผลิตผาไหม 
(ผูแทนสํานักงานเขตราชเทวี) 

 
-     หนาที่โดยตรงตอชุมชนบานครัว 
-     โครงการฯ ที่จะพัฒนาชุมชนโดยหลักๆ 
-     รูจักกับผาไหมของบานครัวหรือไม ทางใด 
-     ที่ผานมาหนวยงานนี้เคยมีสวนในการสนับสนุนการทอผาไหมและการจัด

จําหนายผาไหมของชุมชนหรือไม อยางไร 
-     มีโครงการสงเสริมการทอผาไหม สงเสริมการจัดจําหนาย หรือพฒันาเกี่ยวกับผา

ไหมของชุมชนบานครัวหรือไม อยางไร 
-     เคยมีการติดตอกับเจาของกิจการที่ทอผาไหมบานครัวหรือไม อยางไร 
-     วิธีการที่ใชติดตอสื่อสารกับเจาของกิจการทอผา 
-     ทัศนคติตอผลิตภัณฑผาไหมของชุมชนบานครัว ขอคดิเห็น และขอเสนอแนะ 
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ตัวอยางแบบบันทึกขอมูล 
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แนวคําถาม ผูใหสัมภาษณ............................................... 
กลุมเปาหมายที่............................................. 
วัน................................... เวลา....................... 
สถานที่........................................................... 
ขอสังเกต/ สัมภาษณ ..................................... 
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สรุปรายนามกลุมเปาหมายที่ใหสัมภาษณ 
และขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ 
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รายนามกลุมเปาหมายที่สัมภาษณ 
 
1. ประธานกรรมการชุมชนบานครัวเหนือ 
 ช่ือ : นายสัมฤทธิ์ สิขันธกบุตร  อายุ : 58 ป 
 อาชีพ : ขาราชการกรมสงเสริมสหกรณ 
 ตําแหนงอื่น : กรรมการมัสยิด 
 ที่อยู : 691 ตรอกวัดพระยายัง ถนนบรรทัดทอง ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 สัมภาษณ, 2 ธันวาคม 2548 
 
2. ผูนําทางศาสนา  
 ช่ือ : นายสมนึก จิตหยาดสุวรรณ  อายุ : 60 ป 
 ตําแหนง : อิหมาม (รับตําแหนงอิหมามในป 2546) 
 ที่อยู : 63/1598  หมู 7  ถนนราษฎรพัฒนา  เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 

สัมภาษณ, 2 ธันวาคม 2548  
 
3. ผูนําที่ไมเปนทางการ 
 ช่ือ : นางสมใจ เนื่องนิยม  อายุ : 72 ป 
 ตําแหนง : กรรมการชุมชน, กรรมการมัสยิด, อสส., อปพร. 

ที่อยู : 193 ตรอกวัดพระยายัง  แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 สัมภาษณ, 11 พฤศจกิายน 2548 
 
4. เจาของกิจการในปจจุบัน 
 ช่ือ : นางวรรณี มนูทัศน   อายุ : 50 ป 
 เจาของราน “นิพนธ-วรรณี ไหมไทยบานครัว” 

ที่อยู : 837 ตรอกวัดพระยายัง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
สัมภาษณ, 16 ธันวาคม 2548 
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5. เจาของกิจการในปจจุบัน 
 ช่ือ : นายมนัสนันท เบญจรงคจินดา (ลุงอูด)  อายุ : 65 ป 
 เจาของราน “อูดบานครัวไหมไทย” 
 ตําแหนง : รองประธานกรรมการชุมชน, ประธานกลุมทอผาบานครัว 
 ที่อยู : 847/1 ตรอกวัดพระยายัง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

สัมภาษณ, 16 ธันวาคม 2548 
 
6. เจาของกิจการในอดีต 
 ช่ือ : นาวาอากาศเอก(พิเศษ) วิษณุ มานะเกษม อายุ : 77 ป 

เจาของกิจการผาไหมบานครัวในอดีตตอจากมารดา และเปนบานแรกที่ทอผาไหมให จิม 
ทอมปสัน 
ที่อยู : 22/129 หมูบานเปรมประชา  แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 
สัมภาษณ, 25 พฤศจิกายน 2548 

 
7. เจาของกิจการในอดีต 
 ช่ือ : นางยามิระ จิตหยาดสุวรรณ   อายุ : 90 ป 
 อดีตเจาของกิจการ และเปนมารดาของอิหมาม 
 ที่อยู : 799 ซอยพญานาค ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 สัมภาษณ, 6 ธันวาคม 2548 
 
8. ผูรวมกระบวนการทอผาในปจจุบัน 
 ช่ือ : นายมานะ ภิรมยรัก  อายุ : 50 ป 
 ตําแหนง : หัวหนาควบคุมคนงานฟอกและยอมไหมของราน “อูดไหมไทยบานครัว” 
 ที่อยู : 847 ตรอกวัดพระยายัง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 สัมภาษณ, 25 พฤศจิกายน 2548 
 
9. ผูรวมกระบวนการทอผาในปจจุบัน 
 ช่ือ : นางสาวสกุันยา กรวัฒนะยืนยง อายุ : 53 ป 

ตําแหนง : คนทอผาของราน “อูดบานครัวไหมไทย” 
ที่อยู : 847/1 ตรอกวัดพระยายัง ตรอกวัดพระยายัง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
สัมภาษณ, 2 ธันวาคม 2548 
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10. ผูรวมกระบวนการทอผาในอดีต 
 ช่ือ : นายศิริศักดิ์ เนื่องนิยม อายุ : 48 ป 
 อาชีพ : พนักงานโรงแรม 
 เคยผานการยอมไหมและฟอกสีไหมมาตั้งแตเด็ก 
 ที่อยู : 193 ตรอกวัดพระยายัง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 สัมภาษณ, 11 พฤศจิกายน 2548 
 
11. ผูรวมกระบวนการทอผาในอดีต 
 ช่ือ : นายชาลี เลี่ยมละออ   อายุ : 52 ป 
 ตําแหนง : กรรมการชุมชนบานครัวเหนือ, อสส., อปพร. 
 เคยเปนคนฟอกและยอมไหมสมัยจิม ทอมปสัน 
 ที่อยู : 803 ตรอกวัดพระยายัง ถนนเพชรบุรี  ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 สัมภาษณ, 22 พฤศจิกายน 2548 
 
12. ผูอาวุโส, ผูรูเห็นกิจการทอผา 
 ช่ือ : นางศิริวรรณ มานะเกษม  อายุ : 74 ป 
 เคยรวมในกิจการทอผาไหมของครอบครัว 
 ที่อยู : 792/2 ตรอกวัดพระยายัง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 สัมภาษณ, 6 ธันวาคม 2548 
 
13. ผูอาวุโส, ผูรูเห็นกิจการทอผา 
 ช่ือ : นายฮัจยีเราะฮีม บินยาปน อายุ : 79 ป 
 เคยมีกิจการทอผาไหม 
 ที่อยู : 792/2 ตรอกวัดพระยายัง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 สัมภาษณ, 6 ธันวาคม 2548 
 
14. ผูบริโภค (ผูซื้อโดยตรง) 
 ช่ือ : นางมาลาทิพย สวินทร อายุ : 40 ป 
 อาชีพ : พนักงานบริษัท 
 ที่อยู : 552 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 สัมภาษณ, 6 ธันวาคม 2548 
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15. ผูบริโภค (ผูซื้อโดยตรง) 
 ช่ือ : นางวารีวรรณ เกษร   อายุ : 37 ป 
 อาชีพ : ขาราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 ที่อยู : 161/70  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 สัมภาษณ, 1 ธันวาคม 2548 
 
16. คนกลาง 
 ช่ือ : นางมาลีวรรณ รงควิลิต อายุ : 40 ป 
 เจาของรานพีแอนดพี การเมนท 
 ที่อยู : 367/1 ซอยพญานาค ขางโรงแรมเอเซีย ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 สัมภาษณ, 16 ธันวาคม 2548 
 
17. ผูแทนสํานักงานเขตราชเทวี 
 ช่ือ : นางสุจิรา ธัมมะรักขิต อายุ : 32 ป 
 ตําแหนง : เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 2 สํานกังานเขตราชเทวี 
 ที่อยู : 58/122 หมู 6  ถนนเอกชัย (49) บางบอน กรุงเทพมหานคร 
 สัมภาษณ, 28 ธันวาคม 2548  
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12 ธันวาคม 2548 
สัมภาษณประธานชุมชนบานครัวเหนือ  
ชื่อ : คุณสัมฤทธิ์ สิขันธกบุตร  อายุ : 58 ป 
ประธานกรรมการชุมชนบานครัวเหนือ และกรรมการมัสยิด(ฝายทะเบียน) 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน : 691 ซอยวัดพระยายัง ถนนบรรทัดทอง เขตราชเทวี กทม. 
อาชีพ : รับราชการสังกัดกรมสงเสริมสหกรณ   ตําแหนง : เจาหนาที่บันทึกขอมูล 
 
ตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในชุมชนบานครัวเหนือ 

ตําแหนงประธานกรรมการชุมชนบานครัวเหนือ 
 รับตําแหนงประธานกรรมการชุมชนฯ มา 15 ปแลว อยากจะพักแตก็ยังพักไมได เพราะ
กรรมการชุดอื่นๆ ยังไมสามารถประสานงานกับทางราชการและหนวยงานอื่นๆ ไดดี แตผมรับราชการ 
อยูกับระบบราชการ รูระบบราชการและหนวยงานตางๆ เลยรูวาเวลาจะของบประมาณตองทําอยางไร 
มีระบบและขั้นตอนในการอนุมัติอยางไร  

กอนจะนําหนังสือไปสงมอบใหกับทางราชการ ผมก็ตองรางเอง พิมพเอง เซ็นตเอง เดินเรื่อง
เอง เพราะไมวาผูใหญที่เปน สส., สก., สข. เราสามารถเขาถึงตัวเขาไดเลย บางทีมีงบฯ เขามาใหชุมชน
ฯ เขาก็จะโทรฯ มาบอกวาตอนนี้มีงบประมาณนะ เทานี้ๆ จะเอาไหม ยกตัวอยางเชน คุณสมัคร สุนทร
เวช เขาเปน สส. มากอน แตกอนเขาดูพื้นที่แคระหวางเขตบางซื่อกับเขตดุสิต พอมาตอนหลังเขาก็เอา
เขตราชเทวีบางสวนเขาไปรวมอยูในกํากับดูแลของเขาและเอางบประมาณเขามาดวย พอมาอยูตรงนี้
ปุบ เงินบริหารซึ่งแตกอนจะอยูกับ สส. ซึ่งจะมีอยูคนละ 15-20 ลาน เขาก็จะเอามาปูพื้นฐาน แตเงิน
จํานวนนี้ถาไมมี สก., สข. รับรองไดเลยวาระหวางชุมชนจะไมไดรับการดูแล เพราะวา กทม.เขามี
งบประมาณจริง แตสวนมากเขาจะเอาไปดูแลเกี่ยวกับถนน, ปลูกตนไม, ทําปายตางๆ ฯลฯ แตเขาไมได
เขามาในชุมชน ไมมีเลยจริงๆ กรุงเทพฯ 50 เขตนี่ไมรูกี่พันชุมชน มันก็เลยตองอาศัยงบฯ สก., สข. ถา
ไมมีงบตรงนี้ชุมชนตาย ทางเดินก็ไมได ไฟทางเดินก็ไมมี ตรงนี้ลวนแตตองใชงบที่มาจาก สก. ทั้งนั้น 

อยางในชุมชนบานครัวเหนือนี้ ที่เห็นสะพานไม สะพานขามคลอง ผมตองของบฯ มาเกือบ
สิบลานนะ เราก็มีหนาที่ตองทําหนังสือถึง สก. วา เรียน สก. เนื่องจากชุมชนนี้................................. ก็
ใสรายละเอียดไป อยางสะพานทั้งหมดนี้ก็ไดมาจาก สก. ผุสดี วงศกําแหง เขาก็ถามวาตองใชงบฯ 
เทาไหร แลวเขาก็ใหมา ที่เราตองทําคือตองทําให สก.รูวาเราตองใชวงเงินเทาไร เราก็ตองไปติดตอกับ
ฝายโยธาฯ ลองใหเขาดูแลวประเมินราคาวาตองใชเงินเทาไร พอเรารูปุบเราก็ไปบอก สก. เขาก็จะ
ประเมินเงินใหไวเผื่อ แลวเราก็ไปทางเขต(ราชเทวี) เขาก็จะไปติดตอหลายๆ บริษัทเพื่อใหย่ืนซอง
ประมูลแขงขันกัน สะพาน 3 อันในชุมชน ต้ังงบไว 3,000,000 บาท ก็ไดมาในราคา 1,900,000 บาท เงิน
ที่เหลือเขาก็จะเอาไปชวยชุมชนอื่น ถาชุมชนตางๆ ใน กทม. ไมได สก., สข.,สส.  น้ําก็ยังเนา เฉพาะ

  110 

DPU



 

 

ทางเดินจากไมใหเปนปูน ผมตองขอมาประมาณเกือบ 8,000,000 บาท ทําตั้งแตแถบบานปาใจมา(หลัง
ซอยกิ่งเพชร) แลวก็สะพานขามคลองอีก 2 สะพาน 4,000,000 บาท 

แลวผมเองก็พยายามที่จะทําใหเปนชุมชนตัวอยาง นั่นก็คือการปลูกตนไมตามแนวคลอง เวลา
เรือโดยสารวิ่งผาก็จะดูรมรื่น สวยงาม ก็ปรึกษากับ สก. ผุสดี ใชวงเงิน 5 แสนบาท ใน 50 เขต ชุมชน
ของผมเปนชุมชนเดียวที่ขอเรือดับเพลิงมา 3 ลํา ใชงบประมาณ 1,800,000 บาท เพื่อปกปองชุมชนใน
แนวคลองทั้งหมด เราชวยหมดนะเปนสิบๆ คร้ัง ไปจนถึงแถวคลองตัน แลวก็หองที่เห็นทางดานโนน 
และลานอเนกประสงคที่มัสยิดนี้ ผมก็เปนคนเสนอสรางที่นี่ เพราะในอดีตสมัยพอผม บานในชุมชนฯ 
จะเปนบานใตถุนสูง เวลามีงานแตงหรืองานอะไรก็สามารถจัดที่ถุนบานได แตพอมาเดี๋ยวนี้มันไมเปน
อยางเดิมมันก็เลยจําเปนตองสรางที่น่ี (ที่มัสยิด) ไวจัดงานแตงงาน ไวเปนที่ประชุมอยางตอนมีปญหา
ทางดวนเราก็มารวมตัวกันที่นี่ หรือแมกระทั่งใชเปนที่เลือกตั้งตางๆ เชน กรรมการมัสยิด 

 
ตําแหนงกรรมการมัสยิด 
เปนกรรมการมัสยิดมาตั้งแตป 2540 โดยทานอิหมามมาขอรองเนื่องจากเปนคนรับผิดชอบ

และมีจิตสํานึกเกี่ยวกับงานของชุมชน โดยไดรับการแตงตั้งใหอยูฝายทะเบียน(สัพบุรุษ) มีหนาที่ทํา
ทะเบียนยายเขา-ยายออก (แจงเกิด แจงตาย) เพื่อจะไดทราบจํานวนและรายชื่อของสมาชิก เพื่อให
สะดวกในการจัดทํารายช่ือผูมีสิทธิ์ เลือกตั้งกรรมการมัสยิด  และกรณีอื่นๆ  แลวก็ยังชวยฝาย
ประชาสัมพันธของมัสยิด ดูแลโรงเรียนบานครัววิทยา ซึ่งชวยเหลือเด็กในชุมชนใหเรียนฟรี มีต้ังแตช้ัน
อนุบาลปที่หนึ่ง ไปจนถึงช้ันประถมศึกษาปที่หก รวมไปถึงดูแลงบประมาณซอม-สราง, การขึ้น
เงินเดือนเจาหนาที่ของโรงเรียนดวย 

 
ตําแหนงประธานกรรมการชุมชนบานครัวเหนือในอดีต 

ประธานชุมชนนี่มีมาตั้งแตรุนพี่ชายผม (ลูกผูพี่) สมัยกอนที่เขาเปนคนก็ยังไมเยอะขนาดนี้ ถา
พี่ชายผมยังอยูเขาก็อายุประมาณ 77-78 ปแลว 
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ประวัติการตั้งชุมชน 
 ในป พ.ศ. 2505 ในยุคของจอมพลสฤษดิ์ ทางการตองการสรางถนน จริงๆ แลวเขาจะทําตั้งแต
สี่แยกเจริญผล มุงตรงไปยังโคลีเซียม แตจอมพลสฤษดิ์เขาเห็นวาถาทําแลวถนนมันตองตัดผานมัสยิด 
สุสานที่ฝงศพ แกก็เลยเบี่ยงไป มันก็เลยกลายเปนสามแยกแทน จากที่เปนบานครัวเดียวก็ถูกแบง
ออกเปนบานครัวเหนือ บานครัวใต และบานครัวตะวันตก 
 เร่ิมมาตั้งเปนชุมชนบานครัวเหนือตอนที่การเคหะแหงชาติ มีกฎระเบียบมาเมื่อป 2518 การ
เคหะฯ เห็นวาชุมชนบานครัวเปนชุมชนเกาแก ต้ังอยูมาเกือบ 200 ป เขาก็เลยเขามาปรับปรุงเปนเขต
แรกของ 50 เขต เอาประปาเขามา เอาไฟฟา เอาถนน เอาสะพานเขามา สมัยกอนทางเดินไมชาวบานก็
ตองชวยกันทําเอง แตตอนหลังเขาก็มาชวยสวนหนึ่ง อยางที่แปลงหนึ่งเขาก็จะแบงกันระหวางพี่นอง 
เขาก็จะแบงไวสําหรับทําทางเดิน 1.5-2 เมตร มันก็เลยกลายเปนซอยเล็กๆ ถึง 15-16 ซอยอยางที่เห็นใน
ปจจุบัน ทั้งๆ ที่จริงๆ แลวแตกอนอยูในพื้นที่เดียวกันแตถูกแบงออก 
ความสัมพันธระหวางประธานกรรมการชุมชนกับคนในชุมชนฯ 
 พอเขามาเปนผูนํา ผมถือวาความซื่อสัตยตองมาเปนอันดับหนึ่ง ถาคนเราเปนผูนําจะขอความ
ชวยเหลือจากชาวบาน สิ่งที่จําเปนที่สุดคือ การประชาสัมพันธใหคนในชุมชนรูและมีสวนรวมในการ
บริจาค เชน เราตองการซื้ออุปกรณเรือดับเพลิงเพิ่ม ผมตองตั้งตําแหนง เลขา, เหรัญญิก, ทะเบียน ขึ้นมา 
ตําแหนงเหลานี้ถือวาเปนตําแหนงที่สําคัญ ไมวาจะเปนวัดหรือมัสยิด หรือองคกรใดๆ ถาไมมีตําแหนง
เหลานี้ เงินก็จะตกอยูในมือของคนๆ เดียวอยางเจาอาวาสหรืออิหมาม ระบบก็ไมเกิดและไมมีความ
โปรงใส ถาเรามีตําแหนงเหลานี้ หากกรรมการชุมชนฯ เห็นสมควรพิจารณาเห็นชอบที่จะซอม สราง 
หรือใชงบฯทําอะไรตางๆ ก็จะสามารถขอดูยอดเงินและของบฯ ได โดยผมจัดระบบมัสยิดที่นี่ไม
เหมือนที่ไหนในประเทศไทย เงินทุกบาททุกสตางคสามารถขอดูได คาใชจายในเดือนนี้เทาไร คาน้ํา 
คาไฟ คาตัดหญา คาคนดูแล ทุกคนเขาจะเห็นวาเราซ่ือสัตย เวลาเขาอยากจะใหเราทําอะไรใหเขาก็เห็น
วาเรารับเงินบริจาคไปแลวก็ทําจริง และเมื่อทุกอยางเปนระบบ เราก็จะมีการจัดแบงหนาที่เพื่อทําหนาที่
ตางๆ ในชุมชนและมัสยิด เชน ติดต้ังและซอมเครื่องเสียง, ลําโพง ที่ใชในการเผยแพรเสียงตามสายใน
ชุมชน แลวกจ็ะมีการประกาศเวลาไดรับเงินบริจาคจากคนในชุมชนวา ไดรับเงินบริจาคเทานี้ๆ เวลาจะ
ทําอะไรก็ตองเขาที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อเบิกเงินและเช็คยอดเงินได อยางเชนเราตองการเงิน เราก็
จะขอบริจาคบานละ 100 บาท 500 หลังก็ 5 หมื่นบาทแลว เอาไวใชพวกคาน้ํามัน, ไฟฟาหลอดแตก 
หลอดขาด พอเอามาเขาที่ประชุมบางคนเขาก็ชอบ แตบางคนเขาก็ไมคอยเห็นดวย เพราะมีบางบานที่
เจาของเขาออกไปปลูกบานอยูที่อื่น บานในชุมชนก็จะใหคนขางนอกมาเชา พอเราไปขอความ
ชวยเหลือจากคนที่อยู เขาก็จะบอกวาผมไมไดเปนเจาของบาน ใหไปคุยกับเจาของบาน มันก็เกิดปญหา 
ผมจะบริหารงานในชุมชนโดยจัดใหมีกองทุน ใหทุกคนมีสวนรวม 
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การรับเรื่องรองเรียนและการขอรับบริจาคจากคนในชุมชน 
 เราอาศัยการประสานงานกัน โดยมีศูนยกลางอยูที่บานปาใจ อยางสมมติเราตองการขอรับ
บริจาคจากชาวบาน แตบานปาใจอยูไกล เราก็จะตั้งกรรมการอยูตามตําแหนงตางๆ ของชุมชน ใครมี
เรื่องรองเรียนก็ไปหากรรมการที่อยูใกลบานตน หรือเวลารับบริจาค เราก็จะไปตั้งจุดรับบริจาคที่
ตําแหนงตางๆ ในชุมชน เชน เชิงสะพานเจริญผล คนก็จะเดินมาบริจาคกัน เราก็จะใชวิทยุสื่อสาร (ว.) 
เราเปนชุมชนแรกของ กทม. ที่ใชระบบสื่อสาร เราก็จะ ว. ไปที่บานของปาใจ วาขณะนี้มีคนบริจาค
แลว ไดรับเงินบริจาคจากคนนี้ๆ เราก็จะประสานงานกันโดยใชวิทยุสื่อสารเปนเครือขาย 
 
วิธีการสื่อสารที่นอกเหนือจากการใชวิทยุสื่อสาร 
 สวนใหญจะเปนเรื่องของการประชาสัมพันธผานเสียงตามสาย โดยปาใจ, ลูกสาวปาใจ(ครู
ตอย) และคนอื่นๆ ที่แวะเวียนไป เชนมีใครตายก็จะประกาศ แลวนอกนั้นก็จะเปนลักษณะปากตอปาก  
 
วิธีการสื่อสารกับบุคคล, องคกรตางๆ ภายนอกชุมชน 

สําหรับบุคคลภายนอกในภายหลังก็รูจักชุมชนบานครัวและขาวสารของชุมชนบานครัวผาน
สื่อมวลชน เนื่องจากกรณีทางดวน การรวมตัวกันตอสู เขาก็จะมองวาคนชุมชนบานครัวเห็นแกตัว จะมี
คนนําความเจริญมาให จะชวยทําใหรถหายติด ชวยระบายการจราจร แตทําไมเราถึงไมเอา เหตุผลของ
เราก็คือเราตองตอสูเพื่อความถูกตอง เราสามารถพิสูจนได ที่เราสูก็เพื่อ 1. เพื่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย เปนอันดับหนึ่ง แตสิ่งที่เขาทําก็คือเขาจะเอาทางดวนมาตัดผานสุสาน ร้ือมัสยิด เราเลย
ตองสูตาย ผมนี่ขอสูเปนชีวิตแรกเลย เพราะวาศาสนสถานนี้เปนเจตจํานงของคนที่นับถือในศาสนานั้น 
เขาตองการสิ่งนี้ เปนที่สถิตของพระผูเปนเจา เปนศูนยรวมจิตใจของคนในชุมชน ฉะนั้นการที่จะมารื้อ
หรือยายไปใหเหลือแตตัวชุมชน แลวเราจะเอาที่ไหนสักการะ เราก็เลยสูไมถอย 
 
ความเปนอยูของคนในชุมชนและการติดตอส่ือสารในอดีต 
 คนในชุมชนบานครัวในชวงเริ่มแรกมาจากกองอาสาจาม คนรุนปาใจ ตัวปาใจจะพูดภาษา
เขมรได แตผมพูดไมได อยางผูใหญสมัยกอนเวลาเขาจะพูดอะไรไมใหเรารูเขาก็จะพูดกันเปนภาษา
เขมร อยางแถวจังหวัดบุรีรัมย, สุรินทร รกรากเขาก็มาจากเขมรกัน เขมรเขาก็จะเกงเรื่องการทําผาไหม 
การทอผา อยางบานครัวนี่มีการทําผาไหมมาเปนรอยป แตไมมีใครทราบ สมัยกอนในชุมชนมีการกรอ
ไหม ทอผาไหม คนอยูไกลถึงสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ยังตองพายเรือเขาคลองมาซื้อผาไหมที่บาน
ครัวเลย ที่ผมทราบก็เพราะวามีเพื่อนที่ทํางานเขามาถามวาแถวบานผมยังทอผาไหมอยูหรือเปลา แลวก็
เลาใหฟงวารุนพอรุนแมเขาตองพายเรือมาซื้อถึงที่นี่ เพราะวาคุณภาพผาไหมของเราดีกวาทีอื่น
เนื่องจากวิธีการทําของเราแตกตางจากที่อื่น 
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 พอถึงยุคกอน จิม ทอมปสันเขามา ชาวบานก็ไดเลิกราการทําผาไหมไปมากแลว ชาวบานที่เขา
ทําผาไหมที่เขาพอมีรายได เขาก็สงลูกเรียนสูงๆ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกก็มี ลูกๆ ก็ไมยอม
ทอผาตอ ปจจุบันคนบานครัวที่ตําแหนงสูงๆ เชน อดีตประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน, อดีต
ผูอํานวยการกองทหารสารวัตร, ผูพิพากษา, รองเลขาฯ รัฐสภาคนปจจุบัน คัมภีร ไฟซอน เครือญาติ
ของบานครัว หุนสวนใหญของ บริษัทของจิม ทอมปสัน พอจิมเขาหายไป เลิกไปเขาก็ไปซื้อที่แถว
คลองตัน ลาดพราว ขายที่ 4 ไรก็ไดกันที 76 ลาน 
 คนภายนอกเขามองชุมชนบานครัวเปนแบบไมขัดแตะ แตศักยภาพของคนในชุมชนนั้นมี
มากมายและมีมากกวาที่ใครๆ คิด ไมตองอาศัยการเคหะฯ ไมตองมาสรางความเจริญ (สรางตึก) มัน
เหมือนอยูในกลองไมขีด เขามีที่อยูแลว 20-30 ตารางวา พอมาเวนคืนไปสรางกลองไมขีดขึ้นมาแลวให
เราไปอยู ถามวาคนที่เคยอยูบานที่มีพื้นที่ใชสอยในบานถาตองขึ้นไปอยูบนตึกก็จะลําบาก อยางเวลามี
คนตายทีนี่ก็ลําบาก ฉะนั้นอยามาเสนอเลยวาจะทําอะไรให 
 
ปญหาของชุมชนในอดีต 
 ในอดีตที่ดิน 35% เปนที่โฉนด ไมใชที่บุกรุก นอกนั้นเปนที่ของกรมธนารักษ พอมาถึงสมัยรัช
การที่ 5-6  ทานตองการใหคนเปนเจาของที่ดิน เขาก็ไปจับจองกันจนไดใบแดง(โฉนด) มา ฉะนั้นการ
ไลที่ การเวนคืนก็จะทําลําบาก เพราะตรงนี้เปนที่โฉนด ตรงนี้เปนที่กรมธนารักษ ไมใชที่ของราชพัสดุ
หรือสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ไมอยางนั้นพื้นที่บานครัวแถบนี้ไปหมดแลว 
 
ปญหาเรื่องอื่นๆ  
 ปญหาระหวางชาวชุมชนที่ตางศาสนา 
 คนดั้งเดิมของชุมชนบานครัวสวนใหญเปนมุสลิม เขาก็จะเขาบานและเขานอนเร็วเพื่อเตรียม
ตัวต่ืนขึ้นมาทําพิธีละหมาดตอนตีหาของเชาวันรุงขึ้น ฉะนั้นแตกอนก็จะไมมีปญหาอะไร พอมาตอน
หลังที่บานเรือนถูกทําใหเปนบานเชาเปนบางสวน ก็จะมีคนอีสานเขามา บางทีกลางคืนก็เปดเพลงเสียง
ดังกระหึ่ม ไมวาจะไดเครื่องเสียงมาใหมหรือกินเหลาถึงตีหนึ่งตีสองแลวตองเปดเพลงเสียงดังไปพรอม
กันดวย เราก็ตองไปขอรอง พูดดีๆ กับเขาวาถาจะเปดก็ใหเปดสําหรับฟงคนเดียว แตเราก็จะอนุญาตให
เขา 2 วันสําคัญเทศกาลใหญของคนไทย นั่นคือวันปใหม กับวันสงกรานต จะจัดงาน จะเลน จะเปด
เพลงเสียงดังไปจนถึงสวางเลยก็ได เราจะประกาศใหชาวบานในชุมชนรูเลย เราขอใหเขาเลย แตถาโดย
ปกติก็จะไมมี 3 ทุมไปแลวนี่ก็จะไมไดยินเสียงดนตรีดังๆ แลว โดยที่เราอาศัยการขอรองและการ
ประชาสัมพันธ โดยอาศัยหลักที่วาใหทุกคนในชุมชนอยูรวมกันโดยสบาย ไมมีความขัดแยงกัน
ถึงแมวาตางศาสนา ตางภาษา ตางวัฒนธรรม 
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 ปญหายาเสพติด 
 ปญหายาเสพติดก็มีเหมือนทุกชุมชน เนื่องจากหนวยงานของรัฐฯ ไมเอาจริง เราตองปราบ
กันเองโดยจัดใหมีเวรยามเพื่อปกปองชุมชน แรกๆ เราก็ประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจ แตตํารวจเอง
ก็อาศัยจับมา 100 เม็ด ทวาลงบันทึกประจําวันวา 5 เม็ด ที่เหลือก็เอาไปกระจายใหชุมชนอื่น พอถึงเวลา
ที่จะปราบจริง เราจะไปหาผูกํากับฯ ผูกํากับฯ ก็จะเรียกจาสายสืบมาบอกวาใหจัดการนะ ประธานฯ เขา
มาเอง ภายในหนึ่งวันตองเอาตัวมาใหได พอเวลาเราใหช่ือไปปุบ พรุงนี้ตํารวจก็รูเลย คนที่ทําก็คือคน
ของเขานั่นแหละ มันก็เลยปราบไมได เราก็ตองปราบเอง เคยประสานงานกับตํารวจคร้ังหนึ่งใน
ภายหลัง วางแผนกันจนจับมาได 3 คน พอเดินออกจากชุมชนไป ตํารวจเขาก็พาพวกนั้นไปที่ปม เรียก
คนละหมื่น จนตอรองไดเหลือคนละ 8,000 บาท 3 คนก็ 24,000 บาท ตางคนก็ตางโทรเขาไปขอเงินที่
บาน แลวตํารวจก็ปลอยตัวมา ก็เลยรูวาตาํรวจไมไดเรื่อง แลวอยางนี้เมื่อไหรจะปราบหมด ทุกวันนี้ก็ยัง
มีปญหายาเสพติดอยูบาง แตก็นอยมากๆ จนแทบไมมี 
 
 ปญหาระหวางคนชุมชนบานครัวและคนที่เขามาอยูภายหลัง 
 ไมมีเลย คนอีสาน คนจีน หรือคนจากที่อื่นๆ ใหความรวมมืออยางดี เพราะวาระบบสื่อสาร
เขาถงึทุกบาน มีความไววางใจกัน ที่ตองระวังและตองควบคุมคือ คนเมาสุรา ก็ใชวิธีพูดจากันอยางเชน
ใหเขาบานไปนอนเสีย ก็ทําใหเกิดการเรียนรู 
 
การสื่อสารระหวางชุมชนบานครัวใต, บานครัวเหนือ และบานครัวตะวันตก 
 Key man ตองมาประชุมและวางแผนกันระหวาง 3 ชุมชน และทําการประชาสัมพันธ 
 การทํางานชุมชนตองทําดวยใจ คนในองคกรหรือสวนทํางานจะมี 4 ประเภทคือ 
 1. พูดไมทํา 2. ทําไมพูด  3. พูดและทํา 4. ไมพูด ไมทํา 
  

การทํางานใหสวนรวมนี่จะไมมีเงินเดือน ตองทําใหไดรับความรวมมือจากมวลชน ตองปฏิบัติ
ตัวเปนตัวอยาง แลวคนจะรักและเชื่อถือเรา 

มีกิจกรรมรวมกัน เชน ตํารวจนครบาลเขามาเยือน มาสาธิตการดับเพลิง และจะมชุีมชนอื่นๆ 
มารวมดวย 
 
การติดตอส่ือสารและมีกิจกรรมรวมกันกับชุมชนอื่นๆ 

- มีการจัดงานประเพณีระหวางชุมชนบานครัวกับชุมชนพญาไท 
- มีการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด ซึ่งจัดใหเด็กๆ 
- มีกิจกรรมรวมกันระหวางชุมชน และจัดเลี้ยงกัน 
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ความเขมแข็งของชุมชนบานครัว 
 ชาวชุมชนบานครัวโดยปกติแมขัดแยงกัน หรืออิจฉาริษยากันอยูบาง แตพอเวลามีเหตุการณ
ตางๆ ก็จะรวมตัวกันอยางสามัคคี และเมื่อมีปญหาตางๆ เชน กรณีทางดวน ก็สามารถประสานงานให
ทุกคนเขาใจได 
 
การตอตาน การปลูกฝงแนวคิดตอการเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหมๆ 
 เด็กอิสลามตองเรียนศาสนามาตั้งแต 7 ขวบ สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด ที่มัสยิดจะมีการปลูกฝง 
 
การติดตอส่ือสารกับเจาของกิจการที่ทําผาไหมในอดีต 
 ก็ไดติดตอสื่อสารกันบางเพราะวารูจักกันหมด เพราะวาเปนเพื่อนกันหรือไมก็เครือญาติกัน 
ตอนที่ผมเขามารับตําแหนงนั้น การทํากิจการผาไหมก็นอยลงแลว  เหลือแค 3-4 เจา 
 
การติดตอส่ือสารกับเจาของกิจการที่ทําผาไหมในปจจุบัน 
 ก็ยังไดคุยกัน อยางลุงอูด(อูดบานครัวไหมไทย)นี่ก็รับตําแหนงรองประธานชุมชนฯ ที่ชาวบา
ขางนอกเริ่มมารูจักผาไหมบานครัวอีกครั้งหนึ่งก็หลังจากกรณีมีขาวการตอสูเ ร่ืองทางดวนผาน
สื่อมวลชน แตเขาก็มารูตอนที่เราจะเลิกราการทําผาไหมไปหมดแลว คนที่ทํากับจิม ทอมปสัน 
สมัยกอนเขาก็ใหถือหุน แตตอนหลังพอจิมหายไป เขาก็ไมเอาเราแลว 
 
การตั้งกลุมทอผา 
 ตอนนี้ที่มีอยูเปนธุรกิจสวนตัวทั้งหมด ทีแรกเราอยากจะตั้งขึ้นเปนกลุมธุรกิจแตเขาก็เลิกรากัน
ไปมดแลว อุปกรณก็ไมมี คนที่ทําเปนเขาก็แกมากแลวอยางรุนปาใจ (70 ปขึ้นไป) จะใหมาทําตอนนี้ก็
ลําบาก สวนรุนลูกๆ เขาก็ไมเอา จะใหมาทําก็คงยากเพราะวาเขาก็เรียนกันมาสูงๆ จะใหมาทําก็คง
ลําบากเพราะไมเคยทํากันมากอนเลย ตอนที่เคยเอามารวมกลุมกันคราวนั้นก็เอาเฉพาะคนที่เคยทํา
มาแลวมาใหความรู อยางสมัยกอนเราทําแตผาพื้น แตเวลาจะมาทําเปนลายอะไรตองทําอยางไร เขาก็
จะมีนักวิชาการมาสอน สถานที่สอนก็ที่มัสยิดที่นี่แหละ(มัสยิดใหญ) แตที่เขามาสอนการฟอก การยอม 
ก็จะทําไมเหมือนที่ชุมชนทําอยู เคาจะสอนวิธีแบบที่ตางจังหวัดเขาใชทํา ก็คือการใชกระทะ ขอเสียคือ
เวลาฟอกแลวน้ํามันจะกระเฉาะ ทําใหขี้ไหมออกไมหมด สวนที่บานครัวทําก็จะเปนอยางที่เห็นที่บาน
ลุงอูดในปจจุบนั เขาจะใชหมอหุงขาวใหญขนาด 3 ถังใหญ กระแทกอยางไรก็ไมกระเฉาะ ขี้ไหมก็ออก
หมด สีก็จะดูดเขาเสนไหมโดยไมมีขี้ไหม ฉะนั้นมาตรฐานเรื่องสีของบานครัวไมตองกลัววาสีจะตก 
ไหมหนึ่งกิโลกรัมนี่เวลาฟอกสิ่งสกปรกออกแลวจะเหลือเพียง 7 ขีดเอง 
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 แลวก็ยังไดติดตอกับนิพนธ – วรรณี (เจาของกิจการผาไหมรายหนึ่งในชุมชนบานครัว) บาง 
แตเขาจะไดรับการประสานจากหนวยงาน รานคาตางๆ โดยตรงมากกวา เชน ใหไปออกรานตามงาน
ตางๆ หรือสงผาไหมใหรานเจาประจํา 

ทางเจาของกิจการผาไหมบานครัวในปจจุบันเคยนําผาไหมไปออกงาน และจําหนายตามงาน
ออกรานตางๆ เชน otop แตก็ขายไมดีเทาของโครงการฯ หรือเทาของตางจังหวัด เพราะวาเขานึกถึงแต
ราคา แตไมไดคํานึงถึงคุณภาพเทาไรนัก 

 
การติดตอกับเจาของกิจการในปจจุบัน 
 ติดตอประสานงานระหวางชุมชนกับภาครัฐ เวลามีอะไรเขาก็โทรมาที่ผม ผมก็ประสานงาน
ให 
 
การมีสวนรวมสนับสนุนการทําผาไหมในชุมชนฯ และการประชาสัมพันธ 
 ทางเขตเขาดูแลชุมชนอยูแลว โดยใหคุณสัมฤทธิ์ประสานงานลุงอูด (รองประธานกรรมการฯ) 
 
มีการสนับสนุนทางออม เชน การสวมใสผาไหมเอง หรืออื่นๆ บางไหม 
 ศาสนาอิสลามหามในสิ่งฟุมเฟอยตางๆ อยางผาไหม ทอง เปนสิ่งตองหามสําหรับผูชายเลย 
และภายหลังกรณีการตอสูเรื่องทางดวน คนก็รูจักชุมชนบานครัวมากขึ้น รูวามีการทําผาไหม สมัยกอน
ทั้งหมูบานทอเปนรอยๆ กี่ 
 
ความตองการใหภาครัฐมีสวนในการสนับสนุนเรื่องผาไหม 
 80 เปอรเซ็นต ของคนในชุมชนมีงานทําที่ดี มั่นคง เปนใหญเปนโต เงินเดือนสูง มีหลากหลาย
อาชีพ บางก็ยายออกไปอยูขางนอก เพราะฉะนั้นจึงไมมีใครอยากทําผาไหมอีก แทบทุกคนมีศักยภาพ
ดานอาชีพและประสบความสําเร็จ 
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2 ธันวาคม 2548 
สัมภาษณผูนําทางศาสนา  
ชื่อ : นายสมนึก จิตหยาดสุวรรณ   อายุ : 60 ป 
หนาที่ในปจจุบัน : ผูนําทางศาสนาอิสลามของชุมชนบานครัวเหนือ (อิหมาม) รับหนาที่ต้ังแตป พ.ศ.
2546 
อาชีพเดิม :  มักคุเทศนภาษาสเปน, ภาษาองักฤษ 
  นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
  ทําธุรกิจประกันภัย(ไทยประกันชีวิต) 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน : 63/1598  หมู 7  ถนนราษฎรพัฒนา  เขตสะพานสูง กทม. 
 
วิถีชีวิตในอดีต 
 เกิดมาก็เห็นคุณแมทอผาแลว เมื่อประมาณป พ.ศ. 2500(ขณะเรียน ม.1) ชวยคุณพอคุณแมทํา
ดวย เร่ิมแรกคุณแมจะทําผาไหมสามตะกอ เปนผาเสนดาย เสนไหมจากญี่ปุน ทั้งไหมยืน ไหมพุงจาก
ญี่ปุน แลวก็จะทําขายสงเกี่ยวกับพวกตีนไก (ผาพันเอว) หรือไมก็จะออกไปจําหนายตามงานวัดหรือ
งานอะไรตางๆ ที่มีการเฉลิมฉลอง ก็จะขายผาขาวมาที่ไวพันเอวได ตอนป พ.ศ. 2500 ราคาไมสูง ผืน
หนึ่งตกเพียง 200 กวาบาท และชวงหลังจากนั้นคุณแมก็มาทําผาไหมพื้นเมือง คือไหมพุง ที่สั่งมาจาก
ทางอีสาน แถวโคราช ขอนแกน จะมีเสนไหมที่มีคุณภาพดีพอใชได ไมวาจะเปนไหมหนึ่ง ไหมสอง 
ไหมสองคัด หรือไหมที่วาทายๆ ไมคอยดีแลว สวนพวกไหม 4 เสนเขาจะเอาไปตัดเปนกางเกง 
 
วิถีชีวิตคนในชุมชนในอดีต 
 สวนมากก็จะคาขาย กับทําผาไหมแทบทุกครัวเรือน กี่กระตุกก็จะตั้งตามบาน ใหตามบานชวย
ดูแลแลวก็ทอให กี่กระตุกนี้ก็จะเปนของเจาของที่ไมสามารถจะตั้งไวที่บานไดเพราะพื้นที่บานเต็มแลว 
ก็จะตั้งตามบานผูท่ีเขาสามารถทําไดและมีฝมือทางดานการทอผาดวยก่ีกระตุก ชวงนั้นคาแรงคิดเปน
หลา หลาหนึ่งตกไมเกิน 4 บาท 
 อิหมามไดเห็นการทําผาไหมมาตั้งแตยุคกอนจิม ทอมปสัน เขามา ยุครุงเรืองของผาไหมบาน
ครัวคือยุคที่จิม เขามาดําเนินการสานตอดานผาไหม คือมีรานอยูตรงถนนสุรวงศ แลวก็จะแบงหุนใหผู
รวมลงทุน(ลงแรง) แตที่บานของอิหมามไมไดเขารวมเนื่องจากกิจการของคุณแมคุณพอจะมีลูกคา
ประจํา ไมวาจะเปน แอนนิตา รานเลี้ยด หรือจะเปนกรุงเทพไหมไทย(ของทานจอมพลสฤษดิ์) 
ความสัมพันธของคนในชุมชนในอดีต 

ผิดกับปจจุบันมาก สมัยกอนจะเรียกไดวาเราจะไปทานขาวบานไหนก็ได เดินขึ้นบานไหน
สวนมากก็จะใหความนับถือซึ่งกันและกัน เปนพี่นองกัน แตเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปคือจะมีผูที่เขามาอาศัย 
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เสียมาก    มาทํางาน   มาขับแท็กซี่ หรือมาทํางานใชแรงงาน 
 
เศรษฐกิจของบานครัวยุคผาไหมรุงเรือง 
 ดีมาก ดีมากๆ เรียกไดวาขั้นเศรษฐี สมัยกอนไดนับเงินแสนนี่เรียกวาเศรษฐีแลว ผมเคยไปรับ
เงินจากบริษัทราชาเฟอรนิเจอร ซึ่งทานเปนผูตกแตงสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เสด็จนิวัติกลับ
ประเทศไทย ชวงนั้นบริษัทราชาเฟอรนิเจอรก็ไดสั่งผาไหมที่บาน 
 
ทัศนคติของอิหมามตอผาไหมบานครัวในอดีต 
 สมัยนั้นวัตถุนิยมยังไมไดเขามามาก ทุกคนตางทําผาไหมเปนกิจการในครอบครัว แลวมา
ระยะหลังจะมีของชินวัตรเขามาบาง อะไรเขามาบาง ชวงนั้นไหมราคาถูกมาก ผาไหมเสนดายจาก
ญี่ปุนราคาตอกิโลกรัมไมถึงหนึ่งพันบาท สวนปจจุบันไดขาวราคาคราวๆ วาเกิน 2000 บาทตอหนึ่ง
กิโลกรัม 
 เอกลักษณที่โดดเดนของผาไหมบานครัว คือหนึ่ง เปนไหมแท สอง การยอมตองทําดวยฝมือ 
ไมวาจะเปนการชั่งสีแตละครั้งเรียกไดวาประณีตมาก คือมอไปจะไมมีรอย ความสวย ความเงา ย่ิงถา
เปนไหมเบอรหนึ่งหรือไหมชั้นหนึ่งจะมีราคาแพงพอสมควร สมัยนั้นราคาตอหนึ่งกิโลกรัมประมาณ 
200 บาทเศษๆ 
 
การสื่อสารภายในชุมชนระหวางผูนําทางศาสนากับชาวชุมชนในอดีต 
 สมัยคุณปูซึ่งเปนอิหมามคนเกา(เสียชีวิตไปเมื่อประมาณ 40 ปที่ผานมา) หลังจากที่ทานทําพิธี
ทางศาสนาเสร็จ ทานก็เดินเย่ียมเยียนทุกบานเลย กวาจะกลับถึงบานก็ราวๆ 3-4 โมงเย็น เดินไปเรื่อยๆ 
นี่ก็คือสมัยหลังจากป พ.ศ.2500 มาแลว 
 
บทบาทของอิหมามกับผูนําชุมชนบานครวั 
 ชวงนี้มีเยอะมากเลย คือทุกอยางจะประสบความสําเร็จไดก็จากอิหมาม ชุมชน ผูที่อาศัยอยูใน
ชุมชนดั้งเดิมจะใหความรวมมือมาก การทําอะไรเราทํากันดวยความรวมมือซึ่งกันและกัน ไมมีใคร
บอกวางานของฉันหนักของทานเบา จะไมมีเกี่ยงกัน ยกตัวอยางเรื่องที่ประสบความสําเร็จ คือ เวลาเกิด
เพลิงไหมนี้เราจะไมเคยหนีไฟ เราจะยิ่งวิ่งเขาหาไฟและดับไฟดวยตัวเองกอน และจะไมมีเพลิงลุกลาม 
นี่หมายถึงความรวมมือรวมใจของชาวชุมชนบานครัวมาตั้งแต พ.ศ. 2500 เปนตนมา 
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ความสัมพันธของอิหมามกับประธานชุมชนบานครัวในอดีต 
 ในอดีตจะไมมีประธานชุมชน แตมามีประธานชุมชนหลังจากที่ทานดํารง ลัทธพิพัฒน เขามา 
แลวก็ชวยเหลือเรื่องการจัดการกิจการภายในชุมชนใหเปนระบบ อันนี้ก็ตองขอขอบคุณทานดํารงผูซึ่ง
ลวงลับไปแลว 
 แตจะมีผูนําที่ไมเปนทางการคอยเปนหัวเรี่ยวหัวแรง ชักจูงประสานงานกับคนในชุมชน การ
พบปะกันในแตละครั้งนั้นจะยาก แตถามีงานการ งานบุญ งานแตง งานตางๆ เราจะรวมคุยรวมถก
ปญหาที่เกิดขึ้น สวนมากเราก็จะทํากันแบบนี้ 
 
การสื่อสารภายในชุมชนในอดีต 
 สมัยนั้นยังไมมีเสียงตามสาย แตตามมัสยิดตางๆ เวลาจะบอกเวลา บอกเรื่องการละหมาด เรา
จะใชการตีกลอง แลวเสียงตามสายก็เร่ิมมีมาหลังจากที่ทานดํารง(พรรคประชาธิปตย)มา แลวก็คอยๆ 
จัดการใหชุมชนอยูในระบบ 
 
การติดตอส่ือสารระหวางอิหมามกับชาวชุมชนในปจจุบัน 
 ตอนนี้ผมมีนโยบายของผมโดยตรงคือจะมีคณะกรรมการทํางาน 12 คน และแตละคนก็จะ
ประจําแตละซอย เราก็จะใหชวยดูแลแตละซอยไป ครอบครัวไหนถาอยูกันอยางผิดทํานองคลองธรรม
(อยูกอนแตง) เราก็จะทําการแตงให แลวถาผูใดติดยาเสพติดเราก็จะตักเตือน ถาไมยอม ไมฟง เราก็จะ
ไมไปมาหาสูเขา ไมวาเขาจะทําบุญ มีคนตาย เราก็จะไมหาสูเขา แตจะใหเขาทํากันเอง จนสุดทายเลย
เราก็จะคัดเขาออกจากชุมชน และนี่ที่ผมกําลังจะขอความเห็นจากกรรมการอยู เรื่องพวกนี้ก็จะเปนเรื่อง
สวนใหญที่ทําใหอิหมามไดติดตอสื่อสารกับชาวชุมชน 
 
การติดตอส่ือสารของอิหมามกับเจาของกิจการผาไหมในอดีต 
 หลังจากที่ทางบานไดเลิกกิจการผาไหมไปแลว ก็จะเหลือบานที่ขายอยู 2-3 บาน ที่ทําจริงๆ ก็
คือบานของคุณนิพนธ มนูทัศน ตอนนี้เขาทําอยู ชวงแรกเขาก็ทําแบบมีหุนสวนสงใหกับคุณสองใส แต
ระยะหลังนี้ยังสงใหหรือเปลาไมแนใจ แลวถัดมาก็มีอีกบานหนึ่ง สมัยกอนเขารบัจางยอม แลวก็พัฒนา
ไปเปนผูประกอบการ และถัดออกมาบานอีกหลังหนึ่ง เดินเลียบริมคลองไปอีกซอยก็จะมีรานมาลิน 
บานนี้มีเฉพาะโชวหนารานไวขายนักทองเที่ยวตางชาติ สวนใหญคนในชุมชนที่ทําผาไหมจะเปนเครือ
ญาติกัน ที่เลิกไปก็เพราะสูกับวิกฤตเศรษฐกิจไมไหว ของแพง แตวาเรายังสงของในราคาถูกอยู 
สมัยกอนสงหลงหนึ่งไมถึง 50 บาท แตตนทุนก็ตกสามสิบถึงสามสิบกวาบาทแลว  แลวไหนจะมีเศษที่
เหลืออยูกับกี่กระตุก ตรงนั้นก็ตองถือวาสูญเสียไปแลว พอราคายิ่งถีบตัวสูงขึ้นๆ บางคนก็ถอดใจถอย
หลังไปทําอยางอื่น 
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ความคิดเห็นเรื่องการสนับสนุนกิจการผาไหมในปจจุบัน 
 ขอตอบดวยใจจริงคืออยากสนับสนุน เพราะเปนงานของบรรพบุรุษที่ทํามา ผมไมอยากให
หายไปจากบานครัว เพราะวาผาไหมเกิดไดก็จากคนที่อยูในบานครัว ที่บานครัวมีคนรูจักก็จากผาไหม 
คือมันคลายกับลูกโซหรือเปนวัฏจักร แตเราก็ไมอยากใหหายไป ถาหายไปเมื่อไรชื่อเสียงบานครัวก็
หายหมด 
 
การติดตอกับเจาของกิจการผาไหมและผูรวมกระบวนการผลิตในปจจุบัน 
 ผมไมไดพบปะเลยหลังจากที่คุณพอผมเสียไปแลว นอกจากวาเขาจะมาเยี่ยมคุณแมเทานั้นเอง 
ทุกวันนี้เจอคนทําผาไหมก็ไมไดทักทายเพราะไมรูจัก คนเกาๆ ที่เคยทําก็หายหนากันไปหมด สมัยผม
เรียน ม.1(พ.ศ.2500) พวกเขาก็อายุ 20-30 ป แตในปจจุบันก็คงลมหายตายจากกันไป คนเกาแกที่รูจักก็
ไมคอยมีแลว สวนใหญจะเปนลูกจางที่เขามารับจาง 
 
บทบาทของอิหมามในการสนับสนุนผาไหมบานครวั 
 ของดีอยางนี้ ถาไมคุยก็ไมใชผม สมัยผมเปนนักเรียนนี่ผมนุงกางเกงขาสั้นผาไหมสีดํานะ ครู
บาอาจารยยังอิจฉาเลย นี่คือการโปรโมททางออม สวนทุกวันนี้ที่โปรโมทก็จะทํากับเพื่อนๆวาถาใคร
จะซื้อผาดี ของดีราคาถูก เชิญที่บานครัวได แลวก็มีความโชคดีอยูอยางหนึ่งคือเมื่อทาน ผบ.ชร. เขามา
เย่ียมเรา เขาก็บอกวาจะเอาของบานครัวเขาไปในกลุมของขาราชการ ซึ่งเราดีใจมาก ทานเปนเพื่อนที่
เรียนมาดวยกันกับผม (พลตํารวจโท วิโรจน จันทรังษี) โดยจะเอาไปแนะนํากับขาราชการใหมาซื้อ 
อยางแมบานเขา คุณรัชนี จันทรังษี ก็จะชวยนําเสนอดวย 
 
สิ่งท่ีทําใหธุรกิจผาไหมบานครัวซบเซา 
 ปญหาคือประสบกับภาวะขาดทุนเปนสวนใหญ คนที่เขาอยูไดคือสมัยกอน คือ เขาตุนผาไหม
มีเปนตันๆ เปนพันๆ กิโลกรัมเลยถึงจะอยูได ผมก็เคยบอกกับคุณพอผม ถาเราจะทําตอไปนะ เราก็ตอง
ตุนไหมดิบไวไมวาจะเปนไหมจากญี่ปุน ไหมยืนเสนยืน กับไหมพุง(ไหมจากทางโคราช,ขอนแกน) 
ตุนไวเยอะๆ เพื่อวาผลกําไรก็จะไดมากขึ้นในชวงที่ราคาขาวของขยับขึ้น โดยเฉพาะชวงที่ราคาน้ํามัน
ขึ้น สมัยกอนน้ํามันลิตรหนึ่งราคาลิตรละ 2 บาท ดีเซลราคาลิตรละ 90 สตางค แตพอมาสมัยทานเกรียง
ศักดิ์ ชมะนันท น้ํามันขึ้นเปนราคาลิตรละ 5 บาทกวา แตทานก็ทําเพื่อความอยูรอดของชาติ ทานจะไป
ปลอยกดใหอยูกับที่ไดอยางไร เพราะมันก็ตองเปนไปตามกลไกของตลาด ตอนที่ผมศึกษามักคุเทศน
อยูที่จุฬาฯ ตอนนั้นหนึ่งดอลลารราคาประมาณ 18 บาท จนมาเดี๋ยวนี้ 40 กวาบาทแลว มันหางกันเยอะ 
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กิจกรรมท่ีทําใหชาวชุมชนไดมาพบปะติดตอส่ือสารกัน 
 อันดับแรกเลยคือกิจกรรมทางศาสนา การทําสาธารณประโยชนแกชุมชน และที่สําคัญคือการ
ทําบุญทําทาน 
 กิจกรรมทางศาสนาทุกวันศุกรจะเปนกิจกรรมใหญ ก็จะมีการปฏิบัติธรรม มีการสั่งสอนชวง
หลังจากนี้(วันศุกร) ก็จะเริ่มตั้งแต 12.25 นาฬิกา จะมีการสั่งสอน แนะนํา ตักเตือนในรูปแบบของทาง
ศาสนาวาควรจะทําอยางไรเพื่อใหอยูในแนวทางของศาสดามูฮัมหมัดที่สอนมา โดยจะมารวมกันที่
มัสยิด หลังจากสั่งสอนเสร็จเราก็จะมีละหมาดรวมกัน มีการสวดบทขอพรหรือขอดูอา ก็จะเสร็จ
ประมาณ 13.00 นาฬิกา หรืออยางชาที่สุดก็ไมเกิน 13.05 นาฬิกา หรืออาจเร็วกวานั้นก็ขึ้นอยูกับ
ระยะเวลาของการเทศนาบนธรรมาศ แตระยะเวลาการทําละหมาดรวมกันก็ไมเกิน 10 นาที 
 
ความสัมพันธของชาวชุมชนบานครัวกับชุมชนใกลเคียง 
 ชุมชนบานครัวเหนือ บานครัวใต และบานครัวตะวันตก เราถึงกันหมดทั้ง 3 มัสยิด ไมวาจะ
เปนคนตายหรืองานอะไรเราจะถึงกัน อยางเมื่อเชามีคนตายเขาก็มาทําพิธีละหมาดสวดใหคนที่ได
เสียชีวิตหรือลวงลับไปแลว เมื่อตอนเชาคนก็เต็มมัสยิด 
 
การติดตอส่ือสารระหวางชุมชน 
 เดี๋ยวนี้สะดวกคือมีเสียงตามสาย และจะใชการดเชิญไปยังผูนําแตละมัสยิด เราก็เชิญไป 10 
ทานบาง 20 ทานบาง บางทานก็ไดยินที่เราออกเสียงตามสายทานก็จะมาโดยที่ไมมีการขัดเขิน ต้ังใจมา
เพื่อชวยกันสวดและขอพรใหกับคนที่ลวงลับไปแลว 
 
กิจกรรมระหวางชุมชนท่ีนอกเหนือจากกิจกรรมทางศาสนา 
 สวนใหญจะเปนเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนาและรองลงมาคือกิจกรรมสาธารณประโยชน  
เชนทุกปหลังจากปดภาคเรียนเราก็จะมีการสอนพิเศษใหกับเด็กนักเรียน มีการทํากิจกรรมรวมกันของ
นักเรียน แลวก็ไดจัดใหเขาคาย โดยใชงบจากทางจิม ทอมปสันบาง ของทางมัสยิดบาง ซึ่งเรารวมกัน ป
หนึ่งก็จะใชงบประมาณ 7-8 หม่ืนบาท แลวแตวาแตละกิจกรรมนั้นจะเล็กหรือใหญขนาดไหน 
 
ความสัมพันธของชุมชนบานครัวกับชุมชนใกลเคียง(ท่ีไมไดเปนมุสลิม) 
 คนก่ิงเพชร คนบานครัว คนแถวประตูน้ํา อุรุพงษ สวนใหญแลวจะเปนพรรคพวกเพื่อนฝูงกัน
ทั้งนั้น การไปมาหาสูสะดวก เจอหนากันเราก็ทักทายกันดี ไมวาจะเปนไทย, จีน, อิสลาม, พุทธ, คริสต 
เราจะไมมีการแบงแยก 
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ความขัดแยงระหวางคนกลุมตางๆ ในชุมชน 
 ถาบานครัว พญาไท กิ่งเพชรนี่จะไมมี มีแตใหความรวมมือ ยกตัวอยางงายๆ คือเวลาที่มีการ
ทําบุญทําทาน คนจีนก็จะเขามาชวย เวลาคนเปนคนตายเขาก็จะมาชวย เขาจะไมแบงแยกวาเปนคนละ
แตกตางศาสนิก 
 
บทบาทหลกัของอิหมาม 
 เนนหนักทางดานศาสนา เพื่อปองกันยุวชนท่ีกําลังเจริญเติบโตขึ้นมาใหหางไกลจากยาเสพติด 
หางจากอบายมุข นี่คือวัตถุประสงคใหญของแตละมัสยิดที่ตองการอยางนี้ 
 
บทบาทรองของอิหมาม 
 ที่สมัครใจและทําดวยความเต็มใจก็คือเรื่องความเปนอยูของคนในชุมชน เรื่องความสะอาด นี่
คือประการหลักเลย ถามันไมสะอาดเลยผมวาความเปนอยูนาจะเลว แยมาก ความสะอาดที่วาก็จะ
รวมถึงบานเรือน ชุมชน อาหารการกิน สุขอนามัยดวย อยางชุมชนนี้ก็จะมีการกําจัดขยะ ทิ้งขยะใหเปน
ที่เปนทางเพื่อใหสะดวกตอคนมาเก็บ ซึ่งแตกอนคนที่อยูใกลคลองก็จะมีคลองเปนที่พึ่ง บางคนอยูแถว
ตามถนนก็จะโยตามหนาบานคนอื่น วิธีรณรงคเร่ืองความสะอาดก็คือครูตอย,ปาใจ ก็จะรณรงคออก
ทางเสียงตามสายเรื่องมารยาทและก็ทุกๆ เรื่องที่สามารถทําใหสิ่งเหลานี้หายไปจากบานครัวดวย 
 
ความคิดเห็นตอภาครัฐฯ นักวิชาการ สื่อมวลชน ในเรื่องการชวยสนับสนุนเรื่องการทําผาไหม 
 แนนอน ถาการสื่อสารมวลชนตางๆ เขามา มันก็จะเปนการประชาสัมพันธที่ดีย่ิง 
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สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2548 
ผูนําที่ไมเปนทางการของชุมชน 
ชื่อ : นางสมใจ เนื่องนิยม  อายุ : 72 ป 
อาชีพ : แมบาน 
ตําแหนง/หนาที่ : กรรมการชุมชนฯ, กรรมการมัสยิด, อสส., อปพร.  
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน : 913  ตรอกวัดพระยายัง  แขวงถนนเพชรบุรี  เขตราชเทวี กทม. 
 
ผูรวมกระบวนการผลิตในอดีต 
ชื่อ : นายศิริศักดิ์  เนื่องนิยม อายุ : 48 ป 
อาชีพปจจุบัน : พนักงานโรงแรม 
ประสบการณ : เคยผานการยอม, ฟอกสีไหม มาตั้งแตเด็ก 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน :  913  ตรอกวัดพระยายัง  แขวงถนนเพชรบุรี  เขตราชเทวี กทม. 
 

ชาวชุมชนบานครัว (ไทยพุทธ, มุสลิม, จีน, อีสาน) สามารถอยูรวมกันไดดวยดี ไมมีปญหาใดๆ มี
ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน เวลาที่ตองการจะสื่อสารเรื่องราวภายในชุมชนก็จะใชการสื่อสารแบบปาก
ตอปาก และเสียงตามสาย เชิญชวนใหรวมกิจกรรมและจะไดรับความรวมมืออยางดีมาตลอด ผูใดที่
อาศัยอยูภายในชุมชนบานครัวเหนือขอใหคิดวาเปนคนบานครัวเหมือนกัน เจอกันย้ิมแยมแจมใส 
 
ความเปนอยูท่ีแตกตางกันระหวางอดีตและปจจุบัน 

คุณศิริศักดิ์ :  แตกอนความเปนอยูจะอยูกับแบบเปนพี่นองกันมากๆ ไมวาจะไปบานไหมก็สามารถ
ขอขาวกินได มีความผูกพันกันมาก แตมาเริ่มมีปญหาก็ตอนที่มีเร่ืองทางดวนเขามา พอมีคนยายออกก็
จะมีชองวาง มีการขับไลคน คนที่เคยอยูเดิมเขาก็จะออกไปอยูแถวชานเมือง เชน คลองตัน มีนบุรี 
หนองจอก ลาดกระบัง ฯลฯ และในปจจุบันก็กลับเขามาอยูในชุมชนบานครัวกันอีกเนื่องจากมีความ
ผูกพันกับชุมชน หรือไมเมื่อมีใครเสียชีวิตลงก็จะกลับเขามาทําพิธีศพ(ฝง) หรือเวลามีเทศกาลสําคัญ
อะไรๆ ก็จะกลับมา 

 
คนอีสาน 

คนอีสานในชุมชนบานครัวสวนใหญก็จะทํางานในละแวกนี้ ขายขนม ขายของ ขายอาหาร เปน
ลูกจางรานทอผาก็มี ซึ่งในอดีตภายในชุมชนบานครัวจะมีการทอผาไหมเยอะมาก แทบจะทุกหลังคา
เรือน คุณศิริศักดิ์(ลูกชายปาใจ) พูดเสริมวาในอดีตเมื่อตนยังเล็กอยูก็สามารถกรอไหมกระทบไหมได
ดวย 
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อาชีพหลักของชุมชนบานครัวในอดีต คือ การทอผา และอาชีพรองคือคาขาย 
 การคาขาย : แตละบานทําผาไหมเอง ขายเอง บางคนก็ไปทอดแหเอากุง หอย ปู ปลา ไปขาย 
ถือเปนอาชีพประมงแบบสบายๆ หากไมมีสตางคก็สามารถอยูได จะบอกแมวาทําเครื่องแกงไวไดเลย 
เพราะเราก็มีเรือ มีสวิง มีแห ฯลฯ พรอมอยูแลว ในคลองแสนแสบนี้ลวนแตมีของดีๆ กุงไมใชขึ้นแคตัว
สองตัว แตมาปนแพเลย สมัยกอนเวลาถึงหนาน้ําก็จะสามารถวิ่งไลกุงไดดวย สมัยกอนทางเดินภายใน
ชุมชนจะเปนไมกระดาน 2 แผน บานครัวจะมีความเปนธรรมชาติแบบบานครัว พอถึงหนาฝนน้ําก็จะ
ทวม ทวมจนเขาบาน ตอนกลางวันโตะเกาอี้ก็จะกองอยูอยางนั้น พอถึงตอนเย็นน้ําลงก็จะทําความ
สะอาดบานและเครื่องเรือนที่น้ําเขามาทวมเลอะเทอะแลวก็เอาเสื้อน้ํามันมาปูเหมือนเวลาปกติ 
 
วิถีชีวิตของชาวชุมชนบานครัวในอดีต 
 คุณศิริศักดิ์  : เทาที่จําไดก็จะเปนเรื่องเกี่ยวกับการทํากิจกรรมผาไหม  อยางแม(ปาใจ) ก็จะเปน
คนลงน้ําขาว สวนผมก็จะเปนคนคอยบิด ลูกๆ ก็จะชวยกันทุกคน สําหรับกิจกรรมที่ทําก็จะหมดไป 
แทบทุกวันแลว เวลาทําผาไหมก็จะไมไดมีการติดตอสื่อสารกันกับบานอื่น แตจะเปนลักษณะบานใคร
บานมัน 
 
วิถีชีวิตของชาวชุมชนบานครัวในปจจุบัน 
 คุณศิริศักดิ์  :  เชามาคนในชุมชนก็จะออกไปทํางานขางนอก กลางคืนก็กลับมา สวนความ
ผูกพันกับคนในชุมชนก็ยังเหมือนเดิม บางทีอยูในบานเบื่อๆ ก็จะออกไปนั่งคุย ความสัมพันธก็ไมได
ขาดไป สวนใหญจะเปนเครือญาติกัน การพูดคุยกันก็ยังเหมือนเดิม แตก็ไมสามารถไปขอขาวกินได
แบบสมัยกอน เพราะเริ่มมีคนอื่นที่เขามาภายหลังเขามามากขึ้น 
 
การสื่อสารภายในชุมชนบานครัว 

- ปากตอปาก 
- เสียงตามสาย 
- บอรดประกาศที่มัสยิด 
- วิทยุสื่อสาร 
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ลักษณะของการสื่อสารกันภายในชุมชนบานครัวในอดีต 
การสื่อสารแบบปากตอปาก 
ปาใจ  : กอนจะมีเสียงตามสายก็จะเปนลักษณะการสื่อสารกันแบบปากตอปาก คนนี้รูแลวก็จะ

ชวยบอกตอกันไป เชน  ชวงกอนเดือนที่จะมีการถือศีลอดก็จะตองชวยกันดูเดือน พอดูไดที่มัสยิดก็จะตี
กลอง การสื่อสารแบบปากตอปากก็จะเร็วมากเลย 

 
 การสื่อสารผานเสียงตามสาย 

เสียงตามสายภายในชุมชนบานครัว  มีศูนยกลางการกระจายเสียอยูภายในบานของปาใจ มี
เครื่องเสียงสําหรับใชสงขาวสาร 1 เครื่อง และมีลําโพงกระจายเสียง 28 ตัวอยูทั่วชุมชน สําหรับ
งบประมาณของอุปกรณที่ใชกระจายเสียงตามสายนี้ก็จะไดจากทางรัฐฯ สวนหนึ่ง งบประมาณของ
ชุมชนสวนหนึ่ง หรือแมกระทั่งงบประมาณสวนตัวซึ่งกรรมการชุมชนและชาวบานลงขันรวมกัน เวลา
มีเหตุก็จะออกกระจายเสียง สวนคนที่เปนคนประกาศก็แลวแตเหตุการณ แลวแตความสะดวกหรือใคร
จะวางก็จะมาชวยประกาศ บางก็มีหนวยงานตางๆ อยางโรงเรียนกิ่งเพชร ทุกๆ วันพุธ เวลา 10.00 น.
โรงเรียนก็จะสงนักเรียนเปนกลุมเพื่อมาจัดรายการใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติด, สุขศึกษาออกเสียงตาม
สาย โดยมีอาจารยจากทางโรงเรียนเปนผูควบคุม 
 บานของปาใจถือวาเปนศูนยกลางของชุมชน(หมูบาน) ไมวาจะมีเหตุอะไรเขามา เชน ประกาศ
จากการไฟฟาฯ, เจาหนาที่พยาบาลจะเขามาทํางานในชุมชน ก็จะตองมาหาปาใจที่บานนี้ 
 เวลาเกิดเหตุการณตางๆ เชน ไฟไหม ก็จะมีคนโทรแจงเขามา เราก็จะรูแนวาเกิดเหตุการณ
แนนอน ใครที่อยูบานหรือบริเวณนั้นก็จะเปนผูตัดสินใจออกเสียงตามสายไป แตทุกคนก็จะตองวิ่งไป
ที่จุดที่เกิดเหตุการณ ไปดูวาเกิดจากอะไร หรือไมก็กรณีมีคนตาย ก็จะประกาศวาคนนี้ตาย ใครเปนลูก
เปนหลาน เปนญาติพี่นอง 
 
 บอรดประกาศของมัสยิด 
 ก็จะแปะกันแบบเอาตามสะดวก ไมวาจะเปนโปสเตอรใหความรู เกี่ยวกับสุขภาพ การ
สาธารณสุข โรคระบาด โรคไขเลือดออก ไขหวัดนก โรคเอดส แมกระทั่งเด็กอายุครบเขาโรงเรียน อายุ
ครบตองเขารับการเกณฑทหาร เปนตน 
 
              วิทยุสื่อสาร 
 วิทยุสื่อสารที่ใชกันอยูก็มีประมาณ 20 กวาตัว ซึ่งจะใชกันภายในระหวางกรรมการชุมชน, อป
พร. และอาสาสมัคร เมื่อเกิดเหตุการณสําคัญก็จะสามารถติดตอสื่อสารถึงกันไดภายในระยะเวลา
อันรวดเร็ว 
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การติดตอส่ือสารกับภายนอก 
 ปาใจ  : หากเปนเรื่องที่เปนทางการ ทางเขตก็จะเปนคนที่เอาเขามาใหที่นี่โดยตรง เขารูวาตอง
มาที่บานนี้ อยางที่เด็กนักเรียนเขามาเขาก็ใหความเคารพนับถือเราดี ไมวาจะเปนเด็กในชุมชนหรือเด็ก
จากชุมชนอื่นก็ตาม สวนใหญเด็กที่มาจากโรงเรียนตางๆ ละแวกนี้ก็เปนเด็กในชุมชน ก็จะมีครูพามา 
อยางตอนนี้เราทํางานกับโรงเรียนกิ่งเพชร โรงเรียนสัมมา โรงเรียนบานครัว ก็จะประสานงานกันอยู 
บางทีหากคุณศิริศักดิ์วางก็จะไปสอนแกะกระจก เชนรูป ร.5 ใหกับเด็กนักเรียน เพื่อใหเด็กมีความรูติด
ตัวและไปประกอบอาชีพได มีรายไดเสริม ก็จะคิดวาเหมือนครอบครัวเดียวกัน เหมือนนอง เหมือน
ลูกหลาน จริงๆ แลวก็ลูกหลานเราเองนี่แหละ เรียนมาแถวนี้แทบทุกโรงเรียน ไมใชเด็กที่อื่น คนอื่นๆ 
ที่ไมใชคนชุมชนบานครัวแทๆ ที่อยูละแวกใกลเคียงก็ลวนแตมีความผูกพันใกลชิดกับคนในชุมชนบาน
ครัว ความสัมพันธจะแนบแนนแยกกันไมออก อยางชุมชนกิ่งเพชร ชุมชนเพชรบุรีซอย 7 
 อยางตอนนี้ก็กําลังจะทําโครงการใหกับเด็กกลุมตางๆ ซึ่งจะแบงเด็กออกเปน 3 กลุม มาจากที่
ตางๆ มาทําความรูจักกันเพื่อใหเขาสนิทกับเรา และเราจะไดมีโอกาสเขาหาเขาได โดยจุดริเร่ิมของ
โครงการตางๆ มาจากปญหาสําคัญที่สุดคือยาเสพติด เราก็เลยจัดต้ังกลุมขึ้นมา หารือกันวาจะจัดการกับ
ปญหาอยางไรดี  โดยแกนนําชุมชน กรรมการชุมชน คนทุกกลุมที่อยูในชุมชน แลวก็จะมีการเรียก
ประชุม การเรียกประชุมจะเปนลักษณะอยากเรียกก็เรียกมาที่บานปาใจ  ใครวางก็มาคุยกันเรื่องนี้ๆ ไม
จําเปนตองเปนประธาน, กรรมการ หรือบุคคลสําคัญอื่นๆ เปนผูเรียกประชุม 
 
การแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 

คุณศิริศักดิ์และปาใจ  : ปญหายาเสพติดเริ่มเขามาเมื่อชวงที่มีเรื่องการกอสรางทางดวน โดย
ทางชุมชนไดรณรงคเร่ืองนี้อยางจริงจังกอนรัฐบาลของนายกทักษิณจะประกาศกวาดลางยาเสพติด
อยางจริงจังเปนเวลา 2 ป มันเปนเรื่องที่ยากมากเพราะชุมชนบานครัวเปนชุมชนที่ความเจริญเขาถึง ปด
กั้นไมได และหลังจากการรณรงคปญหายาเสพติดภายในชุมชนผานไป  ปญหายาเสพติดในชุมชนก็เบา
ลงมาก ถากะเปนเปอรเซ็นตก็นาจะประมาณ 80 เปอรเซ็นต พอเรามารวมกลุมกันมันก็จะจัดการกับ
ปญหาได พอเรารามือไปปญหาก็เขามาอีก พวกลูกเตา ลูกหลานกลุมของเราเปนผูทํากันเอง และถามี
ใครรูวาบานไหนขาย เวลาประกาศเสียงตามสายเราก็จะหันลําโพงไปดาทางบานนั้นแรงๆ เขาก็จะรูตัว 
แตถาเขาไมเปลี่ยนแปลงอะไรเราก็ตองอาศัยอํานาจจากภาครัฐเขามาชวยและรองรับ เพราะวาเราตอง
ทํางาน เราไมมีเวลาไปนั่งเฝา เราก็ทําหนาที่แคช้ีเบาะแสเล็กๆ นอยๆ เพราะเราเปนคนในพื้นที่ เราก็จะ
รูดี 
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การรณรงคเร่ืองยาเสพติดระหวางคนอีสานและคนมุสลิม 
ปาใจ  : เราก็จะไปเตือนเขา ไมถึงขั้นไปจับตัวหรือไปแจงทางการ เคาก็จะเชื่อ แตถาเคาไมเช่ือ

จริงๆ ก็จะไปแจงภาครัฐ 
เร่ืองที่ทางเราจะตองอาศัยอํานาจรัฐมากที่สุดก็คือเร่ืองของคนขาย เขาก็จะขายใหกับคนรูจัก 

เพื่อนฝูง โดยผูมีสวนเกี่ยวของที่ใหเบาะแสก็รูจักดีใจ ภูมิใจในการลดปญหาชุมชน ลดปญหาสังคม 
เพราะชุมชนนี้ก็เปนชุมชนใหญแหงหนึ่ง การแกไขปญหาท่ีนี่ในปจจุบันจะไมไดใชความรุนแรง เชน 
ทุบตี เอาไปแชในคลอง เมื่อถูกจับไดเหมือนในอดตี 
 
การแกไขปญหาของชุมชนในปจจุบัน 

คุณศิริศักดิ์ : ทางชุมชนตองจัดใหมีการรณรงคเร่ืองยาเสพติด หลักศีลธรรมและจริยธรรม
ควบคูกันไป เพราะวาเด็กในปจจุบันหางไกลเรื่องจริยธรรมมาก อยางบางครอบครัวในชุมชนก็จะ
ปลอยลูกมาก ไมสนใจ เราก็จะพาเด็กเขามาเกาะกลุมกันเพื่อความสะดวกในการปลูกฝงและดูแล 

 
การทํากิจการผาไหมของชุมชนบานครัว 
 ยุคที่รุงเรืองที่สุดก็คือยุคที่จิม ทอมปสันเขามา เศรษฐกิจของชาวชุมชนบานครัวแตละบานจัด
วาดีมากถึงเขาขั้นเศรษฐีเลยก็วาได  ไมตองออกไปหากินก็ไมอดตาย เพราะวานายจิม (หรือที่ชาวบาน
เรียกวา “นายหาง”) จะเปนคนปอนงานใหเร่ือยๆ นายจิมจะเปนคนออกแบบลาย คัดสีผา เขามาดูหมด
ทุกขั้นตอนตั้งแตการยอม ซึ่งบานของจิม ทอมปสัน จะอยูอีกฝงของคลองแสนแสบตรงกันขามกับ
ชุมชนบานครัวที่ทอผา โดยสามารถเดินขามสะพานไมหรือพายเรือไปมาขามคลองได ทุกคนในชุมชน
บานครัวก็จะรักเขา 
 
ขั้นตอนการทอผาไหมในอดีต 
 ปาใจ  : การสั่งไหมดิบ  จะมีคนแถวอีสานเอามาขายในชุมชน หรือไมชาวชุมชนบานครัวก็จะ
ขึ้นไปซื้อกันเอง แถวโคราช(คุณภาพไหมจะไมดีเทาไหร) แตถาเปนของขอนแกน บานไผ จะเปนไหม
ที่มีสีสวย แลวจึงนํามาคัดทํา ซื้อไหมดิบแลวก็เอามาฟอกมายอม แตถาเปนไหมที่มาจากจีนจากเขมร 
จะเปนไหมยืน(ไหมเสนเล็ก) เนื้อไหมจะตางกัน ไหมจีนก็จะมัน โดยเราจะสั่งไหมจีนไดจากบริษัท
ของจิมหามาให ซึ่งจริงๆ แลวสมัยกอนไหมจีนจะไมมีนะ จะเปนไหมไทยจากทางอีสาน พอเลยยุคจิม
ถึงจะมาใช ถาเปนไหมพื้นเมืองเราจะเปนไหมพุง, ไหมยืนจะมาจากจันทบุรี ชวงนายจิมอยูก็ยังไมมี
ไหมจีนนะ แตจะเริ่มมามีชวงที่นายจิมหายไปแลว เพราะบริษัทเคาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหมและซื้อ
ที่ซื้ออะไรครบวงจร แลวบริษัทของเขาจึงเปนผูซื้อไหมจีนเขามา 
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 ปาใจ : ไหมของบานครัวจะซื้อของ “กํานันจุล” ไหมไทยแทๆ พอมาชวงหลังเคาจะ
เปลี่ยนแปลงไป เราก็ไมคอยรูวามาจากไหน ไหมของกํานันจุลจะมีช่ือเสียงโดดเดน คุณภาพดีมาก ถา
จะถามขั้นตอนของการทําไหมตองถามลุงอูด ลุงอูดจะสามารถตอบไดวาไหมมาจากไหน 
 
วิธีการทําผาไหมที่แตกตางกันระหวางอดีตและปจจุบัน 

คุณศิริศักดิ์ : เรื่องของสี เทาที่ผมจําได ก็จะเปนสีเคมี ไมตางจากสมัยนี้เทาไหร 
ปาใจ : ตอนที่จิมยังไมเขามามีสวนรวมกับชาวชุมชนบานครัว เราก็จะใชสีทําเองจากเปลือกไม 

พวก “แกแล” ที่ใหสีเหลืองแก แลวก็ “ลูกแสด” จะใหสีแสด มีลักษณะคลายๆ ลูกเงาะ ที่โรงพยาบาล
จุฬาฯ จะมีเยอะเลย พอแกขางในก็จะเอาเม็ดมาเปนสีแสดมาถูเองกับอางดินเพื่อใหสีออกมา ไมไดใช
สารเคมีอื่น ถาเปนสีที่นอกเหนือจากนั้นที่แมของปาใจใชยอมก็จะเปนสีเยอรมันของบริษัทแถวสีลม 
ปจจุบันอยูแถวทางเขาโรงแรมแมน้ํา 

เรื่องของดาง แตกอนใชไมแสม แลวใชขี้เถามาทําเปนกรด แลวเอาอันนั้นมาทํา แตเดี๋ยวนี้มัน
เปนวิทยาศาสตรหมดแลว เริ่มเปลี่ยนต้ังแตจิมเขามาทําใหสะดวกขึ้น ไมตองมานั่งขูดนั่งพันกาแล และ
ไดสีที่หลากหลายกวาดวย 

จิมตองเขามาตรวจงานทุกเชา ตองเดินขามฝงมา นอกจากเรื่องใหคําปรึกษาดานการผลิต การ
ใหอาชีพ แลวจิมยังชวยเหลือคนในชุมชนแทบทุกเรื่อง หาตลาดใหเลย เราแคทําสงเขาอยางเดียว 
วัตถุดิบก็เอามาจากจิมทุกอยาง เราเองไมตองลงทุน เวลาไปเอามาทางจิมก็จะจดเอาไววาเอามา พอเรา
ทําทุกสิ่งทุกอยางเสร็จก็เอาไปสง เขาก็จะตัดจากยอดที่ขายไดโดยที่เราไมตองยุง 

กอนที่จิม ทอมปสัน จะเขามา ลักษณะของลายผา เนื้อผา จะเปนลักษณะทอมือ กระทบมือ 
เปนลายธรรมดา ผายกก็ยังมี ทํามัดหมี่ก็ได ทําหางกระรอก ผาขาวมา ผาโสรง ลายก็จะสืบทอดจากรุน
ปูยา สวนลายที่ประยุกตขึ้นมาหนอยก็จะใชหัวคิดทําขึ้นมากันเอง เปนภูมิปญญาของครอบครัวและ
ชุมชน  

ปาใจ : ต้ังแตจิม เขามา ลักษณะและลายของผาก็จะเปนสินคาแบบที่ตลาดตองการมากขึ้น โดย
จิมเปนผูกําหนด เมื่อเขาไดตัวอยางผา ตัวอยางลายก็จะมาใหเราทํา เอาตัวอยางมาใหดู ชวงที่ 
จิมอยูผาที่ทอสวนใหญจะเปนผาพื้นกับผาตา ผาตาจะเปนที่นิยมมาก เวลาที่จิมมาตรวจงานก็จะเขาดูทุก
บานและพูดกับทุกคน ดูทุกรายละเอียด บางทีเดินตลอดทั้งวันเลย อยางหนังเรื่องเบ็นเฮอร ผาไหมที่ใช
ก็จะเปนผาไหมของบานครัวทั้งหมดเลย ผาไหมของจิม ทําจากบานครัวแทๆ 

จิม สามารถพูดไทยไดนิดหนอย แตเขาจะมีลามมา ตอนนั้นมีคุณสุรินทร คุณนาท(ปจจุบัน
เสียชีวิตไปแลว) แตทุกวันนี้เราก็ยังผูกพันกันอยู ถาเรามีกิจกรรมที่เขาชวยเหลือไดเขาก็จะชวยตลอด 
เวลาจิมเขาไปตามบาน จิมจะพูดคุยกับทั้งเจาของกิจการ คนทอ ลูกจาง โดยดูรายละเอียดแมกระทั่งการ
ยอม บางทีก็ไปจับไหมดูวามีน้ําขาวติดอยูหรือไม ละเอียดมาก เวลาดูผาลองถามเด็กๆ(ลูกปาใจ) ได 
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อยางกับดูเพชรดูพลอย สองแลวสองอีก ในชุมชนเต็มไปดวยพื้นที่ตากผาตลอดริมฝงคลอง แตปจจุบัน
ไมคอยมีที่ตากก็เลยตองตากตรงโนนนิดตรงนี้หนอย พอบานเชาปลูกขึ้นมาก็ไมมีที่ตากผา ก็สรางแต
หองเชาใหเต็มพื้นที่ของตนเอง แตกอนที่ทายคลองตรงที่เปนทางเดินจะเดนสวยเลย จากบานลงมาก็จะ
เปนทาน้ํา ชาวบานก็จะลางไหมกันในคลองตากตามริมคลอง สีไหมสวย นาเดิน จะมีซุงมีแพ มีเรือ 
อยางทางแปดริ้วเขาจะเอาของไปขึ้นที่สี่แยกมหานาค เชามาก็จะมีเรือพวงเรือตอลากมา มีผลหมากราก
ไม เราก็ไปนั่งรอตามบันไดสวยมากเลย 

 
ประวัติสวนตัวจิมพอสังเขป : 

ปาใจและคุณศิริศักดิ์ : จิมไมมีครอบครัว ตัวคนเดียว แลวก็มีเด็กๆ ลูกนองที่เขามาอยูดวย 
ปาใจ : ในอดีตคนในชุมชนสวนใหญจะเปนคนมุสลิม มีความเกี่ยวดองเปนพี่นองกัน พอตอน

หลังก็มีคนกลุมอื่นเขามา ก็ไมไดมีความขัดแยงกันชัดเจน อาจจะมีบางแตเปนสวนนอย เชน คนอีสาน
กินเหลาเมายาเสียงดัง แตตอนหลังก็เคลียรก็คุยกันได ปจจุบันในชุมชนมีคนมากหลากหลายก็ตอง
ระมัดระวังกันมากขึ้น ก็ตองแยงกันกินแยงกันใช แยงกันทํามาหากิน มันก็เปลี่ยนไปตามยุค ยุคหลังก็มี
เร่ืองยาเสพติดเขามา แตไมวาจะเปนปาใจซึ่งเปนผูใหญของชุมชนเปนคนออกไปเตือนหรือคนอื่น
ออกไปเตือน เขาก็ลวนแลวแตเช่ือฟงกันทั้งสิ้น สังคมที่นี่ดีอยางคือมีการเคารพผูใหญ เช่ือในระบบ
อาวุโส ไมมีการทะเลาะกัน 

 
ในอดีตเมื่อยุคทําผาไหมรุงเรือง ในเรื่องการทํามาหากินก็จะเปนลักษณะตางคนตางอยู บาน

ใครบานมัน แตก็มีการรวมตัวกันทํากิจกรรมตางๆ สบายมากไมมีอะไรตองหวง ชาวชุมชนจะพรอมอก
พรอมใจกันมา งานใหญๆ ที่ตองทํารวมกันบอยๆ ก็คือกิจกรรมทางศาสนา ทุกวันนี้ก็มีกิจกรรมเอาเด็ก
มาเขาคาย ใหความรวมมือกันเหมือนเดิม ความสนใจในดานตางๆ ของคนในชุมชนตอภายนอกก็จะ
เปนเรื่องทั่วไปเหมือนคนในสังคมภายนอกปกติ คอนขางทันสมัย อยางในบานครัวจะมีกิจกรรมทุกวัน
ศุกรชวงเวลา 10.00 น. ก็จะจัดกิจกรรมใหเด็กตลอดที่มัสยิด ประเภทเทศนา อบรม  พูดคุยถึงเหตุการณ
ในบาน แลวทุกวันก็จะมีการสอนศาสนา สอนภาษาสําหรับเด็กมุสลิมภายในชุมชนโดยแบงตามระดับ
อายุ แลวก็จะมีวันเสารที่มีเรียนศาสนา เวลาประมาณ 10.00-12.00 น. ทั้งผูใหญและเด็กก็จะเรียน
รวมกัน แลวก็จะมีการอบรมกิจกรรมเพื่อชุมชนประเภทดับเพลิง พวกนี้เปนตน แลวก็จะมีกิจกรรม
รวมกันกับชุมชนใกลเคียง เชน ชุมชนบานครัวตะวันตก, ชุมชนบานครัวใต และชุมชนเพชรบุรีซอย 7 
ก็จะทํางานรวมกัน เวลามีขาวสารอะไรก็จะถึงกันหมด 
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ทัศนคติชาวชุมชนบานครัวตอชุมชนของตนเอง 
ปาใจและคุณศิริศักดิ์ : คนในนี้ลวนแตรัก ผูกพันกับชุมชนเหมือนเดิม แตกอนอีสานไมคอยมี 

ก็จะมีคนจีนและมุสลิมทําผาดวยกัน คนจีนทําผาดาย เราก็จะทําผาไหม คนจีนที่ทําผาไหมก็มี ก็ทํา
รวมกันได อยูกันมานานเหมือนเปนคนบานเดียวกัน 

คนอีสานที่เขามาอยูภายหลังก็ลวนแตรักและใหความรวมมือกับชุมชนอยางดี ตอนนี้คนอีสาน
ไมใชวาจะขายแตสมตํา ปลารา ใหแตคนอีสานดวยกันกินนะ คนบานครัวก็จะกินขาวเหนียวไกยาง คือ
เราก็จะบอกเขานะวามาอยูตรงนี้ถาจะใหหากินอยูดวยกันได ไกก็จะตองเปนไกอิสลาม แลววิธีลางเราก็
จะสอนเขา แลวเขาจะเชื่อและทําตามเรา กุง หอย ปู ปลา ความสะอาด เคาก็จะตามคนมุสลิม ก็อยูกันได 
บางทีก็แซวกันวาบานครัวที่อยูนี่กลายเปนบานครัวอีสานกันหมดแลว กินหมดเลยสมตํา วันไหนไมได
กินก็เหมือนขาดอะไรไป แตถาเปนกิจกรรมทางศาสนา เชน มีแจกผลไม ทําบุญ ไมใชมีแตมุสลิมที่มา
รวมงานนะ แตคนอีสานนี่จูงลูกจูงหลานมาเลย ทางเราก็จะสั่งถุงพลาสติกไวใสของแจกไวเลย 300 ใบ
ประมาณนี้ 
ความโดดเดนของชุมชนบานครัวเหนือ 

ปาใจ : ปาคิดวาเปนเรื่องความสามัคคี รวมมือรวมใจ อยางไรก็ได เปนสิ่งที่ดีที่เรานําเขามาก็
จะชวย สวนเรื่องของผาไหมบานครัวก็เปนเรื่องที่เขาทํากันมานาน แตมาดังก็ตอนจิม ซึ่งในอดีตก็
ไมไดโดดเดน จะเปนลักษณะทําเอง ขายเองแตก็อยูไดและเปนอาชีพหลัก คือทําเอง ทอเอง ใชเอง แต
พอหนาขาวหนานาก็จะไปแถว จ.สุพรรณบุรี สิงหบุรี หนองจอก แปดร้ิว เราก็จะเอาผาไปขาย จะบู
มมากชวงที่นายจิมยังอยู บางทีก็ไปขายถึงเขมร ไปเอาไหมที่เขมรมา บางคนก็วาทําไมคนแถวนี้(บาน
ครัว) ถึงพูดเขมรได ลักษณะการจําหนายในอดีตจะเปนลักษณะแบบผลิตได-ขายไป เพื่อใหผูบริโภคใช
เอง ไมใชนําไปขายตอ ไมไดมีการสงเสริมการขายแตอยางใด สินคาที่จําหนายก็จะเปนประเภทผาถุง 
ผาขาวมา เวลาเราซื้อวัตถุดิบเราก็ไมไดรับการลด แลก แจก แถม แตอยางใด เร่ืองราคาของผาไหมที่
ผลิตไดก็ไมไดมีความแตกตางกันในแตละฤดูกาล เพราะไมไดผลิตยากหรืองายแตกตางกันแตอยางใด 
สนคนบานครัวเองก็จะไมนิยมใชผาไหมเพราะไมชอบ ดูแลยาก ใสเสื้อผาท่ีหาซื้อไดทั่วไปสบายกวา 
บางตัวสลัดทีสองทีไมตองรีดก็ใสออกไปไหนๆ ไดแลว 
ความแตกตางของไหม 
 ปาใจและคุณศิริศักดิ์ : อยูที่ลาย, ราคา, เนื้อไหม ไหมเสนเดียว ไหมสองเสน ไหมสี่เสน ราคาก็
จะตางกัน ไหม 4 เสนไมใชไหมที่ดีที่สุดเพราะวามันหนาไป ทั้งหมดขึ้นอยูกับความตองการของลูกคา
มากกวาวาจะชอบอยางไร อยางไหมเสนเดียวก็เอาไปทําเสื้อได 4 เสนก็จะเอาไปทําพวกกระโปรง
เพราะมันหนา ในปจจุบันนี้จะมีแบบ 3 เสนดวย ของบานลุงอูดจะมีขาย แตของจิมไมมี ไหมของจิมจะ
มีแคเสนเดียว สองเสน สี่เสน ซึ่งในอดีตกอนที่จิมจะเขามาที่บานครัว สินคาที่ไดรับความนิยมสูงที่สุด
ก็คือผาพื้น ที่ชาวบานเขาเรียกวาผามวง, ผาขาวมา, ผาโสรง สวนเมื่อจิมเขามา ผาที่นิยมคือผาผืนที่
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นําไปตัดเสื้อผา เปนมวนๆ หลาๆ 40 หลา ผาพื้นสมัยกอนโบราณเรียกวาผามวงหรือผาโจงกระเบน แต
กอนไหมกิโลกรัมละ 125 บาท สวนเดี๋ยวนี้ราคากิโลกรัมละเปนพันก็มี ราคาแตกตางกันมาก ปจจุบัน
ผาเสนของเขาหลาละ  600-650 บาท แตของเราขาย 250 บาทเอง แตอยางน้ีเราก็ไปวาเขาไมได เพราะ
ตนทุนคาใชจาย คาแรงตางๆ ตางกัน อยางเรานี่แทบไมตองเสียอะไรเลย ถาเขามาซื้อในชุมชนจะถูก
มาก 
 
 ในอดีตจิม ทอมปสัน เคยเปดโชวรูมของตัวเองแถวถนนสุรวงศ และจะมีอีกรานที่สมเด็จพระ
นางเจาพระราชินีฯ เคยเสด็จ(ดังจะเห็นภาพที่รานลุงอูด) รานนั้นจะอยูแถวสุรวงศเหมือนกันแตไป
ทางดานถนนเจริญกรุง 
 ปาใจ  : ปจจุบันผาไหมจากรานลุงอูดก็จะมีคนมารับไปขายคราวละมากๆ มีทั้งคนกลาง มีทั้ง
เจาประจํา อยางที่ดห็นขายที่หางดิโอลด สยาม ก็จะรับไปจากบานครัวแลวเอาของอื่นปน ผาไหมที่บอก
วา 3 เสน(ไหมที่ดี) ก็กลับเปนไหมยืน ไมใชไหมพุง ไหมยืนใชมาตรฐานไหมจีน ความจริงเดี๋ยวนี้ก็ไม
คอยมีไหมแทหรอก เดี๋ยวนี้มีคนไมมากเทาไรที่จะรูเรื่องผาไหมจริงๆ 
 
ภาครัฐกับการเขามาสนับสนุนเรื่องผาไหม 

 ปาใจ : ในอดีตทางเจาหนาที่จากเขตก็มีมาเชิญชวนใหไปออกบูธสินคา OTOP ตางๆ ที่จัดจัด
ขึ้นในวันนี้ถึงวันนี้ ที่โนนที่นี่ โดยเขามีบูธใหเรา เราก็เคยไปออกแตก็ไมไดรับความนิยม เพราะวาสู
ของโครงการดังๆ ตางๆ ไมได โดยเฉพาะโครงการศูนยศิลปาชีพของสมเด็จพระราชินี ซึ่งผาไหมของ
โครงการฯ จะมีความสวยงามและความโดดเดนเปนอยางมาก พอเราไปออกบูธคนเขาก็ไมซื้อ เราก็เลย
ไดแตนั่งหงาว แตเคาก็ไมไดปลดเราออกจาก OTOP นะ เพียงแตเราไมไปเองเพราะไมมีของไปลง 

กองทุนหมูบาน 
 ปาใจ : กองทุนหมูบานของรัฐบาลมิไดเขามามีสวนชวยในเรื่องของการทําผาไหมแตอยางใด 
สวนใหญจะเปนเงินไวใหสําหรับแมคากูยืมมากกวา โดยไมแยก มุสลิม, พุทธ, อีสาน และคนจีน ใคร
มายืมเราหมื่นหนึ่ง เราก็จะขอ 200 บาท(10 เดือน ไมไดเก็บในคราวเดียว) เราก็จะเอาไปซื้อกระดาษ 
ปากกา ดินสอ ถาเปนชุมชนอื่นเขาก็จะเก็บดอก แตสําหรับเรานี่เก็บไมได คนที่กูยืมไดก็ขอแคเพียงเปน
คนในชุมชน มีสําเนาทะเบียนบานอยูในนี้ 
 

การประชาสัมพันธ การชวยเหลือเรื่องเกี่ยวกับผาไหมจากทางรัฐไมมี แตเราจะไดจากทางเด็ก
นักศึกษาที่มาฝกงาน เขามาทําวิทยานิพนธเปนปากเสียงให และรูสึกวาบางคนทราบจาก Internet  แลว
ก็ตรงเขามาจุดนี้ บางทีคนตางชาติที่เขาไปเที่ยวบานจิม จะไดรับการชี้แนะจากฝงโนนวาฝงบานครัวจะ
มีผาไหมและมีอะไรขาย แลวเคาก็จะขามมาดูมาซื้อที่นี่ซึ่งราคาถูกกวาของจิมมาก แตลักษณะของการ
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จัดจําหนายหรือการทํากิจการจะไมใชเปนแบบการรวมกลุม ธรรมชาติของคนทําผาไหมที่นี่ในปจจุบัน
จะเปนแบบตัวใครตัวมัน ดูเหมือนไมคอยถูกกัน แตถามีเหตุไมชอบมาพากลอะไรก็พรอมที่จะรวมมือ
ชวยเหลือกัน ซึ่งเราก็ภูมิใจและดีใจเพราะมันก็เปนชุมชนั้คอนขางจะแปลก จะเปนคนจีน อีสาน พุทธ 
คริสต จะอยูรวมกันไดโดยใชช่ือเดียวคือ “ชุมชนบานครัว”  

 
ปาใจ : ผาไหมบานครัวปจจุบันเทาที่เห็นจะเปนลายประยุกตแลว มิใชลายดั้งเดิม เพราะวาลูก

ลุงอูดจะทําตรงนี้อยู เขาจะออก survey ดูตลาด ซื้อตัวอยางมาดูมาประยุกตทําไดไมยาก ลายทันสมัย
ทัดเทียมผาไหมขางนอกได เพียงแตไมโดงดัง คนที่ทอผาไหมบานครัวปจจุบันจะเปนคนเกาแก ทอ
ต้ังแตสมัยจิม เพราะในสมัยนี้ไดราคาดีมาก หลาละตั้ง 20 บาท ทอวันหนึ่งแค 5 หลาเคาก็สามารถอยูได 
สามารถกลับไปหุงหาขาวปลาอาหารได  จะกลับมาทอเลิกมืดค่ําก็ได ก็เหมือนเปนอาชีพในครัวเรือน 
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16 ธันวาคม 2548 
สัมภาษณเจาของกิจการ  
ชื่อ : นางวรรณี มนูทัศน  อายุ : 50  ป 
เจาของกิจการ วรรณี-นิพนธ ไหมไทยบานครัว 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน : 837 ตรอกวัดพระยายัง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 
ประวัติการทําผาไหม 
 ทํามาตั้งแตรุนพอรุนแมกอนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 กอนจิม ทอมปสัน เขามา เจาของ
กจิการในตอนนั้นคือ พอ-แมของสามี(คุณนิพนธ) สมัยกอนจะทอเปนผาขาวมากับผาโสรง แลวก็ไป
ขายกันเอง แลวหลังสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็มาหยุดเพราะตางคนตางอพยพไป แมก็อพยพไปอยู
หนองจอก สวนพอก็ติดอยูทางเหนือเพราะเอาผาไปขาย พอสงครามโลกหยุดก็กลับมาทํากันตอ แลว
จิม ทอมปสันก็เขามา 
 พอจิมเขามาเห็นวาผาสวยก็มาสั่ง จากที่เปนผาโสรงก็ไมเปนผาโสรงแลว กลายเปนผาพับ เปน
สี จิมเขาจะมาออกแบบสีและลายให สมัยกอนก็จะทอเปนผาพื้นและผาสไบที่มีเชิง แลวก็สงจิม ทอมป
สัน  

ตอนที่จิมเขามานั้นคุณวรรณีเกิดแลว ก็จะเห็นจิมทุกวันเพราะวาบานอยูตรงขามกัน(ตรงที่เปน
บานจิม ทอมปสัน ในปจจุบัน) ตอนที่จิมอยูนั้นตนยังไมไดมาเปนสะใภบานนี้ พอมาเปนสะใภบานนี้ก็
มาทําตอ แมและพี่ๆ ก็ทํากันอยู เขาก็มาสั่งผาที่บาน จิมก็พาโรเบิรต เคนเนดี้, แจคกาลีน ซูกาโน มาที่
บานนี้ แตกอนที่บานนี้ก็จะมีลายเซ็นของโรเบิรต เคนเนดี้ อยูดวย ตอนหลังพี่ๆ เขาเลิกทํากันแลว แตก็
ยังเหลือตนและสามีที่ทําอยู 
 
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการทําผาไหมในอดีตและปจจุบัน 
 วิธีการทอจะเหมอืน แตสมัยแมจะยากกวานี้ หัวกี่จะไมเหมือนกัน ของแมตอนที่คุณวรรณี
แตงงานมา แมจะทําสงใหกมล สุโกศล เขาก็จะใชไหมที่เปนไหมไทยดวย แลวก็หวีน้ําขาว วิธีการทํา
คือเอาน้ําขาวหวี พอหวีน้ําขาวฉ่ําแลวก็จะเอามือรูด แลวก็จะใชแปรงแปรง ก็จะมีเตาอยูขางลางเพื่อให
ไหมแหง แลวถึงจะนําไปทอ  

แตในปจจุบันนี้ไมตองทําอยางนั้นแลว ไหมก็กรอไดเลย ผาไหม 3-4 เสนที่ใชทําผามาน
สมัยกอนตองเอาเขา “อัก” กอน แลวมาควบตั้งเรียงแบบ 6 หลอด มาเขาอัก แลวก็เอามานั่งกรอมือ ก็
ตองเอามานั่งโยง นั่งกรอดวยมือ แตเดี๋ยวนี้มีเครื่องกรอ  เราก็เอา 3 เสนกรอเขาหลอดเดียวกัน และอีก
ขางหนึ่ง 3 เสนก็ใชได สมัยกอนเวลาลงแปง(น้ําขาว) เราตองใชน้ําขาว เอาน้ําขาวมาลงไหม  แตสมัยนี้
เขาใชเปนกาวแปงมาละเลง และอีกอยางคือ สมัยกอนเวลาจะใสหรือเวลาใชเราก็ตองมานั่งลงแปงเปยก
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ออนๆ แตสมัยนี้เราก็จะใชสเปรยสําเร็จรูปประเภท easy on แลวก็เอาไปแชชองฟรีซแลวจึงนํามารีด แต
สมัยกอนไมตอง 
 
การสืบทอดการทําผาไหมเกี่ยวกับแบบและลาย 
 คุณนิพนธเขาไดมาจากพอแม เพราะพอแมเขาทํามากอน เขาคงมีสายเลือดทางนี้ สมัยรุนพอ
แม จิมเขาเขามา ก็จะบอกวาทําแบบนี้ๆ โดยที่เราไมตองออกแบบเอง แตเดี๋ยวนี้เราตองออกแบบเองวา
ตองทําอยางไรเพื่อออกตลาด ถาเปนผาธรรมดาที่อื่นก็มีทั้งนั้น นอกจากเราจะทําแบบแปลกๆ ออกมา 
 กิจการของที่บาน ถาคุณวรรณีไมทําก็จะไมมีคนทํา อยากใหลูกมาสืบทอดตอ แตก็ไมรูวาเขา
จะทําหรือเปลา 
 
ความแตกตางเรื่องสีและลายในอดีตและปจจุบัน 
 อยางผาตาก็คือเหมือนเมื่อกอน แตวาเราแตงใหมใหทันสมัยขึ้น ขึ้นอยูกับวาเขานิยมแบบไหน 
ซึ่งแตกอนแมไมไดทําแบบนั้น 
 
ผาไหมบานครัวแท 

คนทําผาไหมบานครัวแตกอน ไมตํ่ากวา 7-8 เจาที่ทําสงจมิ ทอมปสันจะเปนอิสลาม ผาไหม
บานครัวแทตองเปนอิสลามเชื้อสายเขมร คุณตาของสามีก็มาจากเขมร เช้ือสายจาม 
 
ความผูกพันระหวางจิม ทอมปสัน กับชาวบานครัว 

ทุกคนในบานครัวที่ทําผาไหมกับจิม ทอมปสัน ตองมีหุนจิม ทอมปสัน จนถึงปจจุบันก็ยังมีอยู 
ถึงแมวาในปจจุบันบริษัทฯ เขาไมไดรับผาไหมจากบานครัวแลว จิมเขาจะมีความผูกพันกับบานครัว 
เพราะวาถาเอยถึงบานครัวก็ตองเอยถึงจิม ทอมปสัน ถาเอยถึงจิม ทอมปสัน ก็ตองเอยถึงบานครัว 
เหมือนน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งปา แตคนรุนใหมเขาไมมีความผูกพันกบับานครัว เขาก็จะทําของเขาเอง ถาจมิ
ยังอยูเขาก็จะไมทิ้งบานครัว 

คนที่ทําบริษัทจิมฯ ตอ เขาทําในรูปแบบริษัท เพราะจิมไมมีครอบครัว สมัยกอนที่จิมเขามา 
เขาจะเขามาดวยตัวเอง สั่งลาย สั่งสี เขามีลามมาดวยช่ือคุณนาท จะสนิทกับที่บานดี  คุณนาท คือคุณชัย
เจริญ เพิ่งเสียชีวิตไปตอนปลายป พ.ศ.2537 นี่เอง จิมเขาพดูภาษาไทยไมไดเลย แตจะมีคุณนาทเปนลาม
ตลอด 
สาเหตุท่ีทําใหการทอผาในชุมชนลดลง 
 แตกอนก็ไมไดทอกันทั้งชุมชนนะคะ จะมี 7-8 ตระกูลเทานั้นที่ทําใหจิม ทอมปสัน เชาๆ
ประมาณ 9-10 โมง จิมจะมาแลว จะมีคนเอาเรือพายขามไปรับจิมมา จิมก็จะเดินดูต้ังแตบานครัวเหนือ
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มา คือต้ังแตบานของตระกูลมานะเกษม ก็จะดูกันมาเรื่อยๆ เลยจนมาถึงบานนี้ พอดูเสร็จจิมก็จะสั่ง 
สมัยกอนบริษัทของจิมไมไดทําเองก็จะรับของที่นี่ไป โดยจะมีช่ือของแตละบานติดอยูวาผาไหมผืน
ไหนเปนของบานใคร ของบานแมก็จะขายดีเพราะวาแมเปนคนละเอียด แมทําสวย เขาก็จะใสเลนหนัง
เรื่องเบ็นเฮอร  

หลังจากที่จิมหายไปแลว ทางบริษัทฯ เขาก็ทําเองเลย คนที่นี่เขาก็เลิกทําผาไหมกัน เพราะวา
เขาไมเอาผาไหมบานครัวอีกเลย เขาทิ้ง คนที่ยังมีกิจการอยูเขาก็ไมรูจักการตลาดกัน อยูไมไดก็เลยเลิก
กันไป  

บานที่รุนพอแมทําผาไหมเขาก็สงลูกเรียนไดสูงๆ เมื่อจิมไมรับ เขาก็เลยเลิก แตที่บานนี้ลูกๆ 
ทํากันมาตลอด เราก็เปดตลาดคาขายกันเองตามราน สมัยจิมยังอยู จิมเขาขอกับพอและแมวาอยาเปด
รานแขงกับเขานะ พอกับแมก็สัญญา จิมบอกวาใน 7-8 ตระกูลที่ทําผาไหมในบานครัว เขากลัวตระกูล
นี้มาก เพราะตระกูลนี้มีลูกถึง 10 คน และลูกชาย 8 คนเกงๆ ทั้งนั้น คนสมัยกอนเขาก็รักษาคําพูด ทั้งๆ 
ที่มีแตคนบอกใหเปดเองเลยเพราะวาเรามีอุปกรณครบ แตพอกับแมบอกวาถาหากนายหางมา เราก็ไมรู
วาจะทําหนาอยางไร เพราะวาเราไดใหสัญญาไวกับเขาแลว ถึงแมวาเปนเพียงสัญญาลมปาก 
 
ทําผาไหมครบวงจรไหม 
 ยอมนี่ใหขางบาน(รานลุงอูดในปจจุบัน) เขาทํา เพราะวาแตกอนเขายอมไหม ลุงอูดเขาเพิ่งเขา
มาทําทีหลัง แตกอนที่บานจะสาวไหมและยอมไหมที่บาน รุนพอรุนแมทําหมดทุกอยางเลย ยอมเอง สี
นี่แมจะทําเองหมดเลย และผาที่บานนี้จะได OTOP และของดีเขตราชเทวีเพียงบานเดียว 
 
ลูกจางทอผาในปจจุบัน 
 ตอนนี้มีคนทอ 12 คน อยูตรงนี้และทางดานโนน เมื่อป พ.ศ.2544 เกิดไฟไหมขึ้น ก็เลยปดแลว
มาอาศัยแม (ที่ทอผาไหมในปจจุบัน) บานนี้จะทําผาไหมรายใหญสุดของบานครัว ถาเอยถึงบานนี้
ใครๆ ก็ตองรูจักเพราะวาทํามานาน 
 เวลาออกแบบลาย คร้ังแรกคุณวรรณีก็ตองยืนดู เพราะบางทีเขาทอผิดเราก็ตองบอกเขาวา
ไมไดทอแบบนี้นะ เพราะผาบางอยางจะทอไมเหมือนกัน เราก็ตองยืนดูกอน แตหลังจากนั้นเขาก็จะทอ
เองไดจนเสร็จเปนผืน 
 งานของคุณวรรณีในแตละวันก็จะยุง เพราะวาตองกรอไหมเอง งานที่ทําก็ตองใชความละเอียด 
อยางไหมที่ทอผานี่เราก็ตองมานั่งเรียงใหเขา แลวเวลาเด็กเขาทอเขาก็จะตองทอตามเบอรที่เราเรียงไว
แลวจะออกมาสวย เพราะผาที่เราทอจะทอเปนสองเสน (ที่อื่นๆ ทอเสนเดียว) ถาผาเสนเดียวเราก็เรียงๆ 
ใหเขา แลวบางช้ินเรายังตองทอสลับลาย สลับสีอีก 
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การติดตอส่ือสารกับแหลงวัตถุดิบ 
 เราจะสั่งไหมมาจากทางเพชรบูรณ, อุดรธานี และจีน โดยคุณวรรณีและคุณนิพนธเปนผูสั่ง สั่ง
จากบริษัทไหมที่แมเคยซื้อสมัยกอน ก็จะเปนเจาประจํากัน 
 
คุณภาพ ความโดดเดนของผาไหมที่นี่ 
 ที่โดดเดนที่สุดคือลาย สี และคุณภาพ ผาทีบ่านเนื้อจะดี ลายควบจะสวย จริงๆ ดูแลวผาก็จะ
เหมือนๆ กัน แตคุณภาพจะตางกัน ตองใชไปแลวจะรูเอง และผาที่บานลายก็จะไมเหมือนที่อื่น ถาใส
แลวก็จะมีเฉพาะที่นี่ที่เดียว ไมมีซ้ํากับที่อื่น 
 ที่เดนคือผาฟูกที่เราทอ จะทอดวยมือและสามารถใชไดทั้งสองดาน ขนาดของจิม ทอมปสัน
ทอ เขายังใชเครื่องเลย แลวก็ใชไดดานเดียว ก็จะมีคนทําเลียนแบบแตก็ทําไดไมเหมือน ลองจับดูก็จะรู
เลย แลวก็จะมีผาฟูกสลับสีดวย ราคาก็หลาละ 400 บาท 
 แลวก็จะมีผาเกล็ดเตา ผาเกล็ดเตานี้จะทอดวยมือ ทอดวยกี่เดียวกัน แตทั้งผืนจะทอไม
เหมือนกัน มันก็จะออกมาแบบนี้(ช้ีใหดู) ซึ่งก็เปนความคิดของเราเอง 

บางทีเขาดูโทรทัศนแลวเขาก็จดเบอรโทรศัพทที่ขึ้นไว มีคุณปาคนหนึ่งที่หนองคายเขาโทรฯ 
มาสั่งผาที่บาน เราก็สงไปให พอเขามากรุงเทพฯ เขาก็มาเที่ยวที่บานและมาซื้อ บางทีก็มีลูกคาชาว
มาเลเซีย, อิตาลี เขาเคยไปดูของชินวัตรแลวเอาตัวอยางของชินวัตรมา พอมาดูที่บานเขาก็สั่งของเรา ไม
เอาของชินวัตร เขาบอกวาคณุภาพของผาไหมบานครัวดีมาก ถาคนอยูในวงการผาเขาจะรูจัก แตคน
นอกเขาจะไมรูเลยวาในใจเมืองอยางที่นี่จะมีทอ 
 ที่บานนี้นอกจากจะทําผาไหมลายทั่วไปแลว ก็จะมีผาสําหรบัใชทําเฟอรนิเจอรดวย ผามาน ผา
ไทย ผาคลุมเตียง หมอนอิง ของคุณชูวิทยเขาก็มาใหเราออกแบบให เราก็เอาไปใหเขาดู เขาก็จะเลือก  
และเวลาลูกคามาที่บาน มาสั่งผา เราก็จะทําแบบและสีให เพราะวาผาของที่บานเราจะมีแบบและสีที่
สวย ไมฉูดฉาด ไมแปรน 

ที่นี่จะทําการทอทุกวัน หยุดเฉพาะวันอาทิตยเพราะวาเหนื่อย อยางไหมตนก็ตองกรอเอง แบบ
เราก็ออกเอง แบบที่บานจะไมเหมือนที่ไหน แลวก็สงออกไปเสนอลูกคา แตสวนมากเราก็จะมีเจา
สําหรับสงประจํา อยางรานที่อยูในโรงแรมโอเรียนเต็ล, ริเวอร ซิต้ี, แชงกรี-ลา, โรงแรมสยามฯ แลวก็มี
ลูกคาที่ทําเนียบรัฐบาล, สรรพากร จะมาซือ้และสั่งที่บาน พอลูกคาซื้อไปแลวมีใครมาเห็นวาสวย ก็จะ
บอกตอๆ กัน แลวเขาก็ตามมาซื้อ 
 
การติดตอประสานงานเพื่อเผยแพรและจัดจําหนายผลิตภัณฑ 

จริงๆ ทุกวันนี้เขาก็มาขอใหไปออกงานที่เมืองทองฯ แตไมไดไปเพราะวามีออรเดอรเขามา
เยอะ ไมสะดวก และบูธที่เขาใหก็แคบนิดเดียว แคเมตรเดียว เราไมตองเสียเงิน โดยสํานักงานเขตราช
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เทวีเปนผูติดตอมา สวนมากเมื่อกอนทางเขตฯ จะไมรู แตคนเกาแกเขาจะรู ตอนหลังที่เขตเขามาเห็นที่
บานเรา เขาก็เห็นวาเราทําไมเหมือนเขาหรือเหมือนที่ไหน ผาก็จะไมเหมือนกัน เราจะทําหลากหลาย  

อยางเดวิด กรุป ของคุณชูวิทย กมลวิศิษฏ ก็เปนผาจากที่บาน อันนัน้เขาไปดูตัวอยางที่ จิม 
ทอมปสัน มากอน พอเขามาดทูี่บานก็เห็นวาไมแตกตางกันเลย แตราคาจะตางกันมาก เราก็บอกวาบาน
เราทํามาเกาแก แลวก็ทําสงจิม ทอมปสัน พอตอนหลังที่จิมเขาหายไป ทางบริษัทเขาก็ทําเอง 
 
การชวยเหลือจากทางเขต 
 ถาถามวาชวยไหม ก็คือไมชวยเลย เพราะที่บานเราทําของเราเอง แตกอนก็จะมีเจาหนาที่ของ
ทางเขตฯ ช่ือคุณเงาเดือน ติดตอมาแตตอนนี้เขาไมไดทําตรงนี้ ก็จะมีคุณสมร แรกๆ เลยเขาก็ไมรูจักที่
บาน เขาจะรูจกัแตบานขางๆ (บานลุงอูด) ลงุอูดแกเปนรองประธานชุมชนดวย เขาก็พยายามจะปดบาน
เรา แลวทีนี้เราฟงวิทยุ มีการประกวด OTOP แฟน(คุณนิพนธ) ก็เลยสงประกวดแลวก็ได OTOP มา เขา
ก็เลยถามวาอยูไหน เราก็บอกอยูบานครัวนะ บานเราเกาแก คุณไปถามคนบานครัวไดเลย  

 แลวเขาก็ถามวาทําไมเขารูจักแตตรงนี้(บานลุงอูด) พอเขามาดูของแลวเขาก็ซื้อไป แลวก็ถาม
วาทําไมสีถึงตก ประธานชุมชนเขาเปนคนมาเลาใหเราฟง ทีแรกเราฟงเราก็นึกสมน้ําหนาวาทําไมไมมา
หาของบานครัวแทละ พอเขาไดใชของบานเรา เห็นความสวยแตกตางของผาบานเรา ก็จะบอกวาไม
เหมือนของบานครัวที่เขาเคยเห็น เพราะของเรานี่แหละคือบานครัวแท เราก็บอกวาแลวแตวาคุณจะเชื่อ
ใคร บานเรา หลักฐานเราก็มี ใบหุนของบริษัทจิมฯ เราก็ม ี ใบประกาศนียบัตรของดีเขตราชเทวีก็มี 
สมุดเขาก็ทําใหเรา ทําไมคุณไมรูจักบานเรา พอมาเห็นเขาก็เลยรูเลย ตอนหลังเราก็เลยตองทําปาย
ทางเขาไวหลายทางเพื่อใหลูกคารู ทั้งซอยกิ่งเพชร ทั้งฝงสุสาน  
พอเขามาถึงเขาก็จะโทรเขามา แลวเราก็ออกไปรับ 
 
การตลาดของคุณวรรณีในปจจุบัน 
 ตองออกไปติดตอเอง ที่บานจะสงผาเอง สงเฉพาะรานประจําที่เคยมา ยังไมอยากขยายตลาด
เพิ่ม เพราะของท่ีทําตองใชความละเอียดออน คือเราทําไดแคแรงเทาที่มีอยูทุกวันนี้ ถาเราออกไปขาง
นอกก็ดูแลไดไมทั่วถึงแลว คุณภาพก็อาจจะไมไดมาตรฐานเทาที่ควร และคิดวากิจการนี้ยังสามารถทํา
ตอไดเรื่อยๆ เราก็มีความหวังอยากใหลูกทําตอ 
 
ราคาในปจจุบัน 
 ราคาผาบานครัวจะแพงกวาผาตางจังหวัด เพราะตางจังหวัดคาแรงเขาจะถูกกวา การใชสี การ
ใชไหมก็จะไมเหมือนกัน ถาเทียบกับชินวัตร ของเขาแพงกวามากเพราะเขามีช่ือ และเขาก็โฆษณา
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มากกวา ระดับชินวัตรเขาตองเทียบกับจิม ทอมปสัน แตจริงๆ แลวก็เทียบไมไดหรอก ถาเปนคนใน
วงการผาเขาจะรูวาผาบานครัวเทียบไดสบาย แตก็ตองดูดวยวาบานครัวแทหรือปลอม  

ที่บานนี้แตกอนไมเคยออกงานเลย พอไปออกงานก็มีคนมาบอกวาแตกอนที่เคยซื้อของบาน
ครัวไมใชแบบนี้ เขาก็ใชช่ือของบานครัวเอาไปขาย แตของที่เราขายนี่บานครัวแทเลยนะ ออกงานแรก
คือ กรมประชาสัมพันธครบ 72 ป ทางเขตฯ เขาจะเชิญที่บานไป และมาเปนลูกคาที่นี่ แลวก็มี
กระทรวงการคลังเขามาในงาน เขาก็ตามมาซื้อจนถึงทุกวันนี้ เขาจะบอกวาที่นี่บานครัวแทเลย เพราะวา
ที่เขาเคยสั่งจากเจาอื่นแลวไมไดอยางที่เขาสั่ง เราก็บอกวาถาสั่งจากเรานี่ตองไดของบานครัวแท
แนนอน แตตองเปนบานนี้ดวยนะ แลวคุณสั่งกี่หนก็จะไดเหมือนเดิมทุกครั้ง  ที่คุณเคยสั่งแลวบางครั้ง
ไมไดเหมือนเดิม อันนั้นเราก็ไมทราบ เพราะวาไมใชของบานเรา แตถาสั่งกับบานเราคุณก็จะได
เหมือนเดิม เพราะวาเราทําเอง ดูเอง 
 
การติดตอส่ือสารกับลูกคาในปจจุบัน 
 ก็จะมีทั้งโทรมาสั่งแลวก็มาเอง มีหนวยงานราชการ, บุคคล เขามาติดตอ อยางเดือนที่แลว ผบ.
ชร. ทานฯวิโรจน จันทรังษี มาเยี่ยมชุมชน ทานก็เห็นที่บานทอ ทานก็ใหลูกนองมาสั่งไป ใชสําหรับใส
ไปเมืองนอก 
 อยางคุณสุเทพ วงศกําแหง, คณุผุสดี(สก.เขตราชเทวี) ก็ใชผาของที่บาน พอเอาไปตัดเสื้อที่ราน
พิจิตรา(บางลําพู) ทางรานยังตองตามมาซื้อผาที่บาน ลูกคาเห็นเขาก็บอกวาอยากไดแบบนี้เลย เขาก็ถาม
วาซื้อผาที่ไหน แลวก็ตามมาซื้อถึงที่นี่ แลวก็มีพี่ที่เขตฯ ช่ือคุณพจนีย บุนนาค เขาเอาผาไปตัดเสื้อที่ราน
ดลยา แถวอนุสาวรีย ลูกคาเห็นก็ตามมาซื้ออีกเหมือนกัน เพราะเนื้อผาดี รักษางาย ตัดงาย เขาจะแนะนํา
ลูกคา ลูกคาจาสมุทรสาครยังมาซื้อถึงที่นี่ ถาของเราดีเราก็ไมตองพูดมาก คนใชเขาก็จะบอกตอๆ 
กันเอง 
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16 ธันวาคม 2548 
สัมภาษณเจาของกิจการ  
ชื่อ : นายมนัสนันท เบญจรงคจินดา  อายุ :  52  ป 
เจาของกิจการ อูดไหมไทยบานครัว 
ตําแหนง : รองประธานกรรมการชุมชน, ประธานกลุมทอผา 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน : 847/1 ตรอกวัดพระยายัง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 
ประสบการณการทําผาไหม 
 เกิดที่บานครัวนี้ บิดามารดามีอาชีพขายถานในคลอง สมัยกอนหลังกลับจากเรียนหนังสือจะ
ไปฝกยอมไหม ไดกิโลกรัมละ 7 บาท ผมอายุ 13 ป ถาวันไหนไดจํานวน 6-7 กิโลกรัม ก็จะมีรายไดถึง 
40 บาท ซึ่งดีมาก เพราะคาเงินนั้นถาเทียบกับสมัยนี้เปนเงินกอนใหญมาก ปจจุบันมีราคากิโลกรัมละ 
130 บาทโดยตองใชอุปกรณของเราเอง 
 
การทําผาไหมของชุมชนในอดีต 

สมัยกอนทํากันทุกครัวเรือน ต้ังแตตะวันออกไปถึงสะพานเจริญผล ซึ่งถาไมทอผาก็จะทําการ
กรอ/ยอมไหม ผาที่ทอมี 4 ตะกอ, 7 ตะกอ ขายตางจังหวัด จนวันหนึ่งจิมทอมสันผานมาเที่ยว พบผา
ไหมก็เกิดความหลงใหลซื้อไป ตอมาก็ทําการชักชวนผูใหญวาใหทําผาไหมสงเคา โดยใหวัตถุดิบ เชน 
เสนไหม สีที่จะใชยอม ทอไดเทาไรก็สงใหพรอมกับไดรับเงินสด ยังผลใหประชาชนในแถบนี้มีรายได
ดีรํ่ารวยกันเปนแถวๆ 
 
วิธีการทําผาไหมในอดีต 
 สีที่ใชยอมผาในอดีตจะใชจากธรรมชาติ เชน ขี้เถาใชฟอกสี โดยใชแกละ, เปลือกไม และลูก
แสก (วิธีใชนั้น สําหรับแกละจะฝานเปนซีกเล็กๆ มาตม นําผาขาวมากรองเฉพาะน้ําไปใชยอม สวนลูก
แสกจะมีลักษณะเหมือนกับลูกเงาะ มีขน ใชทั้งลูกตมแชน้ําจะออกเปนสีหมากสุก) 
 เมื่อกอนการทอจะใชกี่กระทบ (เปนการใชไมยาวๆ แบบภาคอีสาน ดายก็ใชมือสอด กิน
เวลานาน) เพื่อเพิ่มปริมาณใหทําไดมากขึ้นจึงเปลี่ยนเปนกี่กระตุก แตกอนลวดลายที่ใชมีไมมาก ตอมา
มีการนําลวดลายจากนอกเขามาประยุกต ใหมีตัวเลือกที่มากยิ่งขึ้น 
 สมัยกอนการลงแปงจะใชน้ําขาว มีการเปลี่ยนเปนหุงขาวดวยหมอหุงขาวไฟฟา จึงจําเปนตอง
ใช แปงหมี่, น้ํามันกาด, น้ํามนัถั่ว 3 อยาง ทําใหเสนไหมแข็ง เวลาสาว (ตากใหแหง นํามากระทบให
แตกออกจากกันจึงใชได) 
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การติดตอส่ือสารระหวางชาวบานครัวกับจิม ทอมปสัน 
  ชวงกอนที่จิมจะหายไป ทุกวันเวลา 9.00 น. ตอนเชา เคาขามฟากโดยทางเรือ เพราะอาศัยอยู
ฝงโนน ที่มีลักษณะอยางกับวัด มาดูผาไหม จายสี ใหตรงตามออรเดอรที่ไดรับมา ประมาณ 20-30 ป 
 หลังจากที่จิมหายตัวไปแถบมาเลเซีย (ไมมีผูพบเห็นถึงปจจุบัน) ทางบริษัทฯ ไดมีการต้ัง
โรงงานขึ้น ยกเลิกการรับสินคาที่ออกจากบานครัว ทําใหขาดตลาด เพราะในชวงนั้นไมมีการทําตลาด
ผาไหม ทําใหตลาดมีขอบเขตที่แคบ ผูผลิตในบานครัวจึงตองเลิกกิจการไปทีละเจาจนหมด 
 
ผูผลิตผาไหมรายใหญในอดีต 
 ผูผลิตในสมัยกอนมีเพียงอุตสาหกรรมไหมไทย ตอมามีเซ็นทรัลไปเปดที่สุรวงศแตก็เจงไป 
จนเหลืออุตสาหกรรมไหมไทยที่เดียว 
 
ความแตกตางของการทําผาไหมในอดีตและปจจุบนั 

เสนไหมที่นํามาใชผลิตภัณฑสมัยกอนจะมีการกรอเสนไหมยาวสั้นไมเทากัน เปนการกรอ
ดวยมือ เมื่อมีการเปลี่ยนเปนการใชเครื่อง/สวิง (ที่ใสเสนไหมเปนไมกลมๆ) ทําใหมีการกรอที่เปน
มาตรฐานแนนอน สามารถนําไปใชในการทอไดทันที ไมจําเปนตองมากรอเสนไหมใหมกอนลงมือทอ
ผาไหม 

การยอมสีไหมดิบตองผานการฟอกสีกอน ที่จะนํามาใสในสีที่จะยอม (โดยการตมอีกประมาณ
หนึ่งช่ัวโมงครึ่ง พอน้ําใสสีเสมอ นํามาลาง ใสเขาเครื่องบิดใหแหงหมาดๆ จึงนําไปตาก (ในรม หลังคา
สังกะสี เวลาที่ใช ตากวันนี้พรุงนี้บายๆ ก็แหง โดยเฉพาะสีเขียวมรกตหามโดนแดดเนื่องจากจะทําให
หัวราซีด) มากรอจากหลอดใหญใหเปนหลอดเล็ก เพื่อใชในการทอเปนผาไหม 

การยอมสีตองใช 5 คน (มีลูกชาย 1 คน ดูแลการฟอก/ลางสี)การทอตองใชประมาณ 8 คน โดย
มีคนคุม (หัวหนาชางสีดาย) การทํางาน 1 คน การกําหนดสี ลวดลาย สามารถทําได จากการนําช้ินผามา
ใหดู ทําใหมีสีที่แตกตางออกไป เพื่อรูปแบบที่หลากหลาย เชน ตัดเปนเสื้อชุด เปนตน 
 
การติดตอส่ือสารกับแหลงวัตถุดิบ 
 เสนไหมดิบที่ไดสงมาจากเมืองจีน ผานทางยี่ปว ไปถึงซาปว (โทร. สั่งใหนํามาสง) ไหมจาก
ภาคอีสานสีเหลือง เรียกวาไหมไทย ทําเปนไหมพุงและไหมยืน (ย่ีปวที่สุรินทรเปนแมคาช่ือนองหญิง 
ซาปวช่ือสมพงศเคยเปนพนักงานศรีไทยรุงที่เปนย่ีปวอีกคน) ราคาสินคาที่จะเปนตนทุนนั้นผานยี่ปว(มี
เครดิต จะมีราคาที่ไมแพง และมีระยะเวลาในการจายเงิน 2-3 เดือน) แตถาเปนธุรกิจที่เพิ่งเริ่มกิจการไม
มีเครดิต จําเปนตองซื้อสินคาผานทางซาปวซึ่งมีราคาตนทุนสินคาที่สูงกวา เพราะซาปวตองสั่งสินคา
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จากยี่ปวอีกทอด สําหรับแหลงวัตถุดิบที่ใชมี ซีซิ้ว(ตรอกยาสุนทร) โควม่ิงฮวด(ขางโรงพักบางรัก) พาย
เรือนทอง(สําเพ็ง) ศรีไทยรุง(ริมถนนมเหสักข) 
 สีในอดีตจะสั่งจากบริษัทลิ่มเต็กหลี (สิงคโปร) ตอมาบริษัทดีทแฮลมไดทําการซื้อลิขสิทธิ์ไป
ผลิต หลังจากนั้นพี่สมศักดิ์ (เคยทํางานเปนพนักงานขายที่บริษัทลิ่มเต็กหลี)ไดซื้อลิขสิทธิ์ไปอีกทอด 
มาผลิตสีต้ังรานของตนเอง เปนผูขายสีให เมื่อตองการจะติดตอคุณมงคล (ลูกของคุณสมศักดิ์) ใหนํา
ของมาสงใหที่ปมฯ ยอดเงินเปนหมื่นบาทใชได ประมาณเดือนครึ่ง 
 
ปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทําผาไหม 
 ปญหาที่เกิดในการทํางาน คนงานบางสวนเปนคนอีสาน(สุรินทร, บุรีรัมย, โคราช, รอยเอ็ด) มี
อาชีพทํานา เพื่อถึงหนา/ฤดูการทํานาก็ตองลาไปทํานา ทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงาน (ไมสามารถสง
สินคาไดตาม Order ที่กําหนด) ในสมัยกอนการดื่มสุรา กอใหเกิดการทะเลาะวิวาทกัน จึงมีกฎหามดื่ม
สุราในที่ทํางาน ถามีคนมาใหมตองมีการฝกประมาณ 1 สัปดาหก็จะทํางานได 
 
การเผยแพรและการจัดจําหนายผลิตภัณฑ 
 ปจจุบันขายใหนารายภัณฑ ที่ราชประสงค, จังหวัดตรัง (ซึ่งสั่งที 1-2ป เปนจํานวนรอยๆ หลา) 
มีขายมากในชวงเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกป เพื่อเปนของขวัญใหผูหลักผูใหญ แตในชวงตน
ปจะเงียบ 
 
การติดตอส่ือสารระหวางเจาของกิจการและภาครัฐ 
 ป 2545 รัฐบาลเขามาสนับสนุนใหเปนสินคา OTOP (1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ) โดยพาไปเขารับ
การอบรมและชวยตอยอดให รวมทั้งสีและอุปกรณชวยเหลืออื่นๆ ไดจากการเคหะ สวนทางเขตก็มา
ดําเนินการชวยในดานสถานที่ขายผลิตภัณฑ โดยไมตองเสียคาที่ รับแตรายไดจากการขายเขากระเปา
อยางเดียว เชนการใชใชบูธฟรี (เมืองทองธานี, ศูนยประชุมสิริกิต์ิ, โรงแรมระดับ 5 ดาว ผานทางฝาย
พัฒนาชุมชน ช้ัน 6 (ไมทราบชื่อ)  นายอําเภอ, ผอ. สุดวงตา ก็เคยมาถายทําภาพยนตรเรื่องของดีของเขต
ราชเทวี ไปเผยแพรใหเปนที่รูจัก โดยใสเบอรโทรฯไว  
 
สื่อมวลชนกับการมีสวนชวยประชาสัมพันธเกี่ยวกับผลิตภัณฑผาไหมของชุมชนบานครัว 
 ขาวสารที่ทําการเผยแพรมีทั้งในประเทศและตางประเทศ ที่มีการทํารายการแลวนําไปกระจาย
ขาวผานสื่อมวลชน เชน โทรทัศน, หนังสือพิมพ,  นิตยสาร (ขวัญเรือน) และอินเตอรเน็ต 

เมื่อมีผูสนใจพบเห็นก็มีการโทรฯ มาติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม เชน สถานที่ (อยูที่ไหน) 
ราคาสินคา(แพงมากนอยเทาไร)  สวนมากจะสอบถามเพื่อมาดูสินคาที่นี้และทําการซื้อไปเมื่อพบสินคา
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ที่ถูกใจ ซึ่งสถานที่ใชเปนจุดสังเกตไดงายก็คือ หางมาบุญครอง ไมวาจะเปนตางจังหวัด (สุพรรณบุรี, 
นครปฐม) ก็รูจัก วาอยูซอยเกษมสันต 3 ตรงขามสนามศุภชลาศัยถัดจากมาบุญครอง ใหเขาซอย
ประมาณ 800 เมตร ขามสะพานมาทางซายมอื อยูบานหลังที่เกา ก็จะหากันพบ แตเนื่องจากเปนสินคาที่
มีราคาจึงตองขายในสถานที่เปนยานของผูมีอันจะกิน ไมใชตามงานวัด 
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25 พฤศจิกายน 2548  
สัมภาษณเจาของกิจการในอดีต 
ชื่อ : นาวาอากาศเอก(พิเศษ) วิษณุ มานะเกษม อายุ : 77 ป 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน : 22/129 หมูบานเปรมประชา แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร 
 
กิจการทอผาไหมในอดีต 
 เปนบานแรกที่จิม ทอมปสัน มาพบเขาและชอบผาไหมที่ทออยูและขอซื้อไปทั้งหมดที่มีอยู 
สมัยนั้นยังทอดวยมือ ตองใชเวลานาน บางวันทอไดแคหนึ่งหลาตอวัน 
 ตอมาจิม ทอมปสัน ไดมาตกลงใหทอผาไหมขายให จิม ทอมปสันทั้งหมด โดยจิมจะเปนผู
กําหนดลายและสีให รวมทั้งตั้งราคาใหดวย ถาสงออกตางประเทศจะมีราคาสูงขึ้น สงมอบสินคาแลวมี
อยูคร้ังหนึ่งไดเงินสามหมื่นบาท ดีใจมาก (สมัยกอนผาเช็ดหนาผืนเล็กๆ ราคา 20 บาท) 
 กิจการทอผาในสมัยนั้น มารดา(นางหนับ มานะเกษม ปจจุบันเสียชีวิตแลว) ซึ่งเปนคนบาน
ครัวโดยกําเนิด เช้ือสายเขมร-จาม เปนคนแรกที่เปดประตูบานครัวคาขายผาไหมกับจิม ทอมปสัน และ
ชักชวนญาติใหคาขายกับจิมจนร่ํารวยไปตามๆ กัน ซึ่งคุณวิษณุและลูกคนอื่นๆ ก็สืบทอดกิจการตอมา 
แตในปจจุบันเลิกกิจการเพราะหลังจากจิมหายไปแลวก็ไมมีตลาดจําหนาย และไดยายออกไปอยูขาง
นอก 
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วันท่ี 6 ธันวาคม 2548 
สัมภาษณเจาของกิจการในอดีต 
ชื่อ : นางยามิระ  จิตหยาดสุวรรณ อายุ : 90 ป 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน : 199 ซอยพญานาค ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 
 
ประวัติโดยสังเขป 

เกิดที่ชุมชนบานครัว เคยเปนเจาของกิจการในอดีต เคยรวมในการผลิตผาไหมทุกขั้นตอน 
กิจการทอผาไหมเปนกิจการของครอบครัวสืบทอดมาจากพอแม โดยมีอุปกรณเปนของตัวเองและวาง
เต็มทุกพื้นที่ของบานที่อยูในรั้ว(ที่อยูในปจจุบัน) และบานอีกหลังที่อยูขางนอกรั้ว  มีกี่เปนรอยๆ ตัว 
และมีลูกจางเปนรอยๆ คนเพราะวากี่ตัวหนึ่งก็ตองใชคนทอ 1 คน และยังมีลูกจางที่ทําหนาที่อื่นอีก 
โดยคุณมีระไดลงมือทําเองตั้งแตการกรอไหมดวยมือ ซึ่งในอดีตยังไมไดใชเครื่อง  และขั้นตอนอื่นๆ 
โดยไดรับการถายทอดจากคุณแมซึ่งมีฝมือในการทอมือมาก คุณแมจะทอกี่ยาว ทอไป คุยไป กระทบ
ไปไดสบาย ผาก็ขายดี ผาที่ขายดีก็มี ผาขาวมา, ผาสามตะกอ, ผามวง(ผาพื้น), ผาแปดศอก 

สมัยนั้นคนในชุมชนละแวกบานคุณมีระจะมีทั้งที่ทอผาและไมทอผา ที่ทอกันเยอะคือจะตอง
เดินขึ้นไปแถบบานครัวเหนือ 
 
การทอผาและการคิดลายผา 
 สวนใหญก็คิดกันเอง โดยประยุกตจากท่ีรุนพอแมสอนมา ไมไดเปนลายพื้นเมืองของชาวจาม
แตอยางใด สวนใหญก็จะเปนผาธรรมดาๆ อยางผาขาวมา ผาสามตะกอ ผาปู(ผาที่เปนนกยูง เปนเชิง ซึ่ง
จะคิดกันเอง) กวาจะไดผืนหนึ่งก็ใชระยะเวลาประมาณ  5-8 วัน 
 
ความสัมพันธกับของคนในชุมชนในอดีต 
 คนในชุมชนจะรูจักกันหมด สนิทสนมกันเพราะเปนเครือญาติกัน มีความเอื้อเฟอเผื่อแผตอกัน 
ลูกจางที่ทอผาไหมในบานครัวจะเปนทั้งคนในชุมชนและคนนอกชุมชนซึ่งสวนใหญเปนคนอีสาน ซึ่ง
บางคนก็มาไดแฟนซึ่งเปนมุสลิมที่นี่ก็เยอะ 
 
การสื่อสารระหวางคนในชุมชนในอดีต 
 จะใชทั้งภาษาเขมร(สําหรับคนเกาแกในชุมชน) ,ภาษาไทย และภาษาอีสานสําหรับคนอีสาน
ดวยกันเอง 
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ปญหาเรื่องการทอผาไหมและปญหาระหวางลูกจาง 
 สําหรับที่บานของคุณยามีระไมมีเลย เพราะอยูกันอยางเอื้อเฟอเผื่อแผไมมีการแบงแยกวาเปน
นายจาง-ลูกจาง บางทีเวลาลูกจางไปซื้ออะไรมาทานเขาก็จะเอามาฝากดวย 
 
การติดตอส่ือสารกับผูทํากิจการผาไหมรายอื่น 
 ไมไดติดตอเลย เพราะวาจางคนมาทําท่ีบานครบทุกกระบวนการผลิต ตางคนตางทํา บานใคร
บานมัน พี่นองและเครือญาติก็มาชวยกันทําที่บาน 
 
กิจการผาไหมในยุคกอนจิม ทอมปสัน มาและความสัมพันธกับผูบริโภคในอดีต 
 ที่ทําสงลูกคาหลักก็คือรานของจอมพลสฤษดิ์ ที่ถนนพัฒนพงษ ซึ่งจอมพลสฤษดิ์จะนําไปขาย
ใหบริษัทที่ทาํเฟอรนิเจอรที่ทําโซฟาประทับใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เขาก็จะใหไปสงที่ถนน
หลานหลวง แลวก็ยังสั่งผาไหมไปทําพวกผามานและทําเฟอรนิเจอรอื่นๆ อีก กอนที่จะทํากิจการกับ
จอมพลสฤษดิ์ทานก็จะสงคนมาดู เพราะแตกอนชุมชนบานครัวมีช่ือเสียงดานผาไหมมาก แลวก็คุณ
แดง(นองสาวของจอมพลสฤษดิ์)ก็จะมาดวย  

แลวก็ที่สนิทกันอีกคนคือนองสาวของจอมพลถนอม เวลาคุณมีระไปสงของที่พาหุรัด หาก
นองสาวของจอมพลถนอมพบเขาเอารถชวยขนของไปสงถึงรานที่จะไปสงเลย  

สวนที่รายอื่นเขาไปขายแถบชานเมืองกัน ของคุณยามีระไมตองเลยเพราะวาทําสงลูกคาประจํา
อยูแลว 
 
กิจการผาไหมในยุคท่ีจิม ทอมปสัน เขามาแลว 
 ก็ยังทําสงจอมพลสฤษดิ์ และคุณแดงอยู และทําสงจิม ทอมปสัน, รานแอนนิตา และรานพร
เพ็ญดวย สําหรับที่ทําใหจิม ทอมปสันก็จะมีรายไดที่แนนอนและเปนกอบเปนกํา เพราะวามีการเคลียร
บัญชีและไดรับเงินทุกสิ้นเดือน 
 
จุดเดนของผาไหมบานครัว 
 คุณภาพของผาไหมบานครัวนี่ดีที่สุดเลย เพราะทําสงจิม ทอมปสัน สีสวยกวาที่อื่น สีไมตก 
แลวยังทําสงรานที่มีช่ือเสียงอื่นๆ อีก เชน รานของจอมพลสฤษดิ์, รานพรเพ็ญ, รานแอนนิตา ฯลฯ 
 
เหตุผลท่ีเลิกกิจการผาไหม 
 เลิกเพราะประสบกับภาวะขาดทุน ไหมแพง ที่ทําไปสงเขาก็ใหราคาถูก ไดเพียงราคาหลาละ 
50 บาท ซึ่งเราก็ไมไหว ขาดทุนเดือนละเปนหมื่นๆ ทีแรกวาจะอดทนไปกอน แตแลวก็ไปตอไมไหว 
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ระยะเวลาที่เลิกก็คือชวงที่จิม ทอมปสัน หายตัวไปแลวหลายป เพราะตอนที่จิม ทอมปสันอยูเขาก็จะให
ความรวมมือเราดี แตพอจิมหายไปผาก็ขายไมออกทําใหเราขาดทุน 
 
อุปกรณทอผาหลังจากที่เลิกกิจการแลว 
 ก็ยังเก็บอยูถึงปจจุบันที่บานอีกหลังหนึ่งขางนอกรั้วบานหลังที่อยูในปจจุบัน ซึ่งในปจจุบัน
บานหลังนั้นไมมีคนอยู ปลวกก็ไมขึ้นเพราะวาอันที่เปนไมทํามาจากไมสัก เพียงแตอาจจะใชการไมได
แลวเพราะวาไมไดเก็บอยางมีระเบียบและไมไดไปยุงกับอุปกรณเหลานั้นอีกเลย แตก็ไมไดขายไปหรือ
ยกใหใคร 
 
ความแตกตางของคนชุมชนบานครัวในอดีตและปจจุบัน 
 ในอดีตกิจการผาไหมรุงเรืองก็จะมีเงินเยอะ สวนในปจจุบันก็จะไมมีเงินกันเหมือนแตกอน 
คนนอกก็เขามาอยูกันมากขึ้นจนกลายเปนชุมชนแออัดเพราะมีบานเชาเกิดขึ้นมากมาย ชุมชนบานครัว
เปนชุมชนใจกลางเมือง อยูใกลสถานที่ในเมืองมากมายอยางเชนหางสรรพสินคามาบุญครอง, โลตัส
(พระรามหนึ่ง) จึงทําใหมีคนเขามาอยูเพิ่มขึ้นมาก และกอใหเกิดปญหาตามมาอยางเชนปญหาการทิ้ง
ขยะไมเปนที่เปนทาง การไมรักษาความสะอาด จะพูดจะเตือนอะไรก็ไมเช่ือ ที่คนเจ็บไขไดปวยกัน
สวนหนึ่งก็มาจากเรื่องขยะที่ทําใหมีแมลงหวี่ แมลงวัน ก็อยากใหเขาคํานึงถึงสวนรวมบาง 
 
ภาษาในการติดตอส่ือสารของคนชุมชนบานครัวในปจจุบัน 
 ปจจุบันแทบจะไมเหลือคนที่พูดภาษาเขมรไดแลว ลูกๆ ของคุณยามีระก็พูดไมเปน และยัง
บอกวาอยาพูดเลยภาษาเขมร ที่ยังมีคนพอพูดไดก็คงจะเปนคุณปาสมใจและลูกสาว(ครูตอย)  คนดั้งเดิม
ที่พูดภาษาเขมรไดก็เพราะเปนชาวจามที่มาจากเขมร หรือมีบรรพบุรุษมาจากเขมร เคยมีคนอยากเปด
คอรสสอนภาษาเขมรที่มัสยิดเพื่ออนุรักษไวไมใหสูญหายไปจากชุมชน แตก็ไมมีใครเอา 
 
ความสัมพันธกับเจาของกิจการในปจจุบัน 
 ที่สนิทและไปมาหาสูกันดีก็คือคุณอูด คุณอูดจะแวะมานั่งเลน นั่งคุย มานั่งเกาอี้ไฟฟาที่บาน
อยูบอยๆ สวนเจาอื่นก็แทบไมเหลือแลวเพราะประสบกับภาวะทุนจม ขาดทุน สงไปขายตางประเทศก็
ไมไดเงิน แตถาเปนในสมัยที่จิม ทอมปสันอยูพอสิ้นเดือนเขาก็จะเรียกไปรับเงินตลอด 
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ความคิดเห็นตอผาไหมบานครัวในปจจุบัน 
 อยากใหมีคนทําผาไหมบานครัวตอ เพราะเดี๋ยวนี้ขนาดลูกคุณยามีระยังตองไปซื้อผาไหมใส ที่
มีช่ือเสียงคือบานของคุณอูด เพราะวาภาพมีคุณภาพดี มีความสวยงาม และจําหนายในราคาที่ไมแพง 
 
ความคิดเห็นตอส่ือมวลชนและภาครัฐในการใหมามีสวนรวมในการสนับสนุนและประชาสัมพันธผา
ไหมบานครัว 
 ไมไดตองการใหเขามาดูอะไร เพราะวาปจจุบันการทําผาไหมในชุมชนบานครัวแทบไมเหลือ
แลว 
 
ชีวิตปจจุบันของคุณยามีระ 
 ก็อยูบานนั่งๆ นอนๆ เปดโทรทัศนไวฟงเสียง เคยผานการผาตัดใสเครื่องกระตุนหัวใจ แต
สุขภาพโดยรวมหลังผายังแข็งแรง หูยังดี ความจํายังดี ไมเลอะเลือน สวนคาใชจายก็จะไดจากลูกๆ ทุก
เดือน ก็ไดแตเก็บไวเพราไมไดเอาไปใชทําอะไร 
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25 พฤศจิกายน 2548 
สัมภาษณผูรวมกระบวนการทอผาในปจจุบัน 
ชื่อ : นายมานะ ภิรมยรัก  อายุ : 50 ป 
ตําแหนง : หัวหนาควบคุมคนงานฟอกและยอมไหม 
ท่ีอยู : 847 ตรอกวัดพระยายัง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 
ประวัติสวนตัว 
 บานอยูตางจังหวัด เมื่ออายุ 16 ป ชวงโรงเรียนปดเทอม เขามาบานครัวเพื่อชวยคุณมนัสนันท 
เบญจรงคจินดา (ลุงอูด) ซึ่งมีกิจการทอผาไหม โดยทําหนาที่ฟอกและยอมไหม หลังจากนั้นก็ทํางาน
ที่นี่มาตลอดจนปจจุบัน 
 
การทอผาไหมในอดีตและปจจุบัน 
 สมัยกอนการฟอกไหมดิบจะใชปบเปนหมอตมน้ําและฟอกดวยขี้เถาและไมแสม แตเดี๋ยวนี้ใช
ฟอกดวยสบูและโซดาไฟโดยตมในหมอขนาดใหญ สวนสียอมผาเปลี่ยนจากสีธรรมชาติเปนสี
สังเคราะห 
 
การสื่อสารกับเจาของกิจการและลูกนอง 
 ปจจุบันเปนหัวหนาดูแลเรื่องการฟอกแลยอมผาไหม มีลูกพี่ลูกนอง 5-7 คน ลุงอูดมอบความ
รับผิดชอบเรื่องการฟอกและยอมไหมใหตนเองดูแลลูกนองใหทําตามคําสั่งของลุงอูด แตบางครั้งก็
ตัดสินใจเองจากประสบการณ ปญหากับลูกนองไมมี เพราะนอกเวลางานก็ปรึกษาหารือกันไดทั้งเรื่อง
งานและเรื่องสวนตัว บางคนทอก็จะแจงเรื่องการฟอกไหมไมสะอาด หรือสีที่ยอมไมสม่ําเสมอ เมื่อมี
ปญหาก็จะแจงลุงอูด 
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สัมภาษณ 2 ธันวาคม 2548 
ผูรวมกระบวนการผลิตในปจจุบัน 
ชื่อ :  นางสาวสุกันยา  กรวัฒนะยืนยง อายุ : 53 ป 
ศาสนา : พุทธ 
อาชีพ : ทอผารานลุงอูดไหมไทย 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน : 847/1 ตรอกวัดพระยายัง  ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 
 
ประวัติสวนตัว 
 ทอผามาตั้งแตอายุ 20 กวา จนมาถึงตอนนี้ก็จวนจะ 30 ปแลว ปจจุบันอายุ 53 ก็ทอมาประมาณ 
28 ป 
 แตเดิมไมใชคนบานครัว แตไดยายเขามาอยูบานครัวตอนอายุ 13 ป มาทําที่บานครัวตอนอายุ 
26 ป เคยไปฝกทอผาเครื่องแลวก็ไมทํา ก็เลยกลับมาทอผาบานครัว สมัยนั้นคนทําจะเปนอิสลาม มาทาํ
กับเขาเพราะเผอิญเขาขาดคนงาน สมัยนั้นคนงานจะหายากก็เลยมาทอผากับอิสลาม พออิสลามเริ่ม
ทยอยยายไป ก็ออกไปเลี้ยงหลาน หยุดไป 13 ป แลวก็กลับมาทอที่บานลุงอูดนี้ ที่กลับมาทอก็เพราะวา
หลานโตแลว ไมมีอะไรทํากลัวฟุงซาน แลวพอดีเจอแฟนลุงอูดก็ชวนมาทอเลยไดมาทอ 
 
Q : ใครเปนคนสอนวิธีทอผาให 
A : ดั้งเดิมทอผาเครื่องมากอน ทีนี้ผาเครื่องรอยฟนหวีกับรอยตะกอก็จะคลายกัน ผาเครื่องนี่หมายถึง 
ผาเครื่องจักร ผาขาวมา ผาตัดเสื้อ สมัยเด็กๆ เคยไดไปฝกที่โรงงานทอผา ทีนี้พอดีเปนโรคกระเพาะก็
เลยหยุดอยูที่บาน แลวเพื่อนเคาเอากี่ไปตั้งที่บานก็เลยฝกเพราะวาการตอ การรอยอะไรจะเหมือนกัน 
 
Q : พัฒนาการของกี่ในอดีต 
A : ที่เห็นมาตั้งแตเด็ก แถวบาน(ปทุมวัน) เคาก็มีกี่ที่ใชอยูแบบนี้ เคาพัฒนาแลวต้ังแตชวงนั้น กี่กระตุก
นี่ก็เห็นมาตั้งแตเด็กแลว แลวก็มาเห็นผาเครื่อง ไปฝกที่ผาเครื่อง พอเราเปนผาเครื่องมาทอกี่กระตุกก็จะ
งาย 
 
Q : ความคิดเห็นตอผาไหมบานครัว 
A : สวย ชอบ ขนาดทอเองนะ เมื่อกอนทอเองกับคนแขกอิสลาม ผืนไหนสวยก็จะซื้อของเขามา 
Q : ความคิดเห็นตอผาไหมบานครัว 
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A : ลายนี่เราคิดเอง ถาเราทอผาเปนแลวหัวสมองมันจะไปเอง ปกติคนทอเคาไมคอยชอบคิดลายเอง แต
ตนเองเปนคนชอบผาไหม แลวก็เปนคนชอบทําอะไรแปลกๆ บางทีออกแบบลายโดยดูจากผาตัดเสื้อ
ธรรมดาทั่วไปแลวก็มาดัดแปลงกับผาไหม สวนใหญมาทอที่นี่เจาของเขาจะใหออกแบบลายเองได 
 
Q : คิดวาจะทอผาถึงเมื่อไหร 
A : ความจริงคืออาชีพนะ คือถนัดดานนี้ ก็อาจจะทอไปเรื่อยๆ จนกวาจะทําไมไหว 
 
Q : มีใจรัก มีความสุขกับการทอผา 
A : มีความสุข สนุกดี มันเพลิน ดีกวาเราไมมีอะไรทํา 
Q : ความสัมพันธระหวางเจาของกิจการกับลูกจาง 
A : ลุงอูดแกเปนคนพูดงาย ลูกลุงอูดดวย อยูกันเหมือนครอบครัว เพราะวามีอะไรก็จะบอกกัน ลุงอูด
แกปลอยคนงานตามสบาย เร่ืองงานไมคอยกาวกาย แกจะไมกาวกายเลย นอกจากเราเห็นวาอันไหน
บกพรองเราก็จะบอกแก แกเปนคนไมยุงเลย นอกจากจะบอกแกวาอันนี้ไมดีนะ อันนี้มันมีปญหา แกก็
จะมาดู อะไรหยวนไดก็ไมเปนไร แกบอกชางมันเถอะ 
 
Q : ความสัมพันธระหวางลูกจางดวยกัน 
A : ก็คุยเลนกัน คนลางไหมเขาจะชอบเลน ชอบมาแหย เพราะวาจะเห็นเราเปนคนขี้เลน 
 
Q : มีการคุยกันเรื่องการประสานงานระหวางแผนกไหม 
A :  มีกันเปนบางครั้งบางคราว อยางบางทีเขายอมไหมลายก็จะบอกเขาวาไหมมันลายนะ อยางไหมยืน
นี้คนทอก็จะแตกบอย ไหมก็จะแตก คนทอก็จะทอยาก ย่ิงหนาฝนนี้ทอยากเลย ก็จะบอกวาชวยใสแปง
ใหแข็งนิดหนอย 
 
Q : ความแตกตางของลูกจางที่นับถือศาสนาตางกัน 
A : มันก็มีความแตกตางแลวแตคน มันก็ตองมี คนที่เขาถือตัวก็มี 
 
Q : ที่รานนี้มีลูกจางอิสลามบางไหม 
A : อิสลามจริงๆ จะไมมี แตก็จะมีคุณมานะที่ยอมไหม แตเดิมเขาเปนพุทธแลวมาไดแฟนอิสลามถึงมา
เปลี่ยน เวลาละหมาดตอนวันศุกรก็ไมเห็นเขาคอยไปมัสยิด 
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Q :  ภาษาที่ใชในการติดตอสื่อสารทั้งกับนายจางและระหวางลูกจางดวยกัน 
A :  ก็ใชภาษาไทย(กลาง) แตถาเปนลูกจางอีสานดวยกันเองเขาก็จะพูดอีสานกัน อยางลูกจางคนจีนใน
รานอีกคนเขาก็จะพูดอีสานได เขาก็จะพูดอีสานกับลูกจางอีสาน 
 
Q : มีการกําหนดไหมวาผืนหนึ่งตองเสร็จภายในกี่วัน 
A : ไมมีกําหนด ก็แลวแตเรา เพราะวามันเปนงานเหมา แกไมบังคับเลย ถาเรงเขาก็จะบอก แตเขาก็ไม
บังคับเราเพราะเขารูวาเราเปนคนรูหนาที่ รูวาทํางานรับผิดชอบ เร่ืองนี้แกไมตองมาจําจี้จ้ําไช ทํากับแก
ก็สบายใจ แลวคนงานสวนใหญก็เงินคลอง เมื่อกอนนี้การออกเงินเดือนจะตั้งเหมือนโรงงานทั่วไปคือ
เดือนหนึ่งออก 2 หน คือ สิ้นเดือนกับกลางเดือน ตอนหลังก็มาเปลี่ยนเปนหมดหัวหนึ่งเทาไหรก็คิด 
ของแกเรื่องเงินนี่พอหมดปบแลวลูกแกไมไดมา แกก็จะโทรไปหาทั้งแฟนทั้งลูก บอกวาคนงานเคาทํา
ผาหมดแลว เร่ืองเงินเคาตองได บางทีเราก็เกรงใจตองบอกวาไมเปนไร แกมาเมื่อไหรคอยคิด คือเรื่อง
เงินนี่ที่เคยทํางานกับอิสลามเงินจะเอายากมากเลย อิสลามเขาก็มีดีเหมือนกันคือไมผูกมัดไมอะไร แต
เร่ืองเงินจะเอาลําบาก บางทีก็คาง 2-3 เดือน ถึง 9 เดือนก็มี เคาจะใหเบิกไปเรื่อยๆ ได แตเราไมชอบ 
ชอบแบบโละบัญชีไปเลยทีเดียว ของแก(ลุงอูด) เวลาแกวางแกก็จะมานั่งคุย คนทอก็จะทอไป 
 
Q : รายไดจากการทอผาบานครัวในอดีตและปจจุบัน 
A : แตกตางกัน ในอดีตคาครองชีพไมสูง คาแรงสมัยกอนนี้ตกหลาละ 3.50 บาท เดี๋ยวนี้คาแรงหลาละ 
21 บาท แตคาครองชีพสูงผิดกัน แลวพูดถึงเมื่อกอนก็จะทองาย สวนเดี๋ยวนี้ทอยากมันก็จะชาลง คา
ครองชีพปจจุบันรายรับ-รายจายในปจจุบันก็ไมคอยสมดุลกัน ถาคนใชเงินเกงนี่จะไมสมดุลเลย แตเรา
ถือวากวาจะหามาไดก็ลําบาก อันไหนจําเปนตองใชเราคอยใช อันไหนก็ไมจําเปนก็ไมใช 
 
Q : มีบุคคล, หนวยงาน หรือองคกรใดมาสอนเทคโนโลยีสมัยใหมบางไหม 
A : มีคะ แตวาไมคอยเหมาะกับเรา คือเคาจะมีสอนทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งมันจะใชกันไมได การเคหะ
แหงชาติเขาจะเปนผูจัดอบรม แลวเขาก็จะสงเจาหนาที่เขามาอบรมที่บานครัวใต(ฝงโนน) ที่มัสยิด แต
วาการสอนของเขา เขาจะเอาตะกอของเครื่องจักรกับตะกอที่เราปฏิบัติอยูมาทํา ทีนี้เราเคยทําผาเครื่อง
มากอนเราก็จะเปนคนคานวา ทฤษฎี-ปฏิบัติมันคานกัน ทําไมได เขาก็ไมเช่ือ เอากี่มาตั้งเสียเนาเลย 
เพราะวาขอแรก เครื่องจักรของเขาจะเปนเหล็กหมดเลยนะ ตะกอเขาก็จะเปนลวด แลวของเขานี้ก็จะ
มาตรฐานเลย ทีนี้ของเราไมมาตรฐาน มันจะมาตรฐานเฉพาะดายตะกอ อยางเวลาคนทอเคาก็จะลอย 
รางกระสวยลอย เราก็ตองดึงขึ้นดึงลงผูกดาย แตถาเขาเอาเครื่องจักรมาลงแลวก็จะไมมีสิทธิ์ดึงขึ้นดึงลง 
ก็จะเปนเหล็กยาว ก็เคยคานเขาแลว แตเขาบอกวาทําได เขาก็เชิญอาจารยจากราชมงคลฯ มา  ปรากฏวา
ก็ใชไมได ต้ังจนกี่เนาจนลุงอูดแกวา 

  152 

DPU



 

 

 อาจารยจากราชมงคลฯ ถาเขาไมเคยทอผาเครื่องจักรเขาก็จะบอกวาทอได รับรองได แกเอา
ตัวอยางอะไรตอมิอะไรมาใหดูแลวก็บอกวาทอได เคยทอแลว เขาเอาเหรียญสลึงเขาไปทอแลวจะคอย
เอาออกมา เราบอกวาทําไมได กี่กระตุกทําไมไดเขาก็ไมเช่ือ 
 
Q : ความโดดเดน ความเปนเอกลักษณของผาไหมบานครัว 
A : สวย ยอมรับวาคุณภาพดี (อันนี้ไมไดชมเอง) เรื่องสีอะไรของเราจะสดและคงทน สวนใหญลูกคานี่
จะชมวาสวย คุณภาพดี ราคาสูงแตวาสมราคา เพราะวาสีมันคงทน 
 
Q : อยากใหกิจการนี้ดําเนินตอไปเรื่อยๆ ไหม 
A :  อยาก เพราะเปนอาชีพเรา 
Q : ผาไหมของที่นี่นอกจากจะไปวางขายที่นารายณภัณฑแลวยังมีที่อื่นไหม 
A : บางทีก็จะมีทางใต หาดใหญ เขาก็จะซื้อไปขาย เจาของเขามา ทีแรกเขาซ้ือไปใชเองแลวทีหลังก็เอา
ไปขาย แลวเมื่อกอนก็จะมีรานที่อยูตรงเกษตรฯ ซื้อไปขาย แตรานชื่ออะไรไมทราบนะคะ ทุกวันนี้ยัง
ไมมาอีกเลยก็ไมทราบวาทําไมไมมาเหมือนกัน แตเมื่อกอนจะมาบอย แลวก็รานแถวรานเจเลงก็เคยซื้อ
ไปขายอยู 2 หน แตแกติวาผาไหมเราแพง เขาก็คงจะไปเจอเจาที่ถูกกวา 
 
Q : เคยคิดวาจะลดตนทุนการผลิต วัสดุตางๆ อะไรใหถูกลงไหมเพื่อเอาใจตลาด 
A : ลดตนทุนไมไดหรอกคะ เพราะวาราคาไหมขึ้นทุกปๆ ถาไมขึ้นมันก็อาจจะลดได แลวก็อยากรักษา
คุณภาพกับเอกลักษณผาไหมเราไว 
 
Q : อยากใหสื่อมวลชนเขามามีสวนชวยประชาสัมพันธไหม 
A : อยากคะ อยาก อันนี้เคยมีทีวีทุกชองเลยมาถายเมื่อ 2 ปที่แลว จะออกแทบทุกรายการเลย แลวก็
อยากใหมีอีก 
Q : หลังออกอากาศไปมีลูกคาเพิ่มขึ้นไหม 
A : ชวงแรกๆ ที่เขามาถายทําแลวก็ออกทีวีนั้นกระเตื้องขึ้น ผาไหมเราเรียกวาขายดีมาก แตวาทีนี้เขาก็ติ
วามันแพง เพราะวามีสินคาตางจังหวัดเขามาแขงขัน ซึ่งของเขาก็จะถูกกวาที่นี่ ชวงนี้ก็เลยซาลง 
 
Q : อยากใหภาครัฐ นักวิชาการ หรือหนวยงานตางๆ เขามามีสวนชวยอะไรบาง 
A : คิดวาเราอยูของเราดีกวา มันไมเรื่องมาก เพราะวาถาภาครัฐเขามา มีความรูสึกวาอะไรตออะไรจะ
เปลี่ยนแปลงไป เราอนุรักษของเราไวดีกวา 
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22 พฤศจิกายน 2548 
สัมภาษณผูรวมกระบวนการผลิตในอดีต 
ชื่อ : นายชาลี  เลี่ยมละออ  อายุ :  52  ป 
ตําแหนง : ตําแหนง อสส., กรรมการชุมชนรวมกับเปนสมาชิกศูนยพญาอินทรียชวยเหลือทั่วไป
เกี่ยวกับอุบัติเหตุ 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน : 803 ตรอกวัดพระยายัง ถนนเพชรบุรี  ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 
ประวัติการมีสวนรวมในกระบวนการผลิตในอดีต 
 ตนเกิดที่บานครัวแถบนี้ กิจการทอผาไหมเปนกิจการหลัก ในระยะแรกเปนธุรกิจของคนบาน
ครัว (เห็นไหมตาก, ผาไหม) เห็นนาชายทําการยอมและบานญาติ (มีกี่ การยอม และทอ ครบวงจร) 
ญาติ ๆ มารวม 20 กี่ คนทอ 20-30 คน ซึ่งคนงานสวนใหญเปนคนจีนและตางจังหวัด โดยคนพื้นบาน
ทําการทอนอย (สวนใหญจะทําการตรวจผา,ตัดขี้ดาย) 
 
กระบวนการผลิตผาไหมในอดีต 
 กระบวนการผลิต พ.ศ. 2500 ไปเอาจากเขมร, พระตะบอง พมา,อีสาน จีนก็สงมามาก เปน
แหลงวัตถุดิบ(บริษัทที่จําหนาย) ที่จะสงมายอมสี ไหมเขามายอม   

นําไหมดิบมาแยก ฉีกเปนใจเล็กๆ โดยตีใสในที่ยอมรูปตัว U (ใชหวายทํา) มีเชือกหลักขางบน 
มาตมกับสบูใหออนนุม, แยก และเปนสีขาว ในปบน้ํามัน 20 ลิตร(สี่เหลี่ยม) ไหมจะมี 2 ลกัษณะ คือ 
ไหมพุง และไหมยืน (มัดเปนใจ, เกลียวขนม,มีสีเหลือง) 

สีตองการใชยอมเสนไหมมีทั้งจากสีธรรมชาติและสีสังเคราะห ซึ่งจําเปนตองใชประสบการณ
ในการยอม(เนื่องจากไมมีที่ช่ังตวง) แลวแตตองการ ประมาณ 2 ช.ม. หลังจากนั้นนํามาลาง/ตีไหมที่
บานครัวใต โดยใชแสงแดด/ความรอนชวยใหแหง จากนั้นใสในไมกระตุกใหเสนไหมแยกสงตอให
ชาวบาน/คนกรอง โดยใสหลอดทอน้ําประมาณ 1 คืบ(หลอดไหม มีรูกระสวยคลายเรือ) ไปที่กระสวย
ขนาด 2-3 นิ้ว (หลอดกาแฟ)  การยอมไหมใหผูชายเปนแรงงานสําคัญ 4 คน เตายอม 5-6 เตา เปน
ลูกจาง มีทั้งการฟอก, ลาง, แยก/กระตุกไหม โดยมีหัวหนา/คนคุมทําการดูแล 

การผลิต(กรอไหม)จะทําการที่บาน/ญาติ ทุกบานจะมี 1 ตัวตอบาน (สูงกวานั้น 3-4 ตัวตอ
บาน) แรงงานสวนใหญจะเปนญาติ ๆ มาชวยกัน และจางแรงงานคนนอกเพิ่ม ตอนนั้นมีรวม 20 กี่ คน
ทอ 20-30 คน ซึ่งคนงานสวนใหญเปนคนจีนและตางจังหวัด  

การทอผาไหมจะเปนผูหญิง อีกชุด (เครือญาติสอนกันเอง) มีคนจีน/อีสาน บางบาน 20 กี่(ซึ่ง 1 
กี่ตอ 1 คน) โดยมีการกําหนดลาย สี ความหนา จากเจาของสินคา, ออรเดอร ที่ไดรับตามราน(มีไหมยืน,

  154 

DPU



 

 

ไหมพุง,กี่เสน) ลักษณะของผาแบงตามความหนาคือ 1 เสน-บาง, 2 เสน-หนา และ 3 เสนจะหนามาก
ขึ้นจึงนิยมนําไปตัดชุดสูทผูชาย (โดยทําตาม Order ที่ไดรับ) 

ผลตอบแทนที่ไดรับ ผาไหมคิดเปนตอหลา การยอม/การกรองเสนไหมคิดเปนตอกิโลกรัม 
(อดีต 5 บาทตอกิโลกรัม) ราคาผาไหมอยูที่ประมาณ 200, 225, 230 บาท 
การติดตอสื่อสารในกระบวนการผลิตในอดีต 

คนดั้งเดิมในชุมชนอพยพมาจากเขมร จึงมีการใชภาษาเขมรมาตั้งแตอดีต ตอนนี้มีเหลือใน
กลุมผูสูงอายุที่พูดและฟงเขาใจ สวนลูกจางเปนคนจีน, คนอีสาน ก็จะสื่อสารดวยภาษาไทย(ภาคกลาง) 
และภาษาอีสาน ซึ่งลูกจางคนจีนบางคนการสามารถฟงและพูดภาษาอีสานไดอีกดวย 
 
การติดตอส่ือสารระหวางจิม ทอมปสัน กับชาวชุมชนบานครัวในอดีต 
 จิม ทอมปสัน เปนผูบุกเบิกการทําผาไหมเปนอุตสาหกรรมในบานครัว การสั่งงานนั้นจะ
สื่อสารผานลาม การยอมสีจะผานหัวหนา/คนคุมไปคนยอม สวนการทอจะผานคนทอแตละกี่ สวน
ใหญผาที่ทอจะเปนสีพื้น ใชสําหรับนําไปตัดเสื้อ (ชุดผูหญิง, สงตางประเทศ) ในอดีตผาที่ผลิตไดจะสง
ใหทางจิม ทอมปสัน หมด  
 หลังจากจิม ทอมปสัน หายสาบสูญไป บริษัทจิม ทอมปสัน ก็ไดทํากจิการครบวงจรของ มี
ต้ังแต ปลูกหมอน, เลี้ยงหมอน, ยอมไหม ซึ่งก็ทําในสําหรับบริษัทของเขาเพียงอยางเดียว แตก็ไมได
ตัดทิ้งบานครัว คนบานครัวที่เคยทําผาไหมสงจิม ทอมปสัน ในอดีต ก็ยังคงถือหุนตอไปตราบที่ยัง
ไมไดขาย 
 
สาเหตุท่ีทําการการทํากิจการผาไหมในชุมชนลดลง 
 ราคาวัตถุดิบในอดีตไมมีการลด แตการแขงขันในตลาดเริ่มมีมากขึ้น มีการสงเสริมการขาย
อยางแพรหลาย ตนทุนวัตถุดิบราคาสูงขึ้น ซึ่งกระทบกับราคาผาไหมที่จะขาย โดยของเราไมสามารถสู
ราคากับของที่อื่นได เนื่องจากตนทุนการผลิตสูงและไมสามารถลดตนทุนการผลิตได 
 อีกสาเหตุหนึ่ง คือ รายไดที่ไมคุมกับการทํางาน คนทอปจจุบันมีแตคนรุนเกาและเหลือนอย
แลว ลูกหลานในปจจุบันตางไดรับการศึกษาที่สูง จึงไปประกอบอาชีพอื่นๆ เชน รับราชการ ทํางาน
การรถไฟ, ยาสูบ, ไฟฟา และทหาร ไมสนใจทํากิจการทําผาไหมตอไป 
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การผลิตและการจัดจําหนายผาไหมในปจจุบัน 
 เดี๋ยวนี้นําออกขายเอง,ตามรานที่สั่งมา เชน ชินวัตร บางครั้งก็มีการมาซื้อถึงแหลงผลิต อยาง
ของสมพงศ (บานครัวเหนือ) มี เปน10 กี่ อยูตรงศูนยเคหะฯใกลปมเชลล 30 ม. ก็เปนอีกแหลงผลิต
หนึ่ง สีและลวดลายของผาในอดีตมีนอย สวนใหญเปนผาพื้น แตปจจุบันมีการนําเขาลายประยุกต เพื่อ
เพิ่มยอดขาย เพราะในการลงทุน 1 กี่ตอ 10,000 บาท ทําใหผูผลิต, ผูสงออกตองมีการพัฒนาสินคา 
 
การชวยเหลือจากภาครัฐ 

การชวยเหลือจากหนวยงานราชการ (กทม., เขตฯ) จะมาติดตอใหไปออกงานแสดงสินคา 
OTOP  แตก็ไมคอยไดรับความนิยม เนื่องจากสูผูผลิตรายอื่นที่มีช่ือเสียง หรือสูราคาสินคาที่มาจาก
ตางจังหวัดไมได 

สินคาของชุมชนที่ผลิตจะมีความแตกตางกับที่อื่น การผลิตในชุมชนจะเปนแบบชวยเหลือ
พึ่งพาตนเอง ทั้งในดานสีสัน, ลวดลาย ใหเพียงพอกับความตองการที่มีเขามา โดยเขตแทบไมไดเขามา
มีบทบาทแตอยางใด 
ความตองการใหภาครัฐเขามามีสวนชวยเหลือ 
 สิ่งที่ตองการจากหนวยงานภาครัฐคือ ไมมีทุน,วิทยากร ไมมีการสงเสริมรูปแบบอื่นนอกจาก
ใหนําสินคาไปขายในงานตางๆ จึงตองการใหอนุรักษความรู เพิ่มเติมวิชาการ/เทคนิคใหมๆ เพื่อลด
ขั้นตอนความยุงยาก ในปจจุบันมีสื่อมามากกวาในอดีต แตก็ยังเขามานอยมาก 
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25 พฤศจิกายน 2548 
สัมภาษณผูอาวุโสที่รูเห็นเหตุการณ 
ชื่อ : นางศิริวรรณ มานะเกษม  อายุ : 74 ป 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน : 22/129 หมูบานเปรมประชา แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร 
 
กิจการทอผาในอดีต 
 มารดาสามี (นางหนับ มานะเกษม) ทํากิจการทอผาไหม จึงเห็นกระบวนการทอผาทั้งหมด แต
หลังแตงงานแลวไดแยกออกมาทํากิจการทอผาไหมตางหาก เปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน สมัยนั้น
กิจการทอผาไหมเฟองฟูมาก จนตองจางคนจีนและคนอีสานเขามาเปนลูกจาง 
 
การติดตอกับจิม ทอมปสัน 
 สมัยนั้นจิมจะมาทุกวันเพื่อสั่งออรเดอรในชวงเชาและตรวจดูผาที่สั่งทอไว รวมทั้งเปนคน
กําหนดลายและสีดวย นอกจากนี้จิมก็ยังใหความชวยเหลือตางๆ เชน สั่งไหมดิบและสียอมมาให พอ
สิ้นเดือนจึงจะคิดบัญชีกัน 
 
สาเหตุท่ีเลิกกิจการ 
 หลังจากที่จิม ทอมปสัน หายไป แตละคนตองมีทุนของตัวเองรวมทั้งตองหาตลาดเอง และมี
ปญหากับผูจัดการคนใหมของบริษัทของจิม ทอมปสัน เงินทุนก็คอยๆ หมดไปจนตองเลิกกิจการ ราคา
ไหมก็แพงขึ้น 
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วันท่ี 6 ธันวาคม 2548 
สัมภาษณผูอาวุโสที่รูเห็นเหตุการณ 
ชื่อ : นายฮัจยีเราะฮีม บินยาปน อายุ : 79 ป 
อาชีพเดิม : เคยเปนเจาของกิจการทอผาและเปนผูรวมกระบวนการผลิต 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน : 799/2  ตรอกวัดพระยายัง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 
ประวัติโดยสังเขป 
 เกิดที่บานครัว อยูที่บานครัวมาตั้งแตเกิด พอเกิดที่นี่ แตปูมีเช้ือสายจามและมาจากเขมร ใน
อดีตคุณพอมีกิจการผลิตและจําหนายผาไหมไทย จะไปขายแถบจังหวัดสุพรรณบุรี, ราชบุรี ผาที่ขายได
ก็จะเปนผาประเภท ผาไหมทอ, ผาไหมสามตะกอ ที่บานจะทอเอง ทําเองที่บานหลังนี้(หลังที่อยู
ปจจุบัน) แลวก็รับชวงตอจากคุณพอ แลวก็เปลี่ยนมาทอไหมไทย ก็ตองไปซื้อไหมมากรอเอง ยอมเอง 
จากจังหวัดแถบภาคอีสาน ที่รูแหลงก็เพราะวาคุณฮัจยีเราะฮีมเคยไปอยูที่ภาคอีสานแถวจังหวัดศรีสะเก
ษมาระยะเวลาหนึ่งดวย รวมถึงมีประสบการณในการทําผาไหมทุกขั้นตอนตั้งแตไปซื้อไหม, นํามาเขา
เกลียว, นํามาควบ 1-2-3-4 เสน รวมถึงทําขั้นตอนอื่นๆ จนจบกระบวนการ และในภายหลังก็ไดมาทํา
ผาพิมพ, ผาปาเตะ โดยใชบล็อกเล็กๆ มาพิมพตอกันจนไดทั้งผืน 
 
การใชผลิตภัณฑผาไหมของชาวชุมชนบานครัวในอดีต 
 ในอดีตก็จะทําเองและใชเองบางแตเปนสวนนอย ไมไดแพรหลายในชุมชน สวนมากที่ใสกัน
ก็จะเปนผาธรรมดาๆ ทั่วไป 
 
วิถีชีวิต, ความเปนอยูของชาวชุมชนบานครัวในอดีต 
 ชีวิตเรียบงายแบบชาวบานธรรมดา ความเปนอยูก็ตามอัตภาพ สมัยกอนใชน้ําคลองเพราะยัง
ไมมีน้ําประปา หรือไมก็หายากมาก ไฟก็ยังไมมี ตองใชตะเกียงลาน(ตะเกียงไขลาน), ตะเกียงโคม, 
ตะเกียงหลอด แตถาเปนเวลามีงานก็จะใชตะเกียงเจาพายุ 
 มัสยิดที่บานครัวก็มีมาตั้งแตตนเกิดแลว จนถึงปจจุบันมัสยิดที่บานครัวเหนือก็มีอายุ 105 ป 
แลวมัสยิดอีกดานที่อยูดานสะพานเจริญผลก็อายุประมาณ 200 ปแลว 
 สมัยกอนบานเรือนในชุมชนบานครัวจะตั้งอยูหางๆ กัน มองลอดไปก็เห็นบานอื่นเพราะเปน
บานใตถุนสูง สะพานในชุมชนก็เปนสะพานไม เวลาหนาน้ําสะพานก็ลอยตามน้ําบาง ตองคอยถือฆอน
ถือตะปูคอยตี แถวนี้น้ําจะทวมบอย เปนธรรมชาติของชุมชนนี้วาพอถึงหนาน้ํา น้ําก็จะทวมชุมชน จะ
ไปตลาดกิ่งเพชรทกี็ตองหาเรือไป แตน้ําก็ลงเร็วไมขังนาน เวลาทวมเยอะพอถึงตอนเย็นก็จะลง มีน้ําขัง
อยางมากก็วันสองวัน แตก็มีในป พ.ศ. 2485 ที่น้ําทวมใหญ ชวงนั้นก็ตองหนีน้ําอยูแตช้ันบน 
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ปญหาของชุมชนในอดีต 
 ก็จะมีขโมยโดยธรรมชาติเหมือนชุมชนอื่นๆ สวนใหญจะเปนพวกลักเล็กขโมยนอย แลวก็จะ
มีชาวยา(คนเสพฝน) มีคนขายอยูในชุมชนโดยจะมีคนนอกชุมชนเอา “ยาดํา” หรือฝนมาสงให แลวใน
อดีตก็จะมีโรงยาท่ีอยูแถบซอยโรงเลี้ยงเด็กอยูตรงแถวประตูน้ําใหไปนอนเสพกัน แตก็ไมใชปญหา
ใหญหรือปญหาของคนสวนมาก สวนปญหาใหญๆ หนักๆ นี่จะไมมี เพราะวาในอดีตจะปกครอง
กันเอง เช่ือฟงกัน และทุกวันนี้ก็ยังปกครองกันเองอยู สมัยกอนเด็กในชุมชนจะเคารพผูใหญมากกวา
ปจจุบัน หากวิ่งเลนอยูพอผานแถวนี้หรือเจอผูใหญก็จะหยุดว่ิงแลวคอยๆ เดิน หรือหลีกให แตถาเปน
ในปจจุบันหากไมใชผูใหญที่รูจักกันเดินสวนมาก็จะไมหยุดหรือหลบให 
 ในอดีตจะยังไมมีประธานชุมชน แตก็เช่ือฟงกันดี และจะมีผูนําทางศาสนาคือ “อิหมาม” ซึ่ง
คนในชุมชนจะใหความเคารพ โดยคนที่เปนอิหมามจะเปนคนที่มีความรูหรือมีการศึกษาสูงหนอย
เพื่อที่จะนําพาชาวบานได สวนผูนําที่ไมเปนทางการก็จะไมมี เพราะสวนใหญจะใหเกียรติซึ่งกันและ
กันเองอยูแลว 
 
การติดตอส่ือสารกันของคนในชุมชนในอดีต 
 ก็จะเปนลกัษณะปากตอปาก หรือไมถามีพิธีทางศาสนาก็จะใชการตีกลองที่มัสยิด 
 
การชวยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชนในปจจุบัน 
 เวลาที่มีปญหา บุคคลที่ชาวบานนึกถึงอันดับตนๆ ก็คือผูนําทางศาสนา แลวก็คนที่สนิทสนม
คุนเคยกันที่เปนชาวบานธรรมดาๆ ดวยกัน โดยชาวบานก็จะชวยเหลือซึ่งกันและกันเอง 
 
ปญหาของชุมชนบานครวัในปจจุบัน 
 ก็จะมีผูที่ประสบปญหาเศรษฐกิจเปนบางบาน สวนใหญบานที่ประสบปญหาก็จะเปนผูที่มี
การศึกษานอย แตก็จะมีผูที่ชวยเหลือแนะนํากันในทางที่ดี เพียงแตขอใหเช่ือฟงกัน สวนมากผูที่ให
ความชวยเหลือคนที่ประสบปญหาจะเปนคนรุนผูใหญๆ ที่อายุประมาณ 60-70 ปขึ้นไปเอื้อเฟอตอกัน 
ถาเปนคนรวยหรือคนที่มีฐานะเขาก็จะไมมายุงหรือใหความชวยเหลือแตอยางใด เจ็บไขไดปวยก็
ชวยเหลือกัน ไปเยี่ยมเยียน พาไปโรงพยาบาล ไปจนถึงชวยออกคารักษาพยาบาลใหดวย(หากจําเปน) 
 
ความศรัทธาในศาสนาระหวางคนยุคอดีตกับปจจุบัน 
 ถาวัยหนุมๆ ก็จะไมเครงอะไร แตถาเปนคนรุนเกาที่อายุมากกวา 40 ปขึ้นไปก็จะเครงมากกวา 
คนอายุนอยๆ จะยังมีความนึกสนุกอยู ก็จะเที่ยวเธคเที่ยวบารไปตามเรื่อง เราก็ไดแตตักเตือนดวย
ความหวังดี แตเขาจะเชื่อหรือไมนั้นเปนอีกเรื่อง 
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การติดตอส่ือสารระหวางคนในชุมชนในปจจุบัน 
 รวมกันเวลาทําพิธีทางศาสนา โดยจะมีการประกาศผานเสียงตามสายภายในชุมชน หรือ
ติดตอกันผานปากตอปาก และมีการติดตอกันในฐานะเพื่อนบาน ใหความเอื้อเฟอเผื่อแผตอกันเสมือน
เครือญาติ 
ความคิดเห็นตอการทําผาไหมบานครัวในปจจุบัน 
 บานที่ยังทําไดก็อยากใหทํากันตอไป สวนถาอนาคตจะหายไปตามกาลเวลาก็คงหามไมได 
 
การติดตอส่ือสารกับเจาของกิจการที่ทําผาไหมในปจจุบัน 
 ปจจุบันก็ติดตอสื่อสารกันแบบคนรูจักกันในชุมชน แตไมไดติดตอกันในฐานะผูใหคําปรึกษา
ในการทําผาไหมแตอยางใด เพราะเขาก็มีความรูดี เนื่องจากในอดีตเคยเปนลูกจางกันมากอน แลวมา
พัฒนามาเปนเจาของกิจการในปจจุบัน 
 
ความเปนอยูของคุณฮัจยีเราะฮีมในปจจุบัน 
 อยูกับลูกๆ มีลูกดูแล ซึ่งลูกๆมีอาชีพ ขาราชการ, เภสัชกร, ทํางานรัฐวิสาหกิจ และทํางาน
บริษัทปูนซิเมนตไทย สวนภรรยาเสียชีวิตไปเมื่อ 5 ปที่แลว ปจจุบันก็ยังจัดวาแข็งแรงอยูตามวัย แตก็ไม
เทาสมัยหนุมๆ อยางสมัยกอนเดินไปมัสยิดใชเวลาเดินไปเพียง 5 นาที แตปจจุบันใชเวลาถึง 15-20 
นาที โดยคอยๆ เกาะตามทางไป ทุกวันศุกรจะไปมัสยิดเพื่อทําพิธีละหมาดดวยความศรัทธา และพบปะ
ผูคนในฐานะผูใหญที่คนในชุมชนใหความเคารพนับถือและรูจักดี ถาเห็นใครทําอะไรไมดีก็จะคอย
ตักเตือน แตเรื่องที่จะเชื่อไมเช่ือก็อีกอยาง 
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6 ธันวาคม 2548 
สัมภาษณผูบริโภคผาไหมบานครัว(ผูซื้อโดยตรง) 
ชื่อ : นางมาลาทิพย  สวินทร อายุ : 40  ป 
อาชีพ : รับจาง (พนักงานบริษัท) 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน : 552  ถ. เพชรบุรี  แขวงถนนเพชรบุรี  เขตราชเทวี กทม. 
 
Q : รูจักผาไหมบานครัวไดอยางไร 
A : เปนชุมชนที่อยูใกลบาน รูวามีการทําผาไหมและมีรานจําหนายผาไหมอยู เคยไดรับเปนของขวัญ
คร้ังหนึ่งแลวติดใจ  พอมีเวลาวางก็เลยลองเดินมาดู แลวก็เคยอานพบจากนิตยสาร 
 
Q : เคยซื้อผาไหมบานครัวจากราน? เมื่อไหร? 
A : เคยซื้อเองครั้งแรกก็คราวนี้ ที่รานลุงอูด 
 
Q : คุณสมบัติของผาไหมบานครัวที่ทําใหตัดสินใจซื้อ 
A : เคยนําไปตัดชุด รูเลยวาผาไหมบานครัวจะมีขอแตกตางกับที่อื่นคือ คณุภาพดี ลายสวย สีสวย สีไม
ตก คงทน ที่ตัดสินใจซื้อคราวนี้ก็คือ ลายถูกใจ สีสวย ความหนากําลังดีเหมาะที่จะนําไปตัดเสื้อ และ
สูท ฝมือดี ราคาไมแพง 
 
Q : นําผาไหมไปใชประโยชนอยางไร 
A : ที่เคยไดรับเปนของขวัญก็เอาไปตัดชุด สวนคราวนี้ที่มาซื้อก็จะเอาไปเปนของขวัญปใหม 
 
Q : ติดตอซื้อผลิตภัณฑผาไหมบานครัว และมีการสื่อสารกับทางเจาของกิจการ, ผูรวมกระบวนการ
ผลิตอยางไร 
A : ซื้อที่รานลุงอูด ก็ติดตอกับลุงอูดโดยตรง  ถามวาแบบนี้สีนี้ราคาเทาไร  เหมาะกับเอาไปตัดเสื้อหรือ
ตัดสูทไหม ลุงอูดแกก็จะแนะนําแบบนี้กี่เสนๆ เหมาะไหมกับวัตถุประสงคเรา สวนผูรวมกระบวนการ
ผลิตก็ไดมีการทักทายกันบาง เวลาเดินเขารานไปเขาก็จะทัก สวัสดีครับ เชิญครับ ถาอยากดู
กระบวนการผลิตก็ไปยืนดูได ถามได 
 
Q : การบริการลูกคาของทางเจาของกิจการเปนอยางไร 
A : บริการเปนกันเอง   เจาของกิจการไมถือตัว ใหคําแนะนําดี  ยืนดูยืนเลือกจนกวาจะพอใจได ยังไม
ซื้อก็ไมเปนไร  สรุปคือประทับใจ 
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Q : ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑผาไหมของชุมชนบานครัว รับทราบจากที่ไหน 
A : รับทราบจากคนที่เขานําผาไหมมาใหเปนของขวัญ และตนก็เปนคนชุมชนใกลเคียงอยูแลว เพียงแต
ไมเคยเดินมาดู ตอนหลังก็ลองเดินมาดู พอถึงชวงนี้ใกลเทศกาลปใหมพอดีก็เลยตัดสินใจกลับมาซื้อที่นี่
เพื่อเปนของขวัญ 
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1 ธันวาคม 2548 
สัมภาษณผูบริโภคผาไหมบานครัว 
ชื่อ : นางวารีวรรณ  เกษร  อายุ : 37 ป 
อาชีพ : ขาราชการ กทม. ประจําศูนยบริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ 
หนาที่ : ดูแลชุมชน, เย่ียมบาน 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน : 161/70  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 
Q : รูจักผาไหมบานครัวไดอยางไร 
A : เปนชุมชนที่รับผิดชอบในการเยี่ยมบาน และอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนแนะนําใหรูจัก เปน
ผลิตภัณฑในชุมชนที่มีช่ือเสียง ถาพูดถึงชุมชนบานครัวเหนือ คนที่รูจักจะตองนึกถึงผาไหมบานครัว 
 
Q : เคยซื้อผาไหมบานครัวจากราน? เมื่อไหร? 
A : เคยซื้อจากรานมาลิน  เมื่อ 3 ปที่แลว 
 
Q : คุณสมบัติของผาไหมบานครัวที่ทําใหตัดสินใจซื้อ 
A : ฝมือประณีต การทอดี สีไมตก 
 
Q : นําผาไหมไปใชประโยชนอยางไร 
A : ตัดเสื้อผา 
 
Q : ติดตอซื้อผลิตภัณฑผาไหมบานครัว และมีการสื่อสารกับทางเจาของกิจการ, ผูรวมกระบวนการ
ผลิตอยางไร 
A : ซื้อที่รานมาลิน เพราะวารูจักกับเจาของกิจการแลวเขาก็จะลดราคาใหเพราะรูจักกับเรา ราคาก็ไม
แพงถาเทียบกับรานอื่น 
 
Q : การบรกิารลูกคาของทางเจาของกิจการเปนอยางไร 
A : บริการดี เอาใจใสลูกคา รับประกันคุณภาพสินคา 
 
Q : ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑผาไหมของชุมชนบานครัว รับทราบจากที่ไหน 
A : จากทางรานที่ทอผาไหม และจากคนที่ทอผาไหม บางครั้งเขาก็จะไปออกงาน OTOP ของเขตราช
เทวี หรือไมก็ตามงาน OTOP ทั่วไป 
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16 ธันวาคม 2548 
สัมภาษณคนกลาง 
ชื่อ : นางมาลีวรรณ รงควิลิต อายุ : 40 ป 
เจาของรานพีแอนดพี การเมนท  
ท่ีอยู : 367/1 ซอยพญานาค ขางโรงแรมเอเซีย ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 
กิจการขายผาไหม 
 รานพีแอนดพี การเมนท ขายผาไหมและผลิตภัณฑจากผาไหมอื่นๆ เชน เสื้อผาสําเร็จรูป เนค
ไท ผาพันคอ ฯลฯ แตผาไหมเปนผาไหมจากบานครัวทั้งสิ้น โดยติดตอกับคุณวรรณี มนูทัศน (เจาของ 
นิพนธ-วรรณี ไหมไทยบานครัว) ตกลงกันรับผาไหมมาจําหนาย สาเหตุที่ขายผาไหมจากบานครัว
เพราะคุณภาพดี สีไมตก ลายและสีสวยแปลกจากผาไหมที่อื่นๆ บางครั้งจะไปเลือกผาไหมเอง แต
บางครั้งก็ใชโทรศัพทสั่งลายและสีตามแบบตัวอยางที่มีอยู กิจการเปนไปดวยดีพอสมควร 
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28 ธันวาคม 2548 
สัมภาษณผูแทนเขตราชเทวี  
ชื่อ : คุณสุจิรา ธัมมะรักขิต อายุ : 32 ป 
ตําแหนง : เจาหนาที่พัฒนาชุมชน 2  สาํนักงานเขตราชเทวี    อยูในตําแหนงนี้มา 1  ป 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน : 58/122 หมู 6 ถนนเอกชัย(69) แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 
 
หนาที่โดยตรงตอชุมชนบานครัว 

- ประสานงาน ใหคําแนะนํา เปนที่ปรึกษาแกชุมชน 
- ดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน  

 
โครงการฯที่จะพัฒนาชุมชน 

- โครงการพัฒนาศักยภาพผูนาํชุมชน เพื่อใหความรู ความเขาใจในการบริหารแกผูนําชุม 
- โครงการดานการรักษาความสะอาดในชุมชน โดนจะมีเจาหนาที่ฝายรักษาฯ เขาไปทําความ

สะอาด   รวมกับคนในชุมชน หมุนเวียนไปในแตละชุมชน เพื่อปลูกฝงและสรางจิตสํานึกใหคนใน
ชุมชนรักสะอาด ชวยกันดูแลชุมชนของตนใหนาอยู 

- โครงการตานยาเสพติด โดนจะมีการจัดอบรม สัมมนา ใหความรูเกี่ยวกับพิษภัยของ
ยาเสพติด เพื่อปองกันไมใหประชาชนในชุมชนเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเฉพาะในกลุมเด็กและ
เยาวชนที่เปนกลุมเสี่ยง เนื่องจากความรูเทาไมถึงการณ 
 
รูจักผาไหมของบานครัวหรือไม ทางใด 

รูจักจากทางสื่อประชาสัมพันธตางๆ ของสํานักงานเขตราชเทวี  เนื่องจากมีการสนับสนุนผา
ไหมบานครัว เปนผลิตภัณฑ OTOP ของเขต 
 
ท่ีผานมาหนวยงานนี้เคยมีสวนในการสนับสนนุการทอผาไหมและการจัดจําหนายผาไหมของชุมชน
หรือไม อยางไร 

มี คือมีการจัดจําหนายตามงานแสดงสินคา OTOP ของสํานักงานเขตฯ และงานมหกรรม 
OTOP รวมทุกสํานักงานเขต 
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มีโครงการสงเสริมการทอผาไหม สงเสริมการจัดจําหนาย หรือพัฒนาเกี่ยวกับผาไหมของชุมชนบาน
ครัวหรือไม อยางไร 

ไมมีโครงการโดยตรง แตจะเปนในแงการสงเสริม ผลักดัน ใหเปนผลิตภัณฑขึ้นช่ือของเขต
ราชเทวี 

 
เคยมีการติดตอกับเจาของกิจการที่ทอผาไหมบานครัวหรือไม อยางไร 

เคยไปเยี่ยมชมการทอผาไหมและพบเจาของกิจการ 
 
วิธีการท่ีใชติดตอส่ือสารกับเจาของกิจการทอผา 

ทางโทรศัพท หรือติดตอผานทางกรรมการชุมชนบานครัวเหนือ 
 
ทัศนคติตอผลิตภัณฑผาไหมของชุมชนบานครัว ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ 
 จัดวาเปนผลิตภัณฑที่มีคุณคาทางวัฒนธรรม ในดานศิลปะการทอผาไหมจนเปนที่รูจักของ
ตางชาติ จึงเห็นควรใหมีการสนับสนุน เผยแพร ใหเปนที่รูจักกวางขวางตอไป และจะตองสงเสริม 
สนับสนุนใหมีผูสานตอเพื่อสืบทอดและรักษาคุณคาทางวัฒนธรรมในดานศิลปะการทอผาไหมใหคง
อยูตอไป 
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รูปภาพ 
กลุมเปาหมายในการวิจัย และชุมชนบานครัว 
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คุณสัมฤทธิ์ สิขันธกบุตร 

ประธานชุมชนบานครัวเหนือ 
 
 

 
                                                                  คุณสมใจ เนื่องนิยม 

     กรรมการชุมชน 
 
 

 
คุณวรรณี มนูทัศน 

เจาของกิจการ วรรณี-นิพนธ ไหมไทยบานครัว 
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 คุณมนัสนันท เบญจรงคจินดา 

           เจาของกิจการ อูด บานครัวไหมไทย 
 
 

 
นาวาอากาศเอก(พิเศษ) วิษณุ มานะเกษม 

เจาของกิจการในอดีต 
 
 

 
คุณยามีระ จิตหยาดสุวรรณ 
เจาของกิจการในอดีต 
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 คุณมานะ ภิรมยรัก 

หัวหนาควบคุมคนงานและยอมไหม รานอูด บานครัวไหมไทย 
 
 

 
คุณสุกันยา กรวัฒนยืนยง 

คนทอผา รานอูด บานครัวไหมไทย 
 
 

 
คุณชาลี เลี่ยมละออ 

อดีตคนฟอกและยอมไหม สมัยจิม ทอมปสัน 
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คุณศิริวรรณ มานะเกษม 

ผูอาวุโส และผูรูเห็นเหตุการณในอดีต 
 
 

 
คุณฮัจยีเราะฮีม บินยาปน 

ผูอาวุโส และผูรูเห็นเหตุการณในอดีต 
 
 

 
 นางวารีวรรณ เกษร 

        ผูบริโภค 
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                                                              คุณสจุิรา ธัมมะรักขิต 

เจาหนาที่เขตราชเทวี 
 
 

 
บานโบราณตั้งแตกอนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ภายในชุมชนบานครังเหนือในปจจุบัน 

 
 

 
ทางเดินริมคลองแสนแสบและสภาพบานที่ถูกแบงเปนหองเชา 
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บานจิม ทอมปสัน ที่อยูอีกฝงคลองแสนแสบ ปจจุบันกลายเปนพิพิธภัณฑ 

 
 

 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ขณะเสด็จพระราชดําเนิน ณ รานจิม ทอมปสัน สุรวงศ 

 
 

 
บรรยากาศภายในรานอูด บานครัวไหมไทย 
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โรงเรียนบานครัววิทยา ซึ่งอยูในบริเวณเดียวกับที่ต้ังมัสยิดใหญ 

 
 

 
ฐานบานครัวพญาอินทรีย หนวยกูภัยภายในชุมชนบานครัวเหนือ 
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